
ชงศบค.ปรับโซนสี

เชิญ‘โทนี่’กลับเขาคุก

เจาหนาที่สาธารณสุขฉีดพนยาฆาเชื้อรานอาหาร ผับ บาร บริเวณถนนขาวสาร หลังมีผูติดโควิดเพิ่มขึ้นจากหลายพื้นที่

โดยเฉพาะรานกึ่งผับบาร ซึ่ง ศบค.เตรียมพิจารณาคุมเขมกิจการในลักษณะดังกลาวอีกครั้ง
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อัดฉีด‘คนจน’16ลานคน

พวงแพ็กเกจ‘คนละคร่ึง’

จาย5ลานแลกผลโหวต

ลุงตูรอด‘พท.’เสียรังวัด

ไทยโพสต • เฮ! รัฐบาลจออัดฉีดคนจน-

เปราะบาง 16 ลานคน เดินคูโครงการคน 

ละครึ่ง เฟส 4 แจงทําเปนแพ็กเกจ เหตุ

ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 เหมือนกัน 

พรอมรอ ครม.เคาะเปดลงทะเบียนบัตร

สวัสดิการแหงรัฐรอบใหม

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การ

คลัง กลาววา มาตรการคนละครึ่ง ระยะ

ที่ 4 จะเริ่มตนในวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 

2565 พรอมกันนี้กระทรวงการคลังจะตอง                                                      

พิจารณาใหเงินเพิ่มเติมกับผูถือบัตรสวัสดิ 

การแหงรัฐ ประมาณ 14 ลานคน และกลุม

เปราะบางอีก 2 ลานคนดวย สวนจะใชงบ

ประมาณดําเนินการเทาไหร ขอพิจารณาจาก

งบประมาณที่เหลืออยูกอน

“ที่ผานมาการเยียวยาประชาชนที่ ได

รับผลกระทบจากโควิด-19 จะทําเปนแพ็ก

เกจ ท้ังการใหวงเงินตามมาตรการคนละคร่ึง                                                                      

การใหเงินเพ่ิมกับผูถือบัตรสวัสดิการแหง

รัฐและกลุมเปราะบางมาตลอดทุกครั้ง ซึ่ง

คร้ังน้ีก็จะพิจารณาไปพรอมกันกับการดําเนิน                                                           

มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 4 ดวย เน� อง 

จากไดรับผลกระทบจากโควิด-19 

รัฐสภา • ควันหลงศึกซักฟอก สภาเปด  

ผลสอบขอกลาววา “บิ๊กตู” จายเงิน ส.ส.หัว

ละ 5 ลานแลกเสียงโหวต ตรวจยิบท้ังพยาน

บุคคล กลองวงจรปด สรุป ส.ส.เพ� อไทยเปด

โรงน้ําแข็ง ไมมีประจักษพยาน ไมมีพยาน

แวดลอมเพียงพอที่จะฟงไดวานายกฯ จาย

เงินใหกับ ส.ส.

เม� อวันท่ี 5 มกราคม 2565 นพ.สุกิจ                             

อัถโถปกรณ ที่ปรึกษาประธานสภาผูแทน

ราษฎร แถลงผลคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงกรณีนายวิสาร เตชะธีราวัฒน 

ส.ส.เชียงราย พรรคเพ� อไทย อภิปรายกลาว

หา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรี จายเงินจํานวน 5 ลานบาท ที่บริเวณ

ชั้น 3 ภายในอาคารรัฐสภาใหกับ ส.ส. เพ� อ

ใหลงคะแนนไววางใจใหกับนายกรัฐมนตรี 

ในชวงที่มีการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรี

ไทยโพสต • “ทักษิณ” จมดิน! กลับไทย

ไมได เแถมโดนถลมเละ “หมอวรงค” กวัก

มือเรียก มาติดคุกกอน ยันถานิรโทษกรรม

คนไทยรับไมได “เสกสกล” ดายับคนขี้โกง                                                    

เวรกรรมที่ทําเอาไว ฆาตัดตอน กรือเซะ 

ตากใบ จําไดไหมทําลายชีวิตคนไทยไปก่ีรอย

ชีวิต ยังไมรวมชาวนาจากโครงการรับจํานํา

ขาวที่นายทักษิณเปนตนคิด นองสาวเปน

คนทํา ที่ตองผูกคอตายไปกี่ราย กกต.เรียก 

“ศรีสุวรรณ” ใหขอมูล “แมว” แทรกแซง

เพ� อไทยเพิ่ม

หลังนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก

รัฐมนตรี นักโทษหลบหนีคดีคอรรัปชันหลาย

คดี และโทษจําคุก เผยระหวางการรวมพูด

คุยใน CARE Talk x CARE ClubHouse 

ตอน “ถอดบทเรียนสึนามิ เพ� อกูวิกฤตโควิด 

ประเทศจะรอดผูนําตองฉลาดจริงไหม?” 

เม� อคืนวันที่ 4 ม.ค. วา หากกลับประเทศไทย

รอบนี้ จะกลับไปแบบสันติ จะกลับไปเปน

ของขวัญใหคนไทยป 65 และกลับไปรับใช                                                 

คนไทย พรอมยืนยันวาการกลับไปจะไมเปน                           

ปญหากับคนไทยแน�นอนน้ัน เกิดเสียงวิพากษ

วิจารณอยางกวางขวาง

ระหวางความใหญ-ความโต

กับ...ความชอบธรรม

หมู-น้ํามันแพง

ดันเฟอพุง!

ขี้หมากอง ‘ทักษิณ’ ไมกลับ

กรุงเทพฯ • พรรค 4 กุมารเรียกน้ํายอย 

“สนธิรัตน” เผยผูมีช� อเสียงในแวดวงธุรกิจ 

ภาคประชาชน นักวิชาการ อดีต ส.ส.และ 

ส.ส.ปจจุบัน เขาแถวสังกัดพรรคเพียบ! สวน

ไทยภักดีเตรียมเปดตัวทัพหลวงปลายเดือน 

ประชาธิปตยตัดใจไมสงคนลงเลือกตั้งซอม

เขตหลักสี่

เม� อวันที่ 5  มกราคม 2565 นาย 

สนธิรัตน  สนธิจิรวงศ  อดีต รมว.พลังงาน  

และอดีต เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ  โพสต 

เฟซบุก  สนธิรัตน  สนธิจิรวงศ  วา  พี่นอง

ชาวไทยที่รักทุกทานครับ  กอนปใหม มีพี่                                              

นองส� อมวลชน และประชาชนจํานวนมาก                                                  

สอบถามผมและคุณอุตตม เร� องเสนทางทาง 

การเมืองวาเราสองคนจะทํางานการเมือง

อีกไหม ตั้งพรรคหรือไม หรือไปรวมกับใคร 

อยางไร

ผมขอเรียนวา หลังจากลาออกจาก

ตําแหน�งทางการเมืองทุกตําแหน�ง เม� อราว                                                              

1 ปคร่ึงท่ีผานมา ก็ไดเฝาติดตามสถานการณ

บานเมืองในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะดานเศรษฐ 

กิจระดับชาติและที่ระดับฐานราก ความขัด                                                         

แยงทางการเมืองที่ถลําลึก เร� องความยุติ 

ธรรมที่เปนปมปญหาและไมเสมอภาคของ

ประเทศ ที่ทําใหประเทศ ทําใหคนไทยเสีย

โอกาส ดวยความหวงใยมาโดยตลอด

ระยะเวลาปครึ่งที่ผานมา พวกผมได

มีโอกาสรับฟง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทําเนียบรัฐบาล • ยอดติดเชื้อโควิดพุง 3.8 

พันราย หวงคลัสเตอรรานอาหารกึ่งผับบาร

แพรเชื้อ หวั่นคนไทยหละหลวมยอดติดเชื้อ

หลักหม� นใน 2 สัปดาห ขอ ปชช.เนน wfh 

หลังกลับจากปใหม เผย “โอมิครอน” แพร

แลว 55 จว. คนติด 2,338 ราย จับตา 7 

ม.ค. ศบค.ปรับมาตรการใหม 

เม� อวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่ทําเนียบ

รัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ ผอ.สํานักส� อ                                                     

สารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุข                                                

ภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ในฐานะผูชวยรองโฆษกศูนยบริหารสถาน 

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลง

สถานการณการแพรระบาดโควิด-19 ในประ 

เทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 3,899 ราย 

เปนการติดเชื้อในประเทศ 3,662 ราย มา

จากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 3,648 

ราย, มาจากการคนหาเชิงรุกในชุมชน 14 

ราย, มาจากเรือนจํา 68 ราย, เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 169 ราย หายปวยเพิ่ม

ขึ้น 2,508 ราย อยูระหวางรักษา 34,877 

ราย อาการหนัก 541 ราย ใสเคร� องชวย

หายใจ 149 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย เปนชาย 8 

ราย หญิง 14 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 

60 ปขึ้นไป 14 ราย โรคเรื้อรัง 3 ราย 

มากที่สุด เชียงราย 4 ราย ขณะนี้มียอดผู

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,239,475 ราย มียอดหายปวยสะสมตั้ง 

แตป 2563 จํานวน 2,182,829 ราย มี

ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

21,769 ราย ขณะที่สถานการณ โลกมียอด

ผูติดเชื้อสะสม 295,550,360 ราย

ปทุมวัน • สรุป 7 วันอันตราย มีผูเสียชีวิต 

333 ราย ลดลงจากคาเฉลี่ย 3 ป 18.58% 

บาดเจ็บจํานวน 2,672 คน ลดลงจากคา

เฉลี่ย 3 ป 25.08% แตจับขอหาเมาขับ 

19,760 ราย มากกวาปใหมปที่แลวคิดเปน 

41.52% เปดสถิติมีรถเขา-ออก กทม. 7.5 

ลานคัน

เม� อวันที่ 5 มกราคม 2565 ที่สํานัก 

งานตํารวจแหงชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ 

กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.ปรีชา 

เจริญสหายานนท ผูชวย ผบ.ตร. และ  

พล.ต.ท.ประจวบ วงศสุข ผูชวย ผบ.ตร. 

แถลงผลการดําเนินการในการอํานวยการ

จราจร ปองกันและลดอุบัติเหตุ และการ

บังคับใชกฎหมาย 10 ขอหาหลัก ชวงควบ 

คุมเขมขน 7 วันเทศกาลปใหม 2565 พรอม

ปดศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนฯ ตร.

พล.ต.อ.ดํารงศักด์ิเปดเผยวา พล.ต.อ.  

สุวัฒน แจงยอดสุข ผบ.ตร. ไดมีคําสั่งใหจัด

ตั้งศูนยอํานวยการปองกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนฯ ตั้งแตวันที่ 29 ธ.ค.64 เปนตน

มา จนถึงวันสุดทายคือ 4 ม.ค.65 ซึ่งทุกวัน

จะมีการติดตามสถานการณการจราจรและ

การปฏิบัติของแตละหน�วย ผานระบบวิดีโอ

คอนเฟอเรนซ โดยมีผูชวย ผบ.ตร.เปนผู

กํากับดูแลในแตละวัน และใหหน�วยระดับ 

บช./ภ., บก./ภ.จว. และทุกสถานีตํารวจเฝา

ฟง ทั้งนี้ เพ� อลดอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิตและผู

บาดเจ็บ ตามคาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด 

โดยผลการดําเนินการในแตละดาน มีดังนี้ 

1.การอํานวยความสะดวกและจัดการ 

จราจร จัดกําลังตํารวจกวา 80,000 นาย
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5 ‘ขาวทหาร’ ขามป...มีภาคตอ
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2 ในประเทศ

ระหวางความใหญ-ความโตกับ...ความชอบธรรม
ออออ...เจอเขากับ “คารบอมมมม” ของทหารแก...ไม

เคยตาย และยังไมคิดจะตาย อยาง “เสธ.พัลลภ” หรือ

พลเอก “พัลลภ ปนมณี” ไปเพียงแคตูมเดียวเทานั้น!!! 

เลนเอาไมวาจะเปนคุณพี่ “โทนี่-โทนาฟ” ตลอดไปจนถึง

พรรค “เผาไทย” ออกอาการ “ชักจะไปไมเปน” กันเห็นๆ...

สวนจะไปถึงขั้น...ไปไมกลับ-หลับไมต� น-ฟนไมมี กุศลาธัม

มา อกุศลาธัมมา ชนิดตองเอาน้ํามะพราวรดหนา กันเลยหรือไม? 

อยางไร? นั้น อันนี้...คงตองขึ้นอยูกับวัตถุพยาน หลักฐาน ตลอดไป

จนการแปลความ ตีความ ที่คงตองอธิบายขยายความกันอีกเยอะ 

แตทั้งนั้น ทั้งนี้ คงตองยอมรับอยางมิอาจปฏิเสธไดนั่นแหละวา 

อะไรที่กําลังทําทาวาจะไหลๆ ล� นๆ อยางนอยคงตองสะดุด หยุด

กึก ปานประดุจเจอกับกรวดเม็ดนอยๆ ซุกอยูในรองเทา ใตฝาเทา 

ฝาตีน ที่กําลังเรง กําลังซอย แบบเพลินๆ จนอาจตองขอเวลาแกะ

กรวด แกะเสี้ยน ไมอาจฉับๆๆ ไดแบบเบิรดๆ แบบสบายๆ กันซัก

เทาไหรนัก...

คือคงตองยอมรับนั่นแหละวา...แมจะวืดๆ วาดๆ มาโดย

ตลอดกวา 2 ป หรือเกือบ 3 ปที่ผานมา ในการทําหนาที่พรรค

ฝายคาน หรือฝายแคนในสภาฯ ปายซาย-ปายขวา อภิปรายแลว-

อภิปรายอีก กันในแบบไหน? อยางไร? ก็ยัง “เอาบิ๊กตูไมอยู” อยูดี 

แตหลังๆ มานี้...จะดวยความ “ยุทธ โทรม” ของ “บิ๊กตู” หรือ

ดวยเหตุผลกลใดก็แลวแต บรรดาอุจจาระสุกรจํานวนมิใชนอย ที่

เคยไหลไปอยูคอกอ� น พรรคอ� น ชักจะเริ่มไหลกลับเขามาสูพรรค 

“เผาไทย” อยางเปนกิจการและเปนกระบวนการ จนอาจสงผลให

พรรคการเมืองพรรคนี้ มีสิทธิ์ครองแชมป หรือยังคงเปน “พรรค

อันดับหนึ่ง” อีกตอไป สําหรับการเลือกตั้งครั้งใหม ที่จะเกิดขึ้น 

อุบัติขึ้นเม� อไหรก็ยังไมแน�...

แตก็อยางวานั่นแหละ...ไมวาจะเลือกกันในตอนไหน เม� อ

ไหร ถาหากพรรคอันดับหนึ่งอยางพรรค “เผาไทย” ยังไมสามารถ

แอฟวะลานช แลนดสไลด ไมสามารถเปลงอานุภาพในระดับฟา

ถลม ดินทลาย ยกขบวนเขามาในสภาฯ ระดับ 300-400 เอาเลยถึง

ขั้นนั้น โอกาสที่จะสงผลให “คําอวยพรปใหม” ใหกับตัวเอง ของคุณ

พี่ “โทนี่-โทนาฟ” ใหสามารถ “กลับบานได” ภายในปนี้ หรือปไหนๆ 

มันคงตอง “แหวกระปอง” ไปตลอดชั่วนิจนิรันดรกาลอีกตอไปนั่นเอง 

เพราะบรรดาวุฒิสมาชิกที่อยูในกระเปากุงเกง ของ “บิ๊กตู-บิ๊กปอม-

และบิ๊กปอก” จํานวนถึง 250 พระหน�อ ยอมตองกอใหเกิดอํานาจตอ

รองชนิดยากซซซที่คุณหลาน “อุงอิ๊ง-แพทองธาร” จะสามารถผงาด

ขึ้นเปน “นารีขี่มาขาว” รายที่ 2 ไดงายๆ...

ยิ่งตองเจอกับ “คารบอมบ” ของทหารแกยังไมตายและไมคิด

จะตาย ตูมๆ ตามๆ ขึ้นมาในชวงนี้ แมวายากที่จะหาหลักฐาน วัตถุ

พยานใดๆ มาพิสูจนได แตก็น�าที่จะเลนเอาสูตรเตี๋ยวและเสียวตูดกัน

ไปมิใชนอย และนั่นเอง...ที่อาจทําใหอุจจาระสุกรในบอเกรอะแตละบอ 

ที่คิดจะไหลกลับมาในคอกเดิม เลาเดิม อาจตองเกิดอาการพะวักภวังค

ลังเลอยูมั่ง ไมมาก-ก็นอย และนั่นยอมเทากับทําใหความเปนไปไดใน

การแอฟวะลานช หรือแลนดสไลด ยอมตองหิ่งหอยนอยลอยไป-มา 

หรือยอมตอง “ริบๆๆๆ หรี่” ยิ่งขึ้นไปเทานั้น อันนี้นี่แหละ...ที่ตองถือ

เปนความน�ากลัว น�าอันตราย ของทหารแกไมเคยตาย แมวาอายุ อา

นาม ใกลๆ จะครบ 100 ขาดแคอีก 17 ปเทานั้นเอง...

สรุปรวมความแลว...ไมวาจะเปนพรรคใหญ พรรคโต พรรค

อันดับหนึ่ง ที่อาจคงความเปนอันดับหนึ่งตอไปไดอีกแตละยุค แตละ

สมัย แตดวยความใหญ ความโต ความมี “ส.ส.” อยูในมือมากมายกวา

ใครๆ ก็ใชวาจะสามารถดลบันดาลใหมีสิทธิ์ผงาดขึ้นเปน “รัฐบาล” กัน

ไดงายๆ โดยเฉพาะถาหากขาดเสียซึ่งบางสิ่ง บางอยาง หรือขาดเสีย

ฮ� 

ซึ่งสิ่งที่เรียกขานกันในนาม “ความชอบธรรม” นั่นแล และดวย

เหตุเพราะขาดเสียซึ่งสิ่งที่วานี้นี่เอง เลยทําใหตองลมคว่ํา คะมํา

หงาย ตองเจอตอ ตองสะดุดตอ หงายทองตึงและหลับกลางอากาศ

มาคราวแลว คราวเลา นับเปนทศวรรษๆ ที่ผานมาเอาเลยก็วาได...

ดังนั้น...สิ่งที่เรียกวา “ความชอบธรรม” จึงเปนอะไรที่ตอง

ถือวามีความสํามะคัญเอามากๆ ไมใชแตเฉพาะ “การเมืองไทย” 

แตอาจตองรวมไปถึงการเมือง ณ ที่ไหนๆ ก็แลวแต เรียกวา...แม

จะเปนการเมืองใน “ระบอบประชาธิปไตย” ก็เถอะ แตถาคิดจะ

เอาแตเสียง เอาแตเกาอี้ ส.ส.ภายในรัฐสภาใหมากๆ เขาไว โดย

ไมไดสนใจกับความชอบธรรม กับความถูกตองตามครรลองคลอง

ธรรมใดๆ เอาเลยแมแตนอย สุดทาย...ก็คงหนีไมพนที่ตองเหลือ 

“ทางออก” เพียงทางเดียว หรือรูเดียว นั่นก็คือตองออก “ตามชอง

ทางธรรมชาติ” กันจนได!!!

และส่ิงเหลาน้ีน่ีเอง...ท่ีคุณพ่ี “โทน่ี-โทนาฟ” ทานแทบไม

เคยหยิบมาหวนคิด ยอนคิด กลับมาวิเคราะห สังเคราะห กอนการ

ประเมินสถานการณเอาเลยแมแตนอย มีแตคิดจะใสเกียรเดินหนา

ตามประสานักธุรกิจ นักลงทุน ท่ีมักเอาขาดทุน-กําไรเปนตัวต้ังเอา

ไวเสมอๆ ขณะท่ีส่ิงซ่ึงมิอาจวัดคา ตีคา ออกมาเปนตัวเงิน ตัวทอง

ใดๆ ได อยางส่ิงท่ีเรียกวา “ความชอบธรรม” น่ันเอง มันจึงแทบไม

เหลือติดปลายนวม แทบไมไดถูกบรรจุไวในพจนานุกรม ของคุณพ่ี 

“โทน่ี-โทนาฟ” แตอยางใด และอันน้ีน่ีเอง...ท่ีทําใหความปรารถนา 

ความตองการ ท่ีคิดจะ “กลับบาน” มาเล้ียงหลาน หรือมาเปนเพ� อน

ตีกอลฟกับ “บ๊ิกตู” มันจึงมีสิทธ์ิ “แหวกระปอง” ไปตลอดช่ัวนิรันดร

กาล ไมก็เหลือแตแคตอง “เผากระดูก” กลับมาเทาน้ันเอง...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก “Aesop’s Fable”... “A 

humble life with Peace and Quiet is better than a splendid 

one with danger and risk.- ชีวิตที่เรียบงาย ออนนอมถอมตน 

เพียบพรอมไปดวยสันติ ยอมดีกวาชีวิตที่หรูหรา แตเต็มไปดวย

อันตรายและการเสี่ยง...”



















ชะลอปญหาหนี้ครัวเรือน

เรงบรรเทาความเดือดรอน

มหลายสํานักวิเคราะหจะมองวาเศรษฐกิจไทยมี                                                                      

แนวโนมเติบโตและมีอนาคตที่ดีขึ้นหลังจากสถาน 

การณ โควิด-19 ทั้งจากปจจัยในภาคธุรกิจที่เริ่มขับ

เคล� อนกิจกรรมตางๆ ได เลยไปถึงการอัดฉีดเงินภาครัฐใน

หลายโครงการไปยังทุกภาคสวนที่ ไดรับผลกระทบ แตปจจัย

สําคัญที่บั่นทอนตอประชาชนที่หาเชากินค่ํา ชนชั้นกลางที่

เปนฐานกวางของสังคมคือหนี้ภาคครัวเรือน ที่เปรียบเสมือน

ตัวถวงรั้งการขยับทํากิจกรรมทางธุรกิจตางๆ เปนอุปสรรคใน

การคิดทําโครงการ การลงทุน ที่กอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น

จากการแถลงของกระทรวงการคลังถึงแนวนโยบาย

ของนายกรัฐมนตรีไดกําหนดใหป 2565 เปนปแหงการแก

หนี้ภาคครัวเรือน จึงไดสั่งการและมอบหมายใหหน�วยงาน

ตางๆ ในสังกัดกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจ กําหนดใหการแกไขปญหาหนี้สินของประชาชนเปนพันธ

กิจหลัก และเรงดําเนินการในประเด็นตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ใหแลวเสร็จโดยเร็ว นําไปสูการออกมาตรการเปนขอๆ ของ

กระทรวงการคลังนั้น ดูแลวจะเปนสิ่งที่ ไดดําเนินการมาแลว 

เปรียบเหมือนการยืดลมหายใจใหกับประชาชนไดหายใจได

คลองขึ้น แมไมไดบงชี้วาเปนนโยบายปลดหนี้อยางเบ็ดเสร็จ

เมื่อลงในรายละเอียดจะพบว่า การแก้ ไขปัญหาหนี้

กองทุนเงินใหกูยืมเพ� อการศึกษา หรือ กยศ.นั้น กยศ.ไดดําเนิน

การชวยเหลือลูกหนี้แลวในหลายดาน เชน การปรับปรุงรูป

แบบการจายชําระคืน การปรับปรุงลําดับการตัดชําระหนี้ การ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ การปรับโครงสรางหนี้

ใหกับผูที่มีปญหา ทั้งนี้ ยังเห็นชอบในหลักการของประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) เร� องแนวทางการปรับปรุง

โครงสรางหนี้สําหรับลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยาง

ยั่งยืน ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ม.ค.2565 เปนตนไป 

การแกไขปญหาหนี้เชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนต

นั้น ไดมอบหมายให สศค.พิจารณารวมกับ ธปท.กําหนด

แนวทางกํากับดูแลสินเช� อและธุรกรรมที่มีลักษณะคลายคลึง

สินเชื่ อ เพื่ อให้กํ ากับดูแลธุรกิจ เช่าซื้ อรถยนต์และรถ

จักรยานยนตที่เหมาะสม แกไขปญหาหนี้บัตรเครดิตและสิน

เช� อสวนบุคคล ไดมีนโยบายใหธนาคารออมสินและธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) ใหเขารวมกับโครงการคลินิกแกหนี้

ของ ธปท.เพ� อสนับสนุนใหปรับเปลี่ยนหนี้บัตรเครดิต บัตรกด

เงินสด และสินเช� อสวนบุคคลที่ไมมีหลักประกันใหเปนสินเช� อ

ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยต่ําลง 

พรอมมอบหมายให สศค.และ ธปท.พิจารณาแนวทาง

การดูแลลูกหนี้ SMEs ที่ไดสินเช� อ Softloan ระยะแรก และ

จะครบกําหนดชําระ 2 ป โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

แนวทางการดูแลดังกลาวไดกอนที่สินเช� อ Softloan จะครบ

กําหนดในชวงเดือนเมษายน 2565 การปรับปรุงขั้นตอนใน

กระบวนการยุติธรรมเพื่อเอื้อให้เกิดการแก้ ไขปัญหาหนี้สิน 

และชวยเหลือและลดภาระใหกับลูกหนี้มาอยางตอเน� อง โดย

ในระยะสั้นไดมอบหมายใหธนาคารออมสินจัดทําโครงการ 

“สรางงานสรางอาชีพ” เพ� อชวยเหลือประชาชนที่ประสบกับ

ปญหาการขาดรายไดจากการตกงาน ถูกเลิกจาง หรือลดเงิน

เดือน 

ก็ไดแตหวังวาหลายๆ มาตรการที่รัฐบาลเรงชวยเหลือ

เยียวยาประชาชนที่ ไดรับผลกระทบจะชวยบรรเทาความ

เดือดรอนจากสถานการณ โควิด-19 ไดไมมากก็นอย เพราะ

ชีวิตคนไทยตกอยู ในวังวนของหนี้จากการลงทุนและหนี้ที่

ไมกอใหเกิดรายไดจํานวนมาก ตกอยู ในสภาพแวดลอมของ

รายไดไมพอรายจาย จําทนตองใชการหมุนเงินเพ� อใหผานไป

แตละเดือน ยิ่งเม� อเจอกับสถานการณ โควิดที่หนักหนาสาหัส

ทําใหตั้งรับหรือเตรียมการไมทัน ถารัฐไมย� นมือเขามาชวย

ออกมาตรการบรรเทาความเดือดรอน ปญหาหนี้จะกลายเปน

ระเบิดเวลาที่คนในสังคมรับมือไมไหว.  

แ

วามเคล� อนไหวในแวดวงกองทัพตลอดป 2564 เหมือน

จะนิ่งๆ ไมคอยมีประเด็นหวือหวามากนัก อาจเปนเพราะ

บทบาทของผูบัญชาการเหลาทัพเลี่ยงที่จะใหความเห็น หรือ

ตอบเร� องการเมือง และใชทีมงานโฆษกในการชี้แจงในประเด็นที่ถูก

โจมตี พาดพิง สวนขอมูลขาวสารที่นําเสนอจะเปนลักษณะของการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมและงานของหน�วย แตก็ใชวาจะไมมีประเด็น

รอนใหพูดถึงเลย อยางนอยๆ ก็พอแกะออกได 5 ประเด็น ที่น�าจะมี

ภาคตอในป 2565 

1.ลุน ทร.ดัน “เรือดําน้ํา” ลําที่ 2-3 

ระหวางการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป 2565 กองทัพเรือ “สวมหัวใจสิงห” เสนอโครงการจัดหา

เรือดําน้ําจีนรุน S26T ลําที่ 2-3 ฝากระแสวิกฤตดานงบประมาณ

จากสถานการณ โควิด ทร.ใหเหตุผลถึงการทําหนาที่เตรียมความ

พรอมดานกําลังรบทางน้ําในทุกมิติเพ� อรักษาผลประโยชนของชาติ

ทางทะเล จึงตองเสนอโครงการไปตามแผน พรอมบริหารจัดการงบ

ตั้งตนดวยเม็ดเงินไมกี่เปอรเซ็นต แตผูกพันงบในระยะยาวเพ� อรอให

สถานการณดานงบประมาณดีขึ้น แตในที่สุดถูกกระแสสังคมโจมตี

ไมยั้ง

ประจวบเหมาะกับเปนชวงจังหวะที่รัฐบาลภายใตการนําของ 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ถูก

วิจารณหนักเร� องการรับมือกับโควิด-19 และบริหารจัดการวัคซีน 

ทําใหกระทรวงกลาโหมตองแถลงถอนโครงการกอน ที่ พล.ร.อ.ชาติ

ชาย ศรีวรขาน ผูบัญชาการทหารเรือในชวงนั้น ตองไปถอนการ

เสนองบในที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ  

มีการวิเคราะหวา ทร.ไมน�าจะฟนคืนชีพเรือดําน้ําลําที่ 2-3 

ไดอีกแลว เพราะกลายเปนสัญลักษณของการผลาญงบประมาณ 

ประกอบกับ ทร.ถูกจับตามองเร� องการจัดหาอาวุธจากจีนบาง

โครงการไมคอยสมเหตุผล กลายเปนปญหาการบริหารจัดการงบ

ระยะยาว ผสมกับเกมของชาติมหาอํานาจในภูมิภาคนี้กําลัง “เผชิญ

หนา” กันหนักหน�วง สงผลให โครงการเดินไปไดยาก คนไทยคงได

แคยลโฉมเรือลําแรกที่กําลังตอ และคาดวาจะสงมอบให ทร.ไทยใน

ตนป 2567 

สวนงานนี้สายอาวุธจีนฝนสลายหรือเปลา...รอชมอีกไม 

นาน!

2.เคร� องบิน F-35 ของ ทอ.เอื้อมถึงไหม?

ปดทายดวยขาวใหญในแวดวงอาวุธ หลัง “บิ๊กปอง” 

พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) 

ประกาศเดินเคร� องเสนองบป 2566 จัดหาเคร� องบินขับไล F-35 ที่

นับวาเปนเคร� องบินรบที่ทันสมัยแหงยุค ดวยองคประกอบของ

เทคโนโลยีลองหน หรือ Stealth พรอมเปดดีลกับ Lockheed Martin 

บริษัทผูผลิตในเร� องราคาที่ลดลงครึ่งตอครึ่งจากชวงที่เปดตัว จน 

ผบ.ทอ.ที่มีนามเรียกขานวา Snowy ถึงกับออกปากวา “เปนราคาที่

เราเอื้อมถึง”

แนวทางในการจัดหาเคร� องบินขับไลภายใตงบของ ทอ.ที่มี

อยางจํากัดไมใชเร� องงาย ยิ่งถาเปน F35 ที่มักถูกเรียกวา “เคร� อง

เทพ” ในสายเคร� องบินรบ ยิ่งไมเคยมีใครคาดคิดมากอนวาเปนไปได 

เม� อมองเปรียบเทียบการจัดลําดับความสําคัญกับเคร� องบินลําเลียง

ที่ตองซอมบํารุง รักษาชั่วโมงบินใหใชไดกอนที่จะมีเคร� องใหมเขา

ประจําการอยางเรงดวนแลว F35 จึงไกลจากความเปนจริง

แตใครจะรูวา จังหวะเวลา ยุทธศาสตร การเมือง มหาอํานาจ 

และปจจัยอ� นๆ ที่มองไมเห็น จะมีผลให โครงการนี้เดินหนาไปไดจริง

อยางที่มีเสียงลือเสียงเลาอางหรือไม 

แตที่แน�นอนคือ ในวงการอาวุธ และผูสนใจเคร� องบินรบ 

ในประเทศไทยและในภูมิภาคนี้ ตางแลกเปลี่ยนความเห็น-ขอมูล 

สืบคนขอเท็จจริงและความเปนไปไดที่สหรัฐจะขายใหไทยในราคาดัง

กลาวไดจริงหรือไม แลวคําวา “เคร� องเปลา” นั้นมีอะไรที่เปนสวน

ที่ติดตั้งในเคร� องบาง อยางนอยสังคมจะไดรับรู และฟงขอมูลอยาง

รอบดาน รวมถึง ทอ.ที่โยนหินถามทางตามจังหวะเวลาที่จัดวางไว

แลว จะเดินหนาชี้แจงรายละเอียดตอสังคมอยางไรตอไป 

ติดตามชมในชวงการเสนองบป 2566 เร็วๆ นี้ 

3.โผทหาร “กลางป-ปลายป” มีปรอทแตก

จับตาไปที่ “โผนายพล” กลางป ปกติในแวดวงกองทัพแลว

เปนชวงขยับปรับยายเล็กนอย ตอบแทนผูที่จะเกษียณปลายปได

เล� อนยศ แตก็ใชวาจะไมมีเร� องใหตองติดตามกันเลยเสียทีเดียว โดย

เฉพาะในสวนของกองทัพเรือ (ทร.) จับตามองกันตาไมกะพริบ ใน

การจัดทัพของ “บิ๊กเฒา” พล.ร.อ.สมประสงค นิลสมัย ผูบัญชาการ

ทหารเรือ (ผบ.ทร.) คนปจจุบันที่เพิ่งตกเปนขาวโกนหัว “ธํารงวินัย” 

ตัวเองจากคลิป “ทหารกรางอางเบื้องสูง”

นโยบายของ “บิ๊กเฒา” เดนชัดเร� องการปกปองและเทิดทูน

สถาบัน แมจะดูนิ่งๆ แตก็เด็ดขาด ทําใหหลายคนมองวา โผเดือน 

เม.ย.นี้ อาจมีปรากฏการณจัดระเบียบใหมในแถว “บิ๊กทหาร” 

หลังจากปฏิบัติการของอดีตผูบังคับบัญชา ถูกมองวาดีดหลายคน

กระเด็นกระดอนไปหลายที่ สรางบาดแผลราวลึกใน “ทัพน้ํา” มา

หลายป

ทําใหเกิดขาว “สมการ” ขามหวยเพ� อวางคนไวขึ้นเปน 

ผบ.ทร.ปลายป หลัง “บิ๊กเฒา” เกษียณอายุราชการ โดยมีช� อ

ของ “บิ๊กจอรช” พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย รองเสธ.ทหาร 

เตรียมทหารรุน 22 (เกษียณ 2566) จะขามกลับมา ทร.ดังกระหึ่ม 

เพียงแตรอดูวาจะลงตําแหน�งหลัก หรือตําแหน�งลอย แตหากเปน

ตําแหน�งหลักและอยูในระนาบ 5 เสือ ทร. คงกระหึ่มไมนอย

ภาพรวม “โผนายพล” ปลายปจะปรับเปลี่ยนระดับ “บิ๊ก

ไฟว” ถึง 3 คน คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.ทร.และ ผบ.ทอ.ที่

คนเกาเกษียณ หากไมมีอะไรพลิกผัน ช� อของ พล.อ.สนิธชนก  สังข

จันทร รองปลัดฯ นองรัก “บิ๊กปอม” คงไดขึ้นเปนปลัดในที่สุด สวน

ตําแหน�ง ผบ.ทร.คงตองรอดูการปรับยายในชวงกลางปผานไป ก็

จะเริ่มเห็นเคาลาง “แคนดิเดต” ที่ฉายภาพชัดเจนขึ้น สําหรับ ทอ. 

เรียกไดวาน�าจับตามองที่สุด สองคุณสมบัติแลวเขาขายไดรับการ

เสนอถึง 5 คน แตโครงการ F35 น�าจะเปนปจจัยสําคัญในการ

พิจารณาคนมาสานตอรับไม หากโครงการนี้ผานสภาฯ ไปไดแบบสุด 

“เซอรไพรส”

แตขึ้นช� อวา “โผทหาร” แลวก็เปรียบเหมือนหนังชีวิต 

เพราะมักมีเร� องหักมุมใหใจหายใจคว่ําอยูเสมอ

4.“แชร-รีทวีต” หลังตูคอนเทรนเนอร 

กองทัพบกในยุค “บิ๊กบี้” พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผู

บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ถูกมองวา                                         

“ปดประตู” แน�นหนา ไมยุงเกี่ยวกับการ                                                     

เมือง ดํารงภารกิจสนับสนุนรัฐบาลตาม

หนาที่ มีระยะหางที่พอเหมาะกับนายกฯ                                                 

และรัฐบาล ปองกันการถูกลากโยงไปเกี่ยว 

ของกับการเมือง

ทําใหตลอดชวงสถานการณ โควิด-19 

ผบ.ทบ.จึงเวนวางการใหสัมภาษณยาวนาน 

ครั้งลาสุดใหสัมภาษณเม� อวันที่ 12 มี.ค.

2564 เร� องการปองกันสกัดกั้นผูลักลอบเขา

เมืองโดยผิด กม.ชวงระบาดโควิด-19 ยิ่งใน

ชวงม็อบ 3 นิ้วพีกสุด-จนแผวลง กองทัพ

คงอยูในที่ตั้งแบบ “นิ่งสนิท” ปลอยให

เปนหนาที่ของ ตร. โดยมี คฝ.เปนแนว

ปองกันกลุมฮารดคอร ที่ทะเลาะกับ “ตูคอน

เทรนเนอร” ที่เจาหนาที่นํามาปดทางม็อบที่

จะเคล� อนขบวนไปยังบานพักนายกฯ ในกรม

ทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค    

(ร.1 ทม.รอ.) อันถือเปนเขตพระราชฐาน 

กลาวอางกันวา แม “ทหาร” ไมออก

หนา แตก็เฝาติดตามสถานการณดานการ

ขาว ภายใตศูนยบัญชาการที่เกาะติดม็อบ

ที่ช� อวา “พระราม 5 ข.” ถึงขนาดมีกระแส

ขาววา เปนตนตอไอเดีย “ตูคอนเทนเนอร” 

และทีมหาหลักฐานการใชความรุนแรงของ

กลุมที่ทําผิดกฎหมายระหวางการชุมนุม 

เพ� อสงผานไปยัง “เพจอวตาร” แพรภาพ

ในมุมของฝายความมั่นคง เกิดเปน “เจจุก

คลองสาม” และสารพัดเพจที่ปรับวิธีการนําเสนอขอมูลที่ไมใช “เฟก 

นิวส” ไอโอแบบเกาที่ฝายคานไปขุดมาแฉกลางสภาฯ แลวโปะแตก

มาแลว

หากแตเปน “การส� อสารเชิงยุทธศาสตร” ดวยการใหหน�วย

งาน-ชุมชนออนไลนที่มีแนวคิดเดียวกันชวยกันแชรเพจเหลานี้ รวม

ไปถึงเพจทางการ และส� อหลักกลายเปนปรากฏการณแชรและรีทวีต 

รัวๆ ตอกย้ําการใชความรุนแรงของผูชุมนุม เพ� อคานกับขอมูลของ

ฝายม็อบที่มีความสามารถในการเผยแพรขาวสารในโลกออนไลนได

ตรงเปา-โดนใจแฟนคลับมากกวา

สวนปนี้ที่สนามตอสูกําลังเดินเขาสูการเมืองในระบบเลือกตั้ง 

การตอสูทางการเมืองบนทองถนนคงน�าจะนอยลง กองทัพคงดํารง

ความมุงหมายอยูหางๆ อยางหวงๆ เหมือนเดิม

5.ภารกิจเพ� อ “นาย” ใชบริการ “เสธ.” 

ขาวรอนปรอทแตกปใหม คงเปนคําสัมภาษณของ 

พล.อ.พัลลภ ปนมณี อดีตรอง ผอ.รมน. ที่พูดเร� องทหารกับการเลือก

ตั้ง ที่มองวา “ทหาร” ยังจําเปนที่พรรคการเมืองยังตองใชบริการ 

“สําหรับประเทศไทย ทหารยังมีบทบาทสําคัญอยู เพราะมีแทบทุก

จังหวัด ใกลชิดประชาชน แลวทหารก็มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง ยังเปน

ฐานเสียงอยางดี สวนงานใตดินก็ตองอาจจะมี” 

สอดคลองกับประเด็นรอนที่ “พรรคประชาธิปตย” ออกมาแฉ

เร� อง เสธ.ต. สงลูกนองลงพื้นที่เขาแทรกแซงเลือกตั้งซอม จ.ชุมพร 

จนกองทัพบกตองแถลงวาจะสอบขอเท็จจริง ในขณะที่แมทัพภาค

ที่ 4 ออกมาปฏิเสธวาไมมีกําลังพลในสังกัดกองทัพภาคที่ 4 เขาไป

เกี่ยวของ

จนเปนขาวในภายหลังวา “เสธ.ต.” มีตัวตนจริง เปนทหารมา

สังกัดกองทัพภาคที่ 2 และแถมเปนทหาร 2 นาย ที่อักษรยอ ต.เตา

ทั้งคู ที่คนในกองทัพภาคที่ 2 รูดีวาเปนลูกนอง “นายเกา” ที่อยูฝาย

รัฐบาล และทําภารกิจนี้มาในชวงการเลือกตั้งทั่วไป จนกระทั่งเลือก

ตั้งซอมและเลือกตั้งทองถิ่น 

แตภารกิจที่ “ชุมพร” อาจเปนสายสัมพันธในระดับของ “ขา

ใหญ” ในขอนแกน ที่สนิทกับเพ� อนของ เสธ.ช� อดัง นายทหารนอก

ราชการที่ประกาศควาชัยชนะยึดเกาอี้ที่ จ.ชุมพร 

ตอกย้ําวา ทหารสาย เสธ.ยังไมตาย-ทหารแกนักบูยังตองมีไว

ใชบริการ เพียงเสธ.เหลานี้นั่งพับเพียบคุมอํานาจ เงินและปน อยู

เงียบๆ รอสัญญาณลงพื้นที่จัดทัพหลังหนุนการเลือกตั้ง 

เปนโจทยใหญของปนี้ที่ “ผบ.เหลาทัพ” ตองจับตามองและ

ระมัดระวัง “ลูกแถว” ไมใหออกนอกลู!.

นายศุภชัย ใจสมุทร 

ส.ส.บัญชีรายช� อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย

“30 บาทรักษาทุกที่ เปนนโยบายที่ทานขับเคล� อนอยาง

หนักตลอดปที่ผานมา นี่คือนโยบายที่พัฒนาขึ้นมาจากนโยบาย 

30 บาทรักษาทุกโรค ของรัฐบาลไทยรักไทย นี่เปนนโยบายที่ดี

มาก ซึ่งทานอนุทินก็อยูในรัฐบาลชุดนั้นดวย ทานก็เปนคนหนึ่ง

ที่ชวยกันปลุกปนขึ้นมา”.

ประกาศ
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ให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	 และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ	ตามมติการประชุมวุฒิสภาครั้งที่	๑๒	(สมัยสามัญประจำาปี

ครั้งที่สอง)	เมื่อวันที่	๒๐	ธันวาคม	๒๕๖๔	ซึ่งตามมาตรา	๑๘	แห่งพระราชบัญญัติ

องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	 วิทยุโทรทัศน์	

และกิจการโทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	บัญญัติให้จะต้องแสดง

หลักฐานว่าได้ลาออกหรือเลิกประกอบอาชีพตามมาตรา	๘	(๑)	(๒)	หรือ	(๓)	ภายใน

เวลาที่ประธานวุฒิสภากำาหนด	 โดยต้องไม่เป็นข้าราชการ	 พนักงานหรือลูกจ้าง

ของหน่วยงานรัฐ	 รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น	 และไม่เป็นกรรมการหรือ

ที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจ	 หรือหน่วยงานของรัฐ	 และไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ

อื่นใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้ง	 ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ

การปฏิบัติหน้าที่

	 ดังนั้น	 ข้าพเจ้าจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า	 ข้าพเจ้าขอลาออก

จากตำาแหน่งหรือเลิกประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามที่กฎหมายข้างต้นบัญญัติไว้

ทั้งหมด	ทั้งนี้	ตั้งแต่วันที่	๑๑	มกราคม	๒๕๖๕	เป็นต้นไป

																								ประกาศ	ณ	วันที่	๖	มกราคม	๒๕๖๕

                       

	 	 				นายต่อพงศ์	เสลานนท์	ผู้ประกาศ
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3ในประเทศ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) ประก�ศเป้�หม�ยก�รเป็น

ผู้นำ�ธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่มครบวงจรท่ีม่ันคงและย่ังยืนของภูมิภ�ค

อ�เซียน Stable and Sustainable  ASEAN Leader ภ�ยใต้ “PAS-

SION 2025” นอกจ�กแผนด้�นธุรกิจแล้ว ไทยเบฟเสริมคว�มแข็งแกร่ง

ให้กับองค์กรด้วยก�รให้คว�มสำ�คัญต่อก�รดูแลเอ�ใจใส่พนักง�นกว่� 

62,000 คน ท้ังในประเทศและต่�งประเทศเป็นอย่�งดี ด้วยคว�มเชื่อว่�                                                                      

“ทรัพยากรบุคคล” เป็นฟันเฟืองสำ�คัญส่งผลให้องค์กรเติบโตบรรลุคว�ม

สำ�เร็จต�มธงท่ีต้ังไว้ 

จ�กคว�มมุ่งม่ันดังกล่�ว ไทยเบฟได้รับร�งวัล HR Asia Best 

Companies to Work for in Asia 2021 (Thailand Edition) สุดยอด

องค์กรดีเด่นท่ีน่�ทำ�ง�นม�กท่ีสุดในเอเชียต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 และ

ร�งวัล  We Care :  HR Asia Most Caring Companies Awards 2021                             

สุดยอดบริษัทใส่ใจพนักง�น ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ในเวที HR Asia Awards 

2021  เป็นบทพิสูจน์คว�มสำ�เร็จ สะท้อนคว�มก�รมอบคว�มสุข ก�ร

ดูแลเอ�ใจใส่ และส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กับพนักง�นไทยเบฟ

ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ ผู้บริห�ร

สูงสุด กลุ่มทรัพย�กรบุคคล กล่�วว่� ปัจจุบันไทยเบฟมีพนักง�น 62,000 

คน แบ่งเป็นบุคล�กรไทย 46,000 คน ท่ีเหลือเป็นช�วต่�งประเทศใน

ประเทศสิงคโปร์ ม�เลเซีย เมียนม�ร์ เวียดน�ม จีน ฮ่องกง จ�กก�รเข้�

ซ้ือกิจก�รในธุรกิจเครื่องดื่มและก�รลงทุนธุรกิจอ�ห�ร ก�รประก�ศวิสัย

ทัศน์ PASSION 2025 เป็นพลังสร้�งก�รเปล่ียนแปลงอย่�งไม่หยุดน่ิง 

และค้นห�วิธีทร�นสฟอร์มองค์กรอย่�งรวดเร็วให้สำ�เร็จสู่ตำ�แหน่งผู้นำ�

อ�เซียน ซ่ึงต้องพัฒน�และเตรียมคว�มพร้อมเรื่องบุคล�กร เป็นเรื่องท่ี

น่�ภ�คภูมิใจท่ีไทยเบฟคว้�ร�งวัลในง�น HR Asia Awards 2021  ถึง 2 

ร�งวัลด้วยกัน ร�งวัลแรก HR Asia Best Companies to Work for in 

Asia 2021 และร�งวัล We Care : HR Asia Most Caring Companies 

Awards 2021 จ�ก HR Asia  จ�กก�รสำ�รวจบริษัทในไทยเกือบ 300 

บริษัท ด้วยผลคะแนนคว�มผูกพันพนักง�นระดับเป็นเลิศ และก�รเย่ียม

ชมบริษัท นอกจ�กน้ี ปี 2563 ไทยเบฟเป็นหน่ึงในบริษัทไทยติดท็อปเท็น 

ท่ีคนรุ่นใหม่อย�กทำ�ง�นด้วยม�กท่ีสุดจ�กก�รสำ�รวจล่�สุดของ HR Asia 

และ Work Venture 

สำ�หรับ PASSION 2025 ภ�ยใต้ก�รนำ�ของ ฐ�ปน สิริวัฒน

ภักดี กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด 

(มห�ชน) ปี 2025 ว�งเป้�เป็นผู้นำ�ธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่มครบวงจร

ที่มั่นคงและยั่งยืนของภูมิภ�คอ�เซียน ปี 2030 เป็นองค์กรที่ปรับตัว

เข้�กับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และปี 2050 เป็นองค์กรที่พร้อมจะ

เติบโตไปกับพนักง�นจบก�รศึกษ�ส�ม�รถพัฒน�ตัวเองและทำ�ง�นนำ�

ศักยภ�พของไทยเบฟมีอยู่ก่อให้เกิดมูลค่�สูงสุดจนถึงอน�คตข้�งหน้� 

ปัจจุบันมีพนักง�นเจนเนอเรชั่น Y และเจนเนอเรชั่น Z ร้อยละ 61 

พนักง�นเจนเนอเรชั่น X ร้อยละ 32 และกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ร้อยละ 7 

คว�มท้�ท�ยในก�รบริห�รพนักง�นในยุคน้ี ดร.เอกพลเผย

เป็นก�รดึงศักยภ�พของบุคล�กรออกม�ให้ม�กท่ีสุด และสร้�งคว�ม

ผูกพันพร้อมเติบโตไปกับองค์กร ซ่ึงไทยเบฟสร้�งวัฒนธรรมองค์กรเปิด

โอก�สให้คนรุ่นใหม่ร่วมทำ�ง�นในโปรเจ็คใหม่ๆ 

เป็นโอก�สในก�รเติบโต ไม่ว่�อ�ยุม�กหรือน้อย

ส�ม�รถประสบคว�มสำ�เร็จได้ ท้ังยังชูแนวคิด 

War ประกอบด้วย W-Willing มีคว�มต้ังใจ มุ่งม่ัน                                             

ในก�รทำ�ง�น ยึดคว�มสำ�เร็จม�สู่องค์กรเป็น                        

ตัวต้ัง, A-Able ability พนักง�นมีคว�มรู้คว�ม

ส�ม�รถ เรียนรู้ง�นได้ และ R-Readiness คว�ม

พร้อมในก�รทำ�ง�น 

เม่ือถ�มว่� คุณสมบัติของคนทำ�ง�นท่ี

ไทยเบฟต้องก�รตัวคืออะไร ดร.เอกพล ตอบว่� 

คีย์เวิร์ดแรก Collaboration ก�รทำ�ง�นร่วมกัน มี

คว�มเข้�ใจในตนเองและผู้อื่น Creating Values                      

คนท่ีสนใจทำ�ประโยชน์ สร้�งคุณค่� และ Caring 

for Stakeholders ก�รเอ�ใจใส่ต่อคนรอบข้�ง ห�ก

มีครบ 3 ส่ิงน้ีตรงกับดีเอ็นดีไทยเบฟ

ส่วนแพลตฟอร์มท่ีตอบโจทย์วิสัยทัศน์ธุรกิจพัฒน�คนเคียงคู่

องค์กร ดร.เอกพล กล่�วถึงแพลตฟอร์ม Business-Technology-People 

ว่� ธุรกิจในโลกแห่งก�รแข่งขันต้องช่วยกันทำ�ง�นแข่งกับประเทศอื่น

ตลอดเวล� ไทยเบฟอย�กเป็นคว�มภ�คภูมิใจของอ�เซียน ก�รดึงคว�ม

เอกภ�พของอ�เซียนออกม�ให้คนท่ัวโลกท่ึง เป็นแง่มุมธุรกิจท่ีจะทำ�ให้

เกิดข้ึน ด้�นเทคโนโลยีไม่ใช่แค่ไอที แต่นำ�กรีนเทคโนโลยีม�ขับเคลื่อน

ธุรกิจมองไปข้�งหน้� ก�รเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีนำ�ม�สู่ก�รปรับและ

เตรียมพร้อมให้คนใช้เทคโนโลยีได้อย่�งดี ส่วนองค์กรท่ีจะมีประสิทธิผล 

ต้องเปล่ียน Mind set เฟ้นห�รูปแบบคนท่ีจะประสบคว�มสำ�เร็จ และ

มีพ�ร์คเนอร์กว้�งขว�งข้ึน รวมถึงก�รทำ�ง�นในรูปแบบใหม่ไม่ติดกับ

โครงสร้�งองค์กร มีร�งวัลแบบใหม่ๆ ให้กับเพื่อน

พนักง�นในทุกเจน 

จ�กสถ�นก�รณ์ โควิด-19 ตลอดระยะ 2 ปี

ที่ผ่�นม� จนม�สู่ก�รระบ�ดส�ยพันธุ์ “โอมิครอน” 

ดร.เอกพล กล่�วว่� ล่�สุดไทยเบฟออกนโยบ�ย

ทุกคนยกก�ร์ดสูงสุดจนถึงเดือนมกร�คม ปี 2565 

พนักง�นทำ�ง�นที่สำ�นักง�นต้องตรวจ ATK ทุก 7 

วัน ก่อนหน้�นี้ ดูแลพนักง�นทุกคนให้ได้รับก�ร

ป้องกันคว�มเสี่ยงด้�นสุขภ�พอย่�งดีที่สุด ควบคู่

กับก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจ เปิดโอก�ส

ให้พนักง�นทำ�ง�นได้จ�กที่บ้�นอย่�งเหม�ะสมและ

มีประสิทธิภ�พให้เกิดคว�มต่อเนื่องของธุรกิจ จัดให้

มีระบบลงทะเบียนดิจิทัลทุกวันเพื่อคว�มปลอดภัย

แก่พนักง�นและคนรอบข้�ง ทำ�ประกันภัยคว�ม

เสี่ยงจ�กโรคโควิดให้แก่พนักง�นทุกตำ�แหน่งง�น ดูแลไปถึงครอบครัว

ให้พนักง�นรู้สึกอุ่นใจ และก�รสนับสนุนก�รฉีดวัคซีนร่วมกับภ�ครัฐ 

รวมถึงวัคซีนท�งเลือก     

ก�รบริห�รบุคล�กรยุคโควิดและยุคดิจิทัล ทำ�ให้ทักษะ หรือ skill ท่ี

มีอยู่อ�จใช้ไม่ได้อีกต่อไป ก�ร Upskill และ Reskill เป็นส่ิงสำ�คัญ ดร.เอก

พล บอกว่� เร�เตรียมก�รเพ่ิมทักษะคว�มเข้�ใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

หรือ Digital literacy ไม่เฉพ�ะทีมไอทีเท่�น้ัน รวมถึงเพ่ิมทักษะก�รคิด

วิเคร�ะห์และแก้ไขปัญห�อย่�งเป็นระบบไม่ว่�จะทำ�ตำ�แหน่งไหน ถัด

ม� Growth Mindset คือ กรอบคว�มคิดพย�ย�มเรียนรู้พร้อมท่ีจะ

เติบโต นอกจ�กน้ี ก�รใส่ใจคว�มแตกต่�งเชิงวัฒนธรรม เพร�ะธุรกิจ

ของเร�ขย�ยสู่อ�เซียน ห�กมีทักษะเหล่�พนักง�นจะประสบผลสำ�เร็จ

ในก�รทำ�ง�น ก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร ไทยเบฟให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล โดยมีงบประม�ณสนับสนุนด้�นน้ีไม่ต่ำ�กว่� 

200 ล้�นบ�ทต่อปี 

เมื่อพูดถึงก�รเปล่ียนง�นบ่อยของคนรุ่นใหม่ ดร.เอกพล กล่�ว

ว่� ไทยเบฟมีอัตร�ก�รล�ออกของพนักง�นต่ำ� ด้วยเป็นองค์กรท่ีมีคว�ม

เพียบพร้อมด้�นธุรกิจ มีสภ�พแวดล้อมท่ีดี และมีก�รเทรนด์คนต่อเนื่อง 

ประกอบกับคัดเลือกคนท่ีอย�กทำ�ง�นกับองค์กรย�วน�น แรงจูงใจให้

คนรุ่นใหม่ไม่ย้�ยง�น คือ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รเติบโตในง�น และเป็น

องค์กรท่ีมีวัฒนธรรมคว�มผูกพันของคนในองค์กรและนอกองค์กร รวม

ถึงให้คนรุ่นใหม่ได้ค้นห�ศักยภ�พตัวเอง ได้ทำ�ง�นท่ีแตกต่�งบนพ้ืนฐ�น

คว�มย่ังยืน 

 กลุ่มไทยเบฟยังผลักดันแนวคว�มคิดโอก�สไร้ขีดจำ�กัดในมิติต่�ง ๆ                                                                                                  

อย่�งต่อเนื่อง โดยให้คว�มสำ�คัญกับก�รสร้�งสรรค์ศักยภ�พคนรุ่น

ใหม่ หน่ึงในโครงก�รสำ�คัญ ThaiBev ASEAN Internship Program  

เป็นโครงก�รฝึกง�นในรูปแบบปฏิบัติง�นจริงต�มส�ยง�นระยะเวล� 

2 เดือน มีโปรแกรมอบรมและกิจกรรมเพื่อสังคมสำ�หรับนักศึกษ�ท่ัว

อ�เซียน ผู้สนใจสมัครเข้�ร่วมโครงก�รกว่�หน่ึงพันคนแล้ว เป็นก�รสร้�ง

ประสบก�รณ์สู่ก�รทำ�ง�นแบบมืออ�ชีพและเพ่ิมโอก�สในก�รพัฒน�

ศักยภ�พของคนเจนเนอเรช่ันใหม่ๆ 

 ท้ังหมดน้ีถือเป็นก�รตอกย้ำ�ถึงศักยภ�พคว�มแข็งแกร่ง และ

ก�รเตรียมคว�มพร้อมด้�นบุคล�กรเพื่อรับมือกับเทรนด์โลกสู่กลไกก�ร

ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยก�รเป็นผู้นำ�ธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม
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เปิดกุญแจความสำาเร็จ‘ไทยเบฟ’

องค์กรที่น่าทำางานที่สุดในเอเชีย

‘พลังประชารัฐกับเลือกตั้ง’

หะๆ......

 ไม่ได้หายหน้าไปฉลองปีใหม่ที่ไหนหรอกครับ เพียง

แต่เห็นท่านไปเที่ยวกันมีความสุข ผมก็อิจฉา

เลยเปิดห้องที่โรงพยาบาลฉลองคนเดียวซะ ๒ คืน 

เมาคาถุงน้ำาเกลือไปเลย!

คนเราก็อย่างนี้แหละ ตอนเป็นเด็ก ติดแม่-ติดพ่อ, 

ตอนวัยรุ่น ติดเพื่อน, พอเป็นหนุ่ม-เป็นสาว ก็ติดแฟน

ครั้นหนุ่มใหญ่ ก็ติดเหล้า-ติดยา-ติดหนี้ ที่ล้ำาหน้า

หน่อย ก็ติดคุก-ติดตะราง, พอแก่เฒ่า ก็ติดเตียง ติดโรง

พยาบาล

มี “ติดเดียว” ที่มีสิทธิ์ด้วยกันทุกคน คือ

“ติดโควิด”!

ที่ฮิตตอนนี้ เป็นโควิดตระกูล “โอมิครอน” โอมิ      

ครอนนี่ กินคนไทยยาก เพราะคนไทย เป็นมนุษย์เหนือ

การคาดเดาในทุกสถานการณ์

บทจะสบายๆ ตามใจกู ก็สบายกันไร้หูรูด ครั้นจะ

เคร่งครัด-จริงจัง ก็เคร่งครัด-จริงจัง ชนิดไม้บรรทัดยัง

ไม่ตรงเท่า

อย่างการรับมือโควิด บอกมาซิว่า มีประเทศไหน

ในโลก ที่ประชาชนพลเมืองเคร่งครัด-จริงจังกับการสวม

หน้ากากอนามัยเหนือกว่าคนไทยบ้าง?

ถ้ามีการประกวด “อารยะกับป่าเถื่อน” มีเหตุแล้ว 

ไม่ต้องจ้ำาจี้-จ้ำาไช ไม่ต้องบังคับขับไสกัน 

มาตรการ “สวมแมสก์-ล้างมือ” คนไทย ที่ ๑ ใน

โลกแหงๆ!

ออกจากบ้าน ใครลืมแมสก์แล้วไปเดินถนน จะ

กลายเป็นมนุษย์สังคมรังเกียจ ถูกจิกด่าด้วยสายตาคน

เป็นสิบ-เป็นร้อยทันที

เพราะอย่างนั้น ดูตามสถิติผู้ติด-ผู้ตาย สามารถพูด

ได้ว่า ประเทศไทยค่อนข้าง “ปลอดภัย” จากโรคระบาด

ที่สุด เมื่อเทียบกับอีกหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะทางฝั่ง

ตะวันตก

คนที่ดูข่าว-ฟังข่าวต่างประเทศบ่อยๆ จะเข้าใจ

ประเด็นนี้ และจะภูมิใจกับบ้านเกิดเมืองนอนของเราเอง

แต่คนที่ไม่เหลียวมองความเป็นไปบ้านเมืองอื่นด้วย 

ก็จะบ่น-ก่นด่าอยู่แต่บ้านเมืองตัวเอง ไอ้นั่นไม่ดี ไอ้นี่ก็

ห่วย ไม่ถูกใจตัวเองซักอย่าง 

ในขณะที่ชาวโลกอิจฉาคนไทยและรัฐบาลไทย ที่

ร่วมมือ-ร่วมใจรบโควิด และไม่ว่าสายพันธุ์ ไหน ก็ตีเมือง

ไทยไม่แตก!

ฉะนั้น เมื่อประชาชนตั้งมั่น ช่วยกันป้องกันโควิด 

ด้วยไม่ประมาท

รัฐบาล-ศบค. “ห่วงใย” ใช้มาตรการเฝ้าระวังโอมิ 

ครอนตอนนี้ มันก็ดี

จะว่าไป เขต ๖ สงขลา เลือกซ่อมแทน “นายถาวร เสน

เนียม” ชุมพร เขต ๑ เลือกซ่อมแทน “นายชุมพล จุลใส”

ทั้งคู่เป็น ส.ส.ประชาธิปัตย์ ที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ให้พ้นสภาพ

ถ้าผมเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ผมจะงดส่งคน

ลงไปแข่ง ด้วยเหตุผลว่า

๑.ประชาธิปัตย์ เป็นพรรครัฐบาลด้วยกัน ๒.เป็นการ

เลือกซ่อมคนของประชาธิปัตย์ ๓.แข่งกันเองเพื่ออะไร ได้มา

ก็ค่าเท่ากัน ทั้งไม่ทำาให้เสียงรัฐบาลเพิ่ม

๔.ในค่าเท่ากันนั้น......

 การที่ พปชร.ลงไปชิง เท่ากับลงไปลดค่าความผูกพัน

ทางใจในความเป็นพรรคร่วมให้ต่ำาลง 

และ ๕.“นางสาวสุภาพร กำาเนิดผล” ผู้สมัครพรรค

ประชาธิปัตย์ คนทั่วไปก็จะรู้ตามข่าวเท่านั้นว่าเป็นภรรยา 

“ส.ส.เดชอิศม์ ขาวทอง” ผู้มากบารมีในท้องถิ่นนั้น 

แต่จริงๆ แล้ว “นางสาวสุภาพร” ไม่จำาเป็นต้องใช้บารมี 

ส.ส.เดชอิศม์ เพื่อหาเสียง-หาคะแนน ด้วยซ้ำา 

เพราะนางสาวสุภาพรนั้น เป็นที่รู้จัก-เป็นที่รักของคน

สงขลาด้วยเธอคลุกคลี-เข้าถึงชาวบ้านมานานแล้ว เรียกว่า

บ้านไหนมีทุกข์-มีสุข ทุกการ์ดเชิญ ต้องถึงเธอ

สงขลา มี ส.ส.ทั้งหมด ๘ คน เป็นพลังประชารัฐ ๔ คน 

ประชาธิปัตย์ ๓ คน และภูมิใจไทย ๑ คน

ทั้ง ๘ ส.ส.ก็สรุปรวม “พรรครัฐบาล” ถึงแข่งกัน ได้มา

ก็แค่ “เรือล่มในหนอง”

แล้วเกิดประโยชน์อะไร ที่ต้องทำาให้ “ใจกลัดหนอง” 

ต่อกัน ระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐ ในความเป็น

พรรคร่วม?

เผอิญผมไปยะลา-ปัตตานี-สงขลาบ่อย สดับตรับฟังได้

ว่า ชาวบ้านผูกพันกับ “นางสาวสุภาพร” มากกว่าคนของ

พลังประชารัฐ

ส่วนที่ชุมพรเขต ๑ เหมือนกัน คนที่ประชาธิปัตย์ส่ง

ลงแทน “นายชุมพล จุลใส”

คือ “นายอิสรพงษ์ มากอำาไพ” นั่นก็หลานนายชุมพล

หรือ ส.ส.ลูกหมี

แล้วพลังประชารัฐ แรกๆ บอกไม่ส่ง สุดท้ายก็ส่ง 

“นายชวลิต อาจหาญ“ ลงแข่ง

ที่ชุมพรผมไม่เคยลงไปสัมผัส จึงไม่ทราบความ

ผูกพันระหว่างผู้สมัครทั้งสองกับชาวบ้าน

ทราบเพียงว่า นายอิสรพงษ์ เป็นหลานชายอดีต 

ส.ส.ลูกหมีเอง เมื่อ ส.ส.ลูกหมีถูกให้พ้นสภาพ ชาวบ้าน

ย่อมสงสารและเห็นใจ เมื่อส่งหลานลงแทน นายอิสรพงษ์

จึงมีโอกาสมากกว่า

ในทัศนะผม เลือกซ่อมที่ชุมพรและสงขลา ผู้สมัคร

ประชาธิปัตย์ มีโอกาสได้รับเลือกให้เป็น ส.ส.เหนือกว่า

พลังประชารัฐ

นั่นคือ “พลังประชารัฐ” จะแพ้เลือกซ่อมเป็นครั้ง

แรก หลังจากที่เคยชนะมาทุกซ่อม!

แม้กระทั่งเลือกซ่อม กทม.เขต ๙ “หลักสี่-จตุจักร” 

ก็เถอะ ถามว่าจะเอาบารมีจากใครไปดึงดูดใจให้เลือกพลัง

ประชารัฐ?

ยิ่งมี “พรรคใหม่-หน้าใหม่” จากพรรคไทยภักดี ของ

คุณหมวรงค์ที่คนให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้ว 

ยังมี “หน้าเก่า-พรรคใหม่” อย่างนายอรรถวิชช์ 

สุวรรณภักดี ระดับเลขาฯ พรรคกล้าของนายกรณ์ จาติก

วณิช ลงชิงด้วย

แค่ ๒ คนนี้ ก็กลบฝังผู้สมัครรายอื่นๆ รวมทั้้งผู้สมัคร

พลังประชารัฐมิด จะมีก็แค่อดีต ส.ส.ของเพื่อไทยที่แพ้ไป

ครั้งที่แล้วเท่านั้น

สรุปในมุมมองผม ทั้งซ่อม ๑๖ มกรา และซ่อม ๓๐ 

มกรา “พลังประชารัฐ” ยุคพรรคใหญ่แล้วผยอง พยายาม

ปฏิเสธ “นายกฯ ประยุทธ์” จะย่อยยับ

แต่ก็อยากเห็นพลังประชารัฐกวาดได้หมดทั้ง ๓ 

ส.ส.นะ เพราะนั่น จะทำาให้พลังประชารัฐได้มั่นใจ ว่า

“ไม่ต้องมีประยุทธ์” ก็ได้......

มีแค่ “ประวิตร-ธรรมนัส” ก็เป็นรัฐบาล “พลัง

ประชารัฐ+เพื่อไทย” เป็นแกนตั้งรัฐบาลได้

ใครไม่เชื่อ ให้ไปถามทักษิณ!

“ประชาธิปัตย์” น่ะ ใจไปนานแล้ว ส่วน “ภูมิใจไทย” 

ยังเป็น “ฉลามน้ำาลึก”

ทั้งหมดนี้ อยากจะบอกพลเอกประวิตร ในฐานะ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่า......

“การใช้น้ำาไม่เผื่อแล้ง แกงไม่เผื่อเพื่อนบ้าน กาล

ข้างหน้า จะลำาบาก”

แต่ควรประยุกต์มาตรการแบบ “พิณสามสาย” ตึงนัก 

ก็ขาด, หย่อนนัก ก็ไม่ดัง ฉะนั้น ต้องพอดีๆ

ให้ร้านค้า-ร้านขาย สถานบริการ และการบันเทิงเขา

ได้มีช่องหายใจทำามาหากินบ้าง

แห่งไหนร่วมมือมาตรการดี ก็ส่งเสริมให้เป็นตัวอย่าง 

ส่วนแห่งไหนย่อหย่อน ก็ต้องเฉียบขาด ปิดก็ต้องปิด

เจ้าหน้าที่แต่ละท้องที่ ควบคุมในเขตรับผิดชอบด้วย

ดุลยธรรม อย่าด้วยดุลใต้ โต๊ะ 

ใช้อำานาจตามหน้าที่ให้เห็นจริงว่า..........

-ถ้าเปิดแล้วมีความรับผิดชอบ เปิดได้เต็มที่เลย

-แห่งไหนไม่รับผิดชอบ ถูกเช็กบิลเต็มที่เหมือนกัน 

เมื่อทำาเป็นมาตรฐานให้เห็น พวกที่นอกกรอบ เมื่่อ 

รักจะทำามาหากิน ก็ต้องปรับตัวเองเข้ามาอยู่ในกรอบโดย

ปริยาย

“งดรับส่วย” สถานบริการกันอีกซัก ๓-๔ เดือน “ปิด

เป็นปิด-เปิดเป็นเปิด” ไว้ โควิดคลาย หัวค่อยส่าย-หางค่อย

กระดิก จะได้ไหม?

แต่ช่วงนี้ ต้องยึด “มาตรการป้องกัน” เป็นไม้บรรทัด

วัดแต่ละสถานบริการให้เสมอหน้ากันก่อน

แต่ดูๆ แล้ว มันก็พิลึก กลัวก็กลัวโอมิครอนระบาด 

แต่เลือกตั้งซ่อม เดือนมกรานี้ ก็จะเลือกซ่อมกันถึง ๓ แห่ง

คือที่ สงขลา เขต ๖, ชุมพร เขต ๑ อาทิตย์ที่ ๑๖ มกรา 

และที่ กทม. เขต ๙ “หลักสี่-จตุจักร” อาทิตย์ที่ ๓๐ มกรา

เลือกตั้ง ก็ไม่ต่างมหกรรมผู้คน......

เพราะผู้สมัคร ต่างยกทีมไปหาเสียงตามชุมชน ตาม

ตลาด ซึ่งนั่นก็ไม่ต่างสถานบริการในด้านคนหลากหลายไป

รวมหมู่-รวมกลุ่มกันอยู่จำานวนมาก

พูดถึงเลือกซ่อมที่ชุมพรกับสงขลา มันสะท้อนการเมือง

ระหว่างพรรคที่น่าจับตาเหมือนกัน

แ



จึงไดเริ่มทําการบูรณะซอมแซมอยางจริงจัง

พระราชนิเวศนเส� อมโทรม ถูกท้ิงรางไมไดใชมานานกวา 

60 ป ดวยระยะเวลาที่ยาวนาน สีที่ทาทับไมไวหลุดรอนออก 

เนื้อไมสัมผัสกับลมทะเล น้ําฝน และแสงแดดโดยตรง เนื้อไม

สักถูกกัดกรอนลงโดยเฉพาะดานรับลมทะเล หลังคากระเบื้อง

วาวแตกราวรั่ว น้ําฝนไหลลงเพดาน

การบูรณะเปนไปดวยความยากลําบาก และมีอุปสรรคปญ 

หานานัปการ ในสวนลวดลายฉลุรอบอาคารตองลอกแบบสราง

ข้ึนใหม ลูกกรงนับรอยนับพันรอบตัวอาคารถูกแกะข้ึน ขณะท่ีภาพ

เขียนสีบนเพดานไดรับการลอกใหมจากเคาเดิมท่ีเลือนราง

ไมสักทองตองขอรับการอนุเคราะห ไมของกลางจาก

กรมปาไม บางสวนตองเดินทางไปติดตอขอรับบริจาคเรือนไม

สักเกาจากชาวบานที่จังหวัดแพร

ตั้งแตอดีต ผูบังคับบัญชาตํารวจตระเวนชายแดนหลาย

ทานทุกระดับไดสนองพระราชดําริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 รวม

กันบูรณะพระราชนิเวศนอยางเต็มกําลังความสามารถ ตอ

เน� องกันมาตลอด

อดีตผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดแก พล.ต.ท. 

มโน สมิตะพินทุ, พล.ต.ท.วิภาส วิปุลากร, พล.ต.ท.ชาติชาย 

ฉายอรุณ, พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ และ พล.ต.ท.สมศักดิ์ แขวง

โสภา ฯลฯ

พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง เปนผูหนึ่งซึ่งสมควรได

รับการยกยองช� นชม เพราะเปนผูทุมเท เสียสละ ดวยความ

อดทน ดําเนินการ ประสานงานทุกภาคสวนในการบูรณะพระ

ราชนิเวศนตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จเรียบรอย

ไดบันทึกเร� องราว “เบื้องหลังการบูรณะซอมแซมพระ

ราชนิเวศนมฤคทายวัน” ขอความสําคัญบางตอนวา

“ไมทราบวาเปนพระราชประสงคของลนเกลาฯ รัชกาล

ที่ 6 ที่จะทรงทดสอบขีดความสามารถของตํารวจตระเวนชาย                   

แดน ในการบูรณะพระตําหนักหรืออยางไร ก็เกินวิสัยที่จะ

ตอบได แตมีขอที่น�าสังเกตวา มีความพยายามถึง 3 ครั้ง ที่

จะผลักดันการบูรณะพระราชนิเวศน ไดรับการสนับสนุนงบ

ประมาณแผนดิน แตไมประสบผลสําเร็จ”

นายอรรคศิษฐ วิริยะกุล ผูควบคุมการบูรณะจากกรม

ศิลปากร ไดบันทึกเร� อง “การจัดหาไมสักทองครั้งสุดทาย” ขอ 

ความสําคัญบางตอนวา

“ไดรวมกับ พ.ต.อ.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง (ยศขณะ

นั้น) เดินทางไปเจรจาขอซื้อไมสักทองเรือนเกาจากชาวบาน

ที่ตําบลสะเอียบ จังหวัดแพร ไดมีการประสานงานกับทุกฝาย 

เจรจาตอรองกันหลายวัน ตองนอนพักแรมที่บานกํานัน ใน

ที่สุดชาวบานเห็นความสําคัญการอนุรักษพระราชนิเวศนรวม
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4 บทความ

เหมือนชวงนี้ “ทักษิณ ชินวัตร” จะโหยหาบาน

เกิดเมืองนอนเสียเต็มประดา ลักษณะเหมือนคนใกล                                                                         

ลาโลกอยากกลับไปตายถ่ินเกิดอยางไรอยางน้ัน หรือ

อาจเพราะมีความหวังลมๆ แลงๆ จากบรรดาสาวก                                                                              

และคนใกลชิดไปเปาหูก็เปนได โดย ตนสัปดาห “โทนี่ วูด

ซัม” นอกจากใหสัมภาษณปดขาวเดง “ทหารแก” อยาง 

“พล.อ.พัลลภ ปนมณี” แกนนําโรงเรียนนายรอยพระจุลจอม 

เกลา รุนที่ 7 (จปร.7) พนจากการเปนสมาชิกพรรคเพ� อไทย

แลว ก็มีการสวมบทเปนโหราจารยจับยามสามตารัฐบาล พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา วาจะอยูไดแคครึ่งปแรกเทานั้น สวนครึ่ง

ปหลังจะเขาสูโหมดเลือกตั้ง ...• 

ลาสุด “ทักษิณ” ก็โผลคลับเฮาส

กับกลุมแคร หรือเพ� อไทยสาขา 2 

เพราะหลงลืมอวยพรปีใหม่ผ่านสื่อ

ไปเม� อการสัมภาษณลาสุด งานน้ีเลย

อวยพรคนไทย พรอมทั้งหวังวาจะ

ไดกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง เพราะ 

ตองการอยากมาเลี้ยงหลาน พรอม

ชวยคิดแกปญหาใหไมวารัฐบาลไหน 

รวมทั้งจะรับจางบรรยายให โอเลี้ยง

แกวหนึ่งก็พอ และจะไปชวนบรรดา

เศรษฐีในเมืองไทยมาลงขันชวยสงเสริมสตารทอัป แตท่ีพีกสุดๆ ก็

ชวงทายนี่แหละที่บอกวาจะเปนของขวัญใหคนไทย ไปทํางาน

รับใชคนไทยและประเทศไทย แลวไปชวงไหนเม� อไหร จะกระ 

ซิบนองอุงอิ๊งคนเดียว ...• ที่บอกวา “พีก” เพราะแสดงให

เห็น สันดานเดิมของแมวโผลมาอีกแลวในเร� อง “กระซิบ” ขาง

หู ซึ่งหากคนไทยไมความจําสั้นเหมือนปลาทองก็น�าจะจํากันได                                        

แลวที่ขําไมออกในการกลับเมืองไทย                                     

ของ “โทนี่” ครั้งนี้ ก็คือการ ไม

เอยอางหรือพูดถึง “ยิ่งลักษณ ชิน

วัตร” แมแตประโยคหรือวาจาเดียว

แตประการใด หรือโทนี่จะกลับประ   

เทศคนเดียวกันละนี่ ...• แลวใน

ความจริง “ทักษิณ” จะกลับมากราบ                                                 

แผนดินไทยเม� อใดก็ไดอยูแลว เพราะ

ไมมีใครสวมปลอกคอ หรือหามเอา                                                   

ไว เพียงแตเม� อ มาเมืองไทยนอก 

จากเขาระบบกักตัวในชวงนี้เพราะเร� อง “โควิด-19” เสร็จแลว                 

ก็เขาคุกตามคําตัดสินศาลก็หมดเร� อง หลังจากพนโทษจะออก                                                                                                   

มาเล้ียงหลาน ไปบรรยายท่ีไหนก็ตามสบาย สวนเร� อง “โอเล้ียง” 

นั้น ก็สั่งกินในคุกไดไมตองรอใหใครมาเลี้ยง จริงไหม ...• ที่

สําคัญโอกาสของ “ทักษิณ” ที่จะมาเมืองไทยนั้นตองเรียกวา

ผานพนไปนานแลว เพราะในยามที่นองสาวยิ่งลักษณไดเปน

นายกฯ ถือเปน “โอกาสทอง” ที่สุดแลว ยังไมสามารถกลับ

มาเหยียบแผนดินเกิดได งานนี้ จะฝนใหลูกสาวสุดเลิฟอยาง                                                       

อุงอิ๊ง “แพทองธาร ชินวัตร” ประ                                                   

ธานคณะที่ปรึกษาดานการมีสวน

รวมและนวัตกรรม พรรคเพ� อไทย                                                   

พากลับมาไดนั้น ก็ตองให “อุงอิ้ง” 

เปนนายกฯ หญิงคนที่สอง ของ

ประเทศไทยใหไดกอนนะตัวเอง ที่

สําคัญดูราศีและดูดวงดาวแลวบอก                                                         

ไดคําเดียววา “โทนี่” จะกลับมา

เมืองไทยไดคงมาในแนวนอนมาก 

กวาแนวต้ังนะตัวเอง ...• พูดถึงเร� อง

การเมืองไมเอยถึงเร� องควันหลงอภิ                                                         

ปรายไมไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคลเม� อวันท่ี 2 ก.ย.2564 ไม

ได เพราะครานั้น มือกรีดแขนอยาง “วิสาร เตชะธีราวัฒน” 

ส.ส.เชียงราย พรรคเพ� อไทย อภิปรายกลาวหา “บิ๊กตู” วาแจก                                                                    

เงิน  5 ลานบาทที่บริเวณชั้น 3 ภายในอาคารรัฐสภา ให ส.ส. 

แลกกับการลงคะแนนไววางใจใหกับนายกฯ ซึ่งกลายเปนประ 

เด็นใหญโต เพราะ “สุทิน คลังแสง” ส.ส.มหาสารคาม พรรค

เพ� อไทย ที่เปนผูสรุปคําอภิปราย

เองก็ตอกย้ําเร� องดังกลาว โดยระบุ                                                 

ชัดวามีทั้งพยานบุคคล พยานเอก 

สาร รวมถึงภาพกลองวงจรปด ...• 

ลาสุด “นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ” ที่

ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร 

แถลงผลคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงกรณีดังกลาวแลว สรุป

วาไมมีประจักษพยาน หรือไมมีพยาน                                                   

แวดลอมเพียงพอฟงไดวานายกฯ 

จายเงินใหกับ ส.ส. เพ� อใหลงคะแนน  

ไววางใจแตประการใด งานนี้เลย

อยากถามหาสปริตของพรรคฝายคานยุค “สภาอับปาง” วาจะ

แสดงความรับผิดชอบอยางไรจะ โดยเฉพาะ “วิสาร” ที่เคย

กรีดแขนทําใหภาพลักษณสภาเสียหาย แลวยังมาซ้ํารอย “ปน

น้ําเปนตัว” อีกในเร� องการแจกเงิน 5 ลานบาท ไมรูวา “นพ.                                                                                    

ชลน�าน ศรีแกว” หัวหนาพรรคเพ� อไทยที่เพิ่งไดรับตําแหน�ง 

“ดาวเดน” ของผูส� อขาวรัฐสภา และเคยไดรับตําแหน�ง “คน

ดีศรีสภา” ที่ปจจุบันยกเลิกไปแลว จะสรางบรรทัดฐานใหมให

พรรคเพ� อไทยหรือไมอยางไร หรือตองรอ “นายใหญ” สั่งขาม

ฟาจากดูไบมาอีก เหมือนที่สั่งเร� อง “พรุงนี้เพ� อไทย” แลว

แตละคนก็ไปขึ้นปายกันในชวงนี้หรือไมอยางไรจะตัวเอง...•

วิสาร เตชะธีราวัฒน

ทักษิณ ชินวัตร

ยิ่งลักษณ ชินวัตร

ระราชนิเวศนมฤคทายวัน ตั้งอยูที่ตําบลหวยทราย

เหนือ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เปนโบราณสถาน 

ที่มีสถาปตยกรรมที่สวยงามมากที่สุดแหงหนึ่ง และ

มีเร� องราวที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรที่น�าสนใจ อยูในความ

รับผิดชอบดูแลของตํารวจตระเวนชายแดน

พระราชนิเวศน หมายถึงท่ีประทับช่ัวคราวของพระมหา

กษัตริย มีความสําคัญรองมาจากพระราชวัง เปนที่ประทับ

เวลาแปรพระราชฐานเปนการชั่วคราว

เม� อป พ.ศ.2466 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา                                                                                 

อยูหัว รัชกาลที่ 6 ได โปรดใหสรางพระราชนิเวศนมฤคทาย 

วันเปนพระราชวังฤดูรอน ทรงออกแบบและควบคุมการกอ 

สรางดวยพระองคเอง

โดยมีเจาพระยายมราช (ปน สุขุม) เสนาบดีกระทรวง

มหาดไทย เปนผูอํานวยการกอสราง นายแอร โกเล มันเฟรดี 

ชาวอิตาลี สถาปนิกในราชสํานัก กรมโยธาธิการ เปนผูราง

แบบถวาย ใชเวลากอสรางเพียง 1 ป ก็เสร็จเรียบรอย

พระราชนิเวศนมฤคทายวัน เปนสถาปตยกรรมแบบ

ไทยประยุกต (เรือนไทยผสมยุโรป) สรางดวยไมสักทองทั้งหลัง

เปนพระตําหนักสองชั้น ใตถุนสูง รองรับดวยเสาคอน 

กรีต จํานวน 1,080 ตน หลังคาทรงปนหยา มุงหลังคาดวย

กระเบื้องวาว มีทางเดินเช� อมตอกันตลอดดวยระเบียงทั้งชั้น

บนและชั้นลาง หันหนาขนานกับชายทะเล

ประกอบดวยอาคาร 16 หลัง แบงเปน 3 หมูใหญ มี

นามเรียงกันจากชั้นในสุดมาจนถึงประตูพระราชนิเวศนดาน

หนา ดังนี้

หมูพระที่นั่งสมุทรพิมาน มีสองหมู คือหมูใหมดานหนา 

เปนที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

โดยเปนอาคารหลังใหญสุดเปนหองบรรทม หองแตงพระองค 

หองทรงพระอักษร และหองสรง สวนหองเสวยเปนศาลารูป

สี่เหลี่ยม มีลูกกรงรอบไมกั้นฝา

ในสวนหมูเดิม เคยเปนท่ีประทับของพระนางเจาสุวัทนา 

พระวรราชเทวี ระหวางมีพระครรภสมเด็จพระภคินีเธอ เจา

ฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

หมูพระที่นั่งพิศาลสาคร เปนที่ประทับของสมเด็จพระ 

นางเจาอินทรศักดิ์ศจี พระวรราชชายา และที่พํานักของพระ

สุจริตสุดา พระสนมเอก นอกจากพระที่นั่งแลว ยังมีเรือน

เล็กๆ เปนที่อยูของขาราชการฝายใน

หมูพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย เปนหองโถงโปรงอเนก 

ประสงค ใชเปนโรงละคร เคยจัดแสดงละครมาแลว 2 ครั้ง 

คือเร� องพระรวงและวิวาหพระสมุทร ซ่ึงเปนละครรองสลับรํา                                                                             

พระราชนิพนธของพระองคและรวมแสดงดวย และเปนท่ีประ 

กอบพระราชพิธีสําคัญ ตลอดจนการชุมนุมในโอกาสตางๆ

พระองคพระราชทานนามพระนิเวศนแหงนี้ ใหสอด 

คลองกับช� อตําบลที่ใชอยูเดิม คือคําวา “หวยทราย” หมาย

ถึงหวยของเนื้อทรายซึ่งเปนกวางชนิดหนึ่ง จึงไดทรงนําคําวา 

“มฤค” มาใช และเพ� อใหเปน

สิริมงคลแกสถานที่ ไดทรงนํา

เอาช่ือสถานท่ีในพุทธประวัติ

มาต้ัง คือ “มฤคทายวัน” สถาน                                                        

ท่ีพระพุทธเจาแสดงปฐมเทศนา 

ณ ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน

พระองคเสด็จพระราช                            

ดําเนินแปรพระราชฐานประ 

ทับแรม 2 ครั้งในป พ.ศ.2467 

และป พ.ศ.2468

เม� อเสด็จฯ คร้ังสุดทาย 

ประทับจนถึงวันที่ 20 มิถุนา 

ยน พ.ศ.2468 เสด็จฯ กลับมา

กรุงเทพฯ และเสด็จสวรรคต

เม� อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2468

พระราชนิเวศนก็สิ้นสุด

เร� องราวในยุคที่เจริญรุงเรือง ถูกทิ้งรางตลอดมา

ตอมาเม� อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เกิดการเปลี่ยนแปลง

การปกครองมีความพยายามสงมอบพระราชนิเวศนใหอยูใน

ความรับผิดชอบ กระทรวงวัง กระทรวงธรรมการ กระทรวง

เศรษฐการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการรถไฟ

แตไมมีหน�วยใดรับ อางวาไมมีเงินบํารุงรักษา ท่ีต้ังอยูไกล

และทุรกันดาร กันดารน้ํา ที่ดินเปนทรายเพาะปลูกอะไรไมได

สํานักพระราชวังจึงตองเปนหน�วยงานดูแลรักษามาตลอด 

มีหลายหน�วยงานผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาใชประโยชน 

เปนสถานที่ฝกอบรม

แตไมมีหน�วยงานใดรับเปนเจาภาพในการดูแลปรับปรุง

พัฒนาใหดีขึ้นพระราชนิเวศนชํารุดทรุดโทรมลงทุกขณะ จน

ไมเหลือเคาเดิมอันงดงามตอไปอีก

ป พ.ศ.2490 รัฐบาลไดมอบหมายใหตํารวจตระเวนชาย 

แดนเขาไปใชพื้นที่และอาคารภายในบริเวณพระราชนิเวศน 

เปนสถานฝกอบรมกําลังพลเพ� อไปปราบปรามการกอการราย

และการแผอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต

ป พ.ศ.2508 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระ 

ราชทานใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนใชพระราช

นิเวศนเปนศูนยฝกอบรมขาราชการตํารวจตามหลักสูตรการ

รบพิเศษ

และเม� อวันที่ 5 มิถุนายน 2523 พระองคไดเสด็จฯ ทรง

เปดคายพระราม 6 กองกํากับการฝก กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน ที่ตั้งอยูในบริเวณพระราชนิเวศนแหงนี้

ป พ.ศ.2524 กรมศิลปากรไดประกาศขึ้นทะเบียนพระ                                                                              

ราชนิเวศนเปนโบราณสถานแหงชาติ ตํารวจตระเวนชายแดน

กัน บริจาคไมมาใหจํานวนหนึ่ง”

นอกจากน้ี ยังมีบุคคลภายนอกหลายทานไดรวมกันสนับ 

สนุน อาทิ ทานผูหญิงสุประภาดา เกษมสันต ราชเลขานุการ

ในพระองคสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง ทําเร� องขอสนับ 

สนุนไมสักทองจากกรมปาไม ผูสนับสนุนภาคเอกชนรายใหญ 

เชน บริษัท ปูนซิเมนตไทย ฯลฯ จนการบูรณะสําเร็จเรียบรอย

ไปไดระดับหนึ่ง

ไดมีการจัดตั้งมูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ในพระ

อุปถัมภของสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา 

สิริโสภาพัณณวดี

ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนเปนประธานมูลนิธิ 

ผูบังคับบัญชาในกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนเปน

กรรมการ ผูกํากับ 1 กองบังคับการฝกเปนเลขามูลนิธิ

วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระราชนิเวศน์ให้มีสภาพดี 

ดํารงไวเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรและอนุรักษไวเปนมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งการจัดเงินทุนเพ� อบูรณะ

ซอมแซมดวย

ตํารวจตระเวนชายแดนไดดําเนินการบูรณะซอมแซม

พระราชนิเวศนอยูประมาณ 13 ป จึงแลวเสร็จ

ในวันที่ 31 มีนาคม 

2537 ไดเปดใหประชาชนเขา 

ชมความสวยงามของพระราช

นิเวศนอีกครั้ง

เม� อวันที่ 23 มิถุนายน 

2541 พระบาทสมเด็จพระ 

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร รัชกาลที่ 9 สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนี                                              

พันปหลวง สมเด็จพระกนิษ                                                  

ฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ                                                        

เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม                                                        

ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน

ทอดพระเนตรการแสดงแสง

สีเสียง “จากฟากฟาสุราลัย สูแดนดิน” ณ พระราชนิเวศน

ตั้งแตบูรณะเสร็จเรียบรอย พระบรมวงศานุวงศ พระ

ราชวงศ และพระราชอาคันตุกะจากตางประเทศ ไดเสด็จไป

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เสวยพระกระยาหาร หรือทัศนศึกษา

พระราชนิเวศนอยูเปนประจํา

ปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาล

ที่ 10 ไดพระราชทานที่ดินคายพระรามหก พระราชนิเวศน

มฤคทายวัน ใหกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 2 ครั้ง

ครั้งแรก เม� อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จํานวน 1,244 

ไร 24.2 ตารางวา ดานหลังโฉนดระบุขอความ “เพ� อใชเปน

สถานท่ีทํางานของกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน และ

พิพิธภัณฑของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว”

ครั้งที่ 2 เม� อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ไดพระราชทาน

เพ่ิมเติมอีก 275 ไร 57.20 ตารางวา ดานหลังโฉนดระบุขอความ 

“ใชเพ� อประโยชนในราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ”

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางสูงสุดแกสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติและตํารวจตระเวนชายแดนเปนอยางยิ่ง

ขอเชิญชวนประชาชนผูสนใจ สัมผัสกลิ่นอายประวัติ 

ศาสตร เขาเย่ียมชมพระนิเวศนมฤคทายวัน ซ่ึงไดรับการขนาน

นามวา “พระราชวังแหงความรักและความหวัง” อาคารไมสัก

ที่ยาวที่สุดในโลก พระราชนิเวศนที่สวยงามอยางมหัศจรรย

แหงหนึ่งของประเทศไทย

พระราชนิเวศนมฤคทายวัน เปดทําการทุกวัน ยกเวนวัน

พุธ ระหวางเวลา 08.30-16.30 น. ติดตอสอบถามหมายเลข

โทรศัพท 0-3250-8444-5, 08-1941-2185

(ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ศุภวัฒน ศรีชัยชนะ อดีต ผกก.1บก.

กฝ.บช.ตชด.ผูสนับสนุนขอมูล).

ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์ท.ศักดิ์

ดู

พ

พระราชนิเวศนมฤคทายวัน

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

เปนกลโกงของมิจฉาชีพที่ ไปวาจางผูอ� น ใหเปดบัญชี

ธนาคารให แลวนําบัญชีธนาคารนั้นไปกระทําความผิด นี่คือ

หนึ่งในขั้นตอนการโกงเงินหลอกใหเหย� อโอนเงินเขาบัญชีมา

เสียกอนเงินจะถึงตัวคนรายตัวจริง ที่บรรดาแกงมิจฉาชีพ 

ทํากัน.

บัญชีมา

ไมทราบวาเปนพระราชประสงคของลนเกลาฯ รัชกาลที่ 6 

ที่จะทรงทดสอบขีดความสามารถของตํารวจตระเวนชายแดน 

ในการบูรณะพระตําหนักหรืออยางไร ก็เกินวิสัยที่จะตอบได

แตมีขอที่นาสังเกตวา มีความพยายามถึง 3 ครั้ง ที่จะผลัก

ดันการบูรณะพระราชนิเวศน ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

แผนดิน แตไมประสบผลสําเร็จ

‘

’
พล.ต.ท.ธีระเดช รอดโพธิ์ทอง



ลายเป็นประเด็นร้อนต้อนรับปีใหม่สำาหรับพรรค

เพื่อไทย (พท.) เมื่อ พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี แกน

นำ� จปร.7 ให้สัมภ�ษณ์ว่�ตนเองถูก นายทักษิณ 

ชินวัตร สั่งปลดจ�กสม�ชิก พท. เชื่อว่�เป็นปมในอดีตมี

คำ�สั่งที่ตนไม่อ�จปฏิเสธได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เจ้�ตัวไปทำ�ชั่ว

ไว้  

ขณะที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สม�ชิกพรรคพลัง

ประช�รัฐ ยื่นคำ�ร้องต่อ กกต.ทันที ให้ตรวจสอบว่�จะ

เข้�ข่�ยฝ่�ฝืน พ.ร.ป.พรรคก�รเมือง ม.28 ต�มม�หรือไม่ 

และเป็นก�รยื่นเพิ่มจ�กกรณีที่เคยร้องต่อ กกต.ขอให้ยุบ

เพื่อไทย  เมื่อครั้งน�ยทักษิณวิดีโอคอลเข้�ม�ในง�นเลี้ยง

พรรคเพื่อไทย 

อย่�งไรก็ต�ม นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่�นและ

หัวหน้�พรรค พท.ชี้แจงว่�                                

ไม่เป็นคว�มจริง เพร�ะ พล.อ. 

พัลลภ ยังคงเป็นสม�ชิก พท. 

ต�มข้อบังคับพรรค ไม่มีใคร

ส�ม�รถปลดใครออกจ�กก�ร

เป็นสม�ชิกได้

สำ�หรับ พล.อ.พัลลภ-

นายทหาร จปร.7 มีประวัติ

โชกโชน เกิดเมื่อ 25 พฤษภ� 

คม 2479 ที่ อ.ส�มพร�น จ.นครปฐม มีชื่อเดิมว่� อำ�น�จ 

ปิ่นมณี อ�ยุ 86 ปี สำ�เร็จก�รศึกษ�ชั้น ม.6 จ�กโรงเรียน

อำ�นวยศิลป์ เตรียมทห�ร รุ่นที่ 14 จปร.7 รุ่นเดียวกับ 

พล.ต.จำ�ลอง ศรีเมือง, พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร และโรง 

เรียนเสน�ธิก�รทห�รบก ชุดที่ 49

รับร�ชก�รทห�รตั้งแต่ ผบ.หมวดอ�วุธ พัน 3 ร.

1 ทม.รอ., ผบ.ค่�ยอิงคยุทธบริห�ร จ.ปัตต�นี, ผบ.ร.19 

กองพลที่ 9 จ.ก�ญจนบุรี, ช่วยร�ชก�รที่ศูนย์สงคร�ม

พิเศษ จ.ลพบุรี, ที่ปรึกษ�กองบัญช�ก�รทห�รสูงสุดเมื่อปี 

2538 พร้อมตำ�แหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญช�ก�ร

ทห�รสูงสุด ก่อนล�ออกเมื่อวันที่ 1 เม.ย.39

เป็นสม�ชิกวุฒิสภ� ปี 2522 และปี 2539, ผู้ช่วย

เลข�นุก�ร รมว.กล�โหม 17 พ.ย.40, ที่ปรึกษ�น�ยกรัฐ 

มนตรี (ทักษิณ ชินวัตร) 20 ก.พ.44, รอง ผอ.กอ.รมน./

ที่ปรึกษ� รมว.กล�โหม (พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศร�งกูร ณ  

อยุธย�) และที่ปรึกษ�น�ยกฯ (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ในก�ร

เลือกตั้งปี 2562 และเคยสมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชี

ร�ยชื่อ สังกัด พท. ลำ�ดับที่ 34 แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง 

พล.อ.พัลลภมีบทบ�ทในเหตุก�รณ์สำ�คัญ อ�ทิ กบฏ

เมษ�ฮ�ว�ย โดย พล.อ.พัลลภในตำ�แหน่ง ผบ.ร.19 

อ.ต�พระย� จ.ปร�จีนบุรี เป็นผู้นำ�กำ�ลังมุ่งหน้�สู่ กทม.เพื่อ

ยึดอำ�น�จรัฐบ�ล พล.อ.เปรม ติณสูล�นนท์ แต่ไม่สำ�เร็จ 

ส่วนในเหตุก�รณ์พฤษภ�ทมิฬ 2535 เข�ให้สัมภ�ษณ์ยอม 

รับว่�เป็นผู้นำ�ในก�รเผ�สถ�นีตำ�รวจนครบ�ลน�งเลิ้งเอง 

และเหตุก�รณ์ที่มัสยิดกรือเซะเมื่อ 28 เม.ย.47 ซึ่งเข�เป็น

ผู้อำ�นวยก�รเหตุก�รณ์ เป็นต้น.

แกะกล่องแค่เสี้ยววินาที กล้วยฉาบหายเกลี้ยง สักครู่

ใหญ่พากันลงความเห็นว่า ไม่ใช่กล้วยฉาบเบรกแตก แต่เป็น

กล้วยฉาบไร้เบรก หายไปจากถุงชั่วพริบตาจริงๆ ฮ่าๆๆๆ

สำาหรับถุงผ้าสีสวยก็ไม่แพ้กัน ท่านใดสนใจก็ตามหมาย 

เลขโทรศัพท์ด้านบนเลยครับ.  

‘เดลตา-โอไมครอน’

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

วันที่ส�ยพันธุ์ โอไมครอนกำ�เนิดขึ้นม�บนโลก แรกๆ นัก

วิทย์และแพทย์ต่�งก็พ�กันวิตกกังวล เพร�ะไวรัสส�ยพันธุ์ โอ

ไมครอนมี ๓๒ จุดที่ส�ม�รถแพร่เข้�สู่ร่�งก�ยมนุษย์ได้ (ม�ก

ที่สุด) แต่ต่อม�เมื่อพบว่�โอไมครอนไม่มีคว�มรุนแรงในก�ร

ทำ�ล�ย บรรด�นักวิทย์และแพทย์ส�ยโลกสวยต่�งก็พ�กันดีใจ

ว่�ถึงก�ลอวส�นของไวรัสโควิดแล้ว เพร�ะติดง่�ยติดเร็วแต่

ไม่ร้�ยแรง ดังน้ันโอก�สท่ีส�ยพันธ์ุโอไมครอนจะถูกทำ�ล�ยด้วย

แอนติบอดีมีสูงม�ก ดังนั้นไวรัสจะถึงก�ลอวส�นอย่�งแน่นอน

ในเวล�ต่อม�นักวิทย์และแพทย์ที่ ไม่ได้มองโลกสวย

อย่�งเดียว ต่�งพ�กันกลัวว่�จะมีก�รกล�ยพันธุ์ โดยส�ยพันธุ์

เดลต�ผสมกับส�ยพันธุ์ โอไมครอน ซึ่งอ�จจะตั้งชื่อต�มพ่อแม่

เป็น “ส�ยพันธุ์เดลครอน” หรืออ�จจะตั้งชื่อใหม่ด้วยก�รใช้

อักษรกรีกระดับที่ ๑๖ “พ�ย” ที่ไม่ใช่พ�ยขนมอบ แต่เป็นพ�ย 

๒๒ ส่วน ๗ ในวิช�คณิตศ�สตร์ โอก�สที่จะเป็นไปได้อย่�งท่ี

นักวิทย์และแพทย์เกรงกลัวก็มีไม่น้อย เพร�ะปัจจุบันส�ยพันธ์ุ                                                                                 

เดลต�เจอภูมิต้�นท�นระดับ ๓ เข็มก็ทำ�เอ�ไปไม่เป็น ไม่ส�ม�รถ

ขย�ยพันธุ์ในร่�งก�ยมนุษย์ได้ ทำ�ให้จำ�นวนประช�กรไวรัสลด

ลงอย่�งม�ก 

ดังนั้นไวรัสจึงมีก�รพัฒน�ส�ยพันธุ์ ไอไมครอนขึ้นม�ทด 

แทนส�ยพันธุ์เดลต� ส�ม�รถติดง่�ย ติดเร็ว แต่ไม่ทำ�อันตร�ย

กับร่�งก�ยของผู้ที่ได้รับเชื้อ เพร�ะไวรัสโอไมครอนต้องก�รใช้

ร่�งก�ยของมนุษย์เพิ่มจำ�นวนไวรัสให้ม�กที่สุด แล้วถ้�มนุษย์

ที่มีเชื้อเดลต�มีชีวิตรอดหลงเหลืออยู่ในร่�งก�ย ก็จะเกิดก�ร                                                                                          

กล�ยพันธุ์เป็นส�ยพันธุ์เดลครอนหรือพ�ย ที่มีทั้งคว�มส�ม�รถ

ในก�รติดเชื้อสูง และรวดเร็ว+อำ�น�จในก�รทำ�ล�ยล้�งมนุษย์ 

ดังน้ันวัคซีนท่ีวันน้ีต้องฉีดส�มหรือส่ีเข็ม ก็จะไม่เพียงพอกับก�ร

สร้�งภูมิคุ้มกันไวรัสส�ยพันธุ์ ใหม่ที่เป็นไฮบริดระหว่�งเดลต�

และโอไมครอน 

5บทความ

อบที่เท่าไหร่แล้ว?

“ทักษิณ” จะกลับม�... 

พูดม�กเหม็นขี้ฟัน กวักมือเรียกเลย เชิญ

กลับม�ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง จะมีคนไปรับถึงสน�ม 

บิน พ�ส่งคุกเรียบร้อย 

ยิ่งพูดขี้หม�ยิ่งมีค่�กว่�ทักษิณจริงๆ 

คร�วที่แล้ว ป�กเสียท้�เรื่อยเปื่อย สิ้นปีฉีดวัคซีน ได้  

๑๐๐ ล้�นโดส ๑๐๐ บ�ทเอ�ขี้หม�กองเดียว ผลคือเข�ฉีด

ทะลุ ๑๐๐ ล้�นโดสก่อนวันสิ้นปี 

ขี้หม�กองเดียวจ�ก “ทักษิณ” ไม่มีใครได้เห็น 

คว�มเก่�ยังไม่จ�งห�ย คว�มใหม่ม�อีกแล้ว 

“...หากกลับประเทศไทยรอบนี้ จะกลับไปแบบสันติ จะ

กลับไปเป็นของขวัญให้คนไทยปี ๖๕ 

กลับไปรับใช้คนไทย 

ให้รู้ว่า กลับไปไม่เป็นปัญหากับคนไทยแน่ แต่จะเป็น

ประโยชน์ จะให้ไปชนกับผู้นำาประเทศไหน เจรจาทางลับ ทำา 

ได้หมด 

ผมมีน้ำายา ก็หวังว่าปีนี้ ๖๕ ผมจะเป็นของขวัญให้คน

ไทย กลับไปรับใช้คนไทย....”

วิเคร�ะห์วิแคะกันไปคนละทิศคนละท�งครับ แต่ส่วน

ใหญ่แล้ว ฟันธง ขี้หม�กองเดียว “ทักษิณ” ไม่ได้กลับ เพร�ะ

ใจไม่ถึงพอ 

ไม่ใช่มีคนไม่ให้กลับนะครับ 

ทั้งคนรักทักษิณ คนเกลียดทักษิณ กวักมือเรียก ให้

กลับม�ไวๆ ทั้งนั้น 

ไม่มีใครขว�งเลย 

แค่กลับม�ติดคุกใช้กรรมก่อนเท่�นั้นเอง 

นี่...แสดงว่�ยังไม่เข็ด! 

จำ�ไม่ได้หรือไงว่� จุดเริ่มต้นแห่งก�รล่มสล�ยของรัฐ 

บ�ลยิ่งลักษณ์คืออะไร?

พ.ร.บ.นิรโทษโกงเหม�เข่ง 

ก่อนจะฉ�ยหนังม้วนเก่� ให้ย้อนกลับไปดูช่วง ย่ิงลักษณ์ 

ขี้หมากอง ‘ทักษิณ’ ไม่กลับ

เป็นน�ยกฯ นั้น ตระกูลชินวัตร อยู่กันสงบสุขดีหรือไม่ 

“ทักษิณ” บอกว่�จะกลับแบบสันติ 

“สันติ” ของทักษิณคืออะไร 

นักก�รเมืองซูเอี๋ยกันอย่�งนั้นหรือ 

แล้วประช�ชนอยู่ตรงไหน 

ก�รบอกว่�จะกลับภ�ยในปีนี้ ก็หม�ยคว�มว่�  “ทักษิณ” 

เองก็ว�งแผนเอ�ไว้บ้�งแล้ว 

ไทม์ไลน์ของสภ�ผู้แทนร�ษฎร จะครบว�ระ ๔ ปี เดือน

มีน�คม ๒๕๖๖ ต้องไปเลือกตั้งกันใหม่

ก็แสดงว่� “ทักษิณ” เชื่อจะมีก�รยุบสภ� หรือน�ยกฯ ล�

ออก ภ�ยในปีนี้ 

ถ้�เป็นเช่นนั้นย้อนแย้งกันอย่�งสิ้นเชิง 

“ลุงตู่” จะยุบสภ� หรือล�ออก ก็ม�จ�กไม่กี่ปัจจัย หนึ่งใน

นั้นคือ คว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองจนรัฐบ�ลไปไม่ไหว 

ถูกบีบให้ทำ�! 

แล้ว “ทักษิณ” จะกลับม�อย่�งสันติได้อย่�งไร 

แต่งเรื่องหลอกเด็กครับ

ห�กจะกลับม�อย่�งสันติ ก็มีอยู่วิธีเดียว ทั้งในท�งทฤษฎี

และปฏิบัติ “ทักษิณ” กลับม�ได้ โดยไม่มีคนไล่กลับออกไปอีกคือ 

กลับม�ติดคุก

ใช้เวล�สำ�นึกผิดในคุก 

ตอนนี้ก็นับไม่ถูกแล้วว่�คุกกี่ปี 

เอ�ที่จำ�ได้

คดีเอ็กซิมแบงก์ ๓ ปี 

คดีหวยบนดิน ๒ ปี 

คดีแปลงค่�สัมปท�นเอื้อชินคอร์ป ๕ ปี

ส่วนคดีทุจริตประมูลซื้อที่ดินย่�นรัชด�ภิเษก จำ�คุก ๑ ปี 

หมดอ�ยุคว�มไปเเล้ว

ยังไม่นับคดีที่ค้�งอยู่อีกจำ�นวนหนึ่ง 

ก็ม�ซิครับ....

มีคนพูดถึงเก�หลีใต้ โมเดล 

ประธ�น�ธิบดีมุน แจ-อิน ให้อภัยโทษอดีตประธ�น�ธิบดี

หญิง พัก กึน-ฮเย ที่ถูกศ�ลตัดสินจำ�คุก ๒๒  ปีฐ�นทุจริตและ

ใช้อำ�น�จในท�งมิชอบ

เนื่องจ�กเหตุผลด้�นสุขภ�พ

ก�รอภัยโทษของประธ�น�ธิบดีมุนครั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่ง

ของก�รนิรโทษกรรมเนื่องในโอก�สขึ้นปีใหม่ปีที่แล้ว เป็นก�ร

เปลี่ยนท่�ทีจ�กเดิมที่ มุน แจ-อิน เคยประก�ศว่� จะไม่อภัยโทษ

ให้แก่อดีตผู้นำ�ที่คอร์รัปชัน เพื่อเป็น บทเรียนประวัติศ�สตร์

ม�เป็นข้ออ้�งว่� เพื่อผลประโยชน์ของคว�มเป็นเอกภ�พ

ในช�ติ

“เราต้องเอาชนะความเจ็บปวดในอดีต แล้วก้าวไปข้างหน้า

สู่ยุคใหม่”

“เมื่อพิจารณาถึงความท้าทายมากมายที่เราเผชิญ ความ

สามัคคีในชาติและการหลอมรวมทุกกลุ่มด้วยกันอย่างถ่อมตน

เป็นเรื่องเร่งด่วนเหนือสิ่งอื่นใด”

“เพื่อข้ามผ่านประวัติศาสตร์อันเลวร้าย ตระหนักถึงความ

สามัคคีของคนในชาติ และให้ โอกาสผู้กระทำาผิดได้ใช้ชีวิตใหม่

ในอนาคต”

สิ่งที่ “มุน แจ-อิน” ประก�ศ ถูกหยิบยกม�ว่� ประเทศไทย

อ�จจะเดินต�มรอยเก�หลีใต้ 

“ลุงตู่” จะเสนออภัยโทษให้ “ทักษิณ”!

มันเป็นไปได้หรือ? 

ถ้� “ลุงตู่” ทำ� เละเป็นโจ๊กครับ

รัฐบ�ล โดยเฉพ�ะรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม 

สมศักดิ์ เทพสุทิน เพิ่งจะถูกสวดยับ กรณีเสนออภัยโทษให้

นักโทษคดีคอร์รัปชันจำ�นำ�ข้�ว

“ลุงตู่” ประก�ศป�วๆ ขจัดนักก�รเมืองขี้โกง แล้วจะ

ไปจูบป�กกับ “ทักษิณ” ได้อย่�งไร

ต่อให้อ้�งเหตุผลว่� เพื่อคว�มปรองดองของคนในช�ติ  

แต่มันไม่สมเหตุสมผล 

ก�รปรองดองกับคนโกง จะเป็นผลประโยชน์ของช�ติ

ได้อย่�งไร

มันมีแต่จะฉิบห�ยม�กกว่� 

ได้ โกงกันระเบิดเถิดเทิง เพร�ะโกงแล้วได้อภัยโทษ 

มันก็แปลกนิสัย “ทักษิณ” ชอบทำ�ให้ครอบครัวตัวเอง

เดือดร้อน

“...กลับไปเป็นเพื่อนตีกอล์ฟกับคุณประยุทธ์ได้ แม้จะ

ตีไม่เก่งเท่�ก็ต�ม ส่วนจะไปเมื่อไร ช่วงไหน ผมจะกระซิบ 

น้องอิ๊งคนเดียวให้เป็นคนบอกต่อ...”

ล�ก “อุ๊งอิ๊ง” ม�ซวยด้วย 

ซวยหล�ยต่อเลย 

เรื่องใหญ่นะครับห�ก “ทักษิณ” จะกลับม� 

ถ้�พูดแบบนี้ก็หม�ยคว�มว่� “อุ๊งอิ๊ง” จะเป็นคนจัดก�ร

เรื่องทั้งหมด 

“อุ๊งอิ๊ง” เป็นใคร?

ประธ�นคณะที่ปรึกษ�ด้�นก�รมีส่วนร่วมและนวัต 

กรรม พรรคเพื่อไทย 

มีส่วนร่วมกับก�รสร้�งคว�มวิบัติให้ประเทศไทยอีก

รอบอย่�งนั้นหรือ 

คร�วที่แล้ว ผลักดันกฎหม�ยนิรโทษกรรมระหว่�งที่

น้องส�วเป็นน�ยกฯ 

คร�วนี้ ว�งแผนจะให้ลูกส�วเป็นน�ยกฯ แล้วย่ำ�รอย

เดิมอีกรอบหรือ? 

ขี้หม�กอง มีค่�ม�กกว่�จริงๆ.

ชีวิตความหวัง

เชื้อโรคมาไล่เชื้อโรค

ทุกข์ โศกก่อสร้างนักสู้

โควิด คือหวัด ใช่ศัตรู

ไม่ยอมแพ้คือผู้-ไม่แพ้

โอมิครอนไล่เข่นเดลตา

จะนำาพา โรคภัย ไม่แพร่

อยู่กับโลกลูกนี้อย่าขี้แย

โรคจะแก้ โรคได้ ถ้าใจดี

ยายแกลากมายังไง?

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

 ** นะ นะ....พอเห็นกล่องร้องโอ้ โฮ...โหใหญ่ม�ก

ย�ยแกล�กม�ยังไงไหวหรือนี่ 

อ๋อ...ย�ยก็ล�กต�มพลังที่ยังมี

ส่งม�ที่ไทยโพสต์....โปรดรับไว้ นะ นะ (ก๊�กๆๆๆ)

ประเดิมจดหม�ยด้วยกลอนขำ�ๆ เรียกเสียงหัวเร�ะพอเป็น

น้ำ�จิ้มก่อนนะคะ

ติดต่อกันปีละครั้งก็ยังดีกว่�ลืมกันไปเสียเลย ขอบคุณที่

ลงบทกวี  “รื่นรมย์แห่งรัก” ให้นะคะ ถ้�จำ�ไม่ผิดบทกวีนี้ถอด

คว�มจ�กท่อนหนึ่งของเพลงภ�ษ�ฝรั่งเศสชื่อ Plaisir d’amour 

ซึ่งมีอยู่ใน “รวมบทกวีเบ�ๆ เคล้�อมยิ้ม” อยู่แล้ว ไม่งั้นคุณ

อัตถ์จะเอ�ม�ลงในคอลัมน์ได้ไงเนอะ

ของขวัญปีใหม่ปีน้ีสำ�หรับคุณอัตถ์และน้องๆ ทีมง�น เป็น

ผลิตภัณฑ์และผลิตผลสุดอร่อยที่คนบ�งซื่อรับประกันว่� กิน

แล้วหยุดไม่ได้ของวิส�หกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปกล้วยป�งพระ 

ร�ชท�น พื้นที่โครงก�รพัฒน�ดอยตุง จังหวัดเชียงร�ย เอ้�! 

โฆษณ�ให้เลยฟรีๆ อุดหนุนช�วบ้�นพี่น้องเร�ดีกว่�นะคะ โทร.

๐๙-๗๙๓๕-๑๗๙๗ ซื้อเยอะมีบริก�รส่งถึงบ้�น ซื้อไปชิมดูก็

ต้องไปที่ “บอง ม�ร์เช่” นะคะ 

นอกจ�กกล้วยเลิศรสแล้วก็ต้องมีถุงผ้�ล�ยเร้�ใจ (๕๕๕) 

ทั้งใบเล็กไว้ใส่เงินใส่ทอง แล้วก็มีใบใหญ่ใส่ขนมกลับบ้�นด้วย

ค่ะ ส่งม�ให้ทุกปีเลย  ป่�นนี้ใบที่เคยได้รับปีก่อนข�ดรึยังคะ

คนบ�งซื่อ ขออวยพรให้หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ คุณอัตถ์ 

อัตนัย  และทีมง�นทุกคนอยู่รอดปลอดภัยจ�กอันตร�ยทั้งปวง 

รวมทั้งปลอดจ�กโควิดทุกส�ยพันธุ์เลยค่ะ ถ้�ปลอดภัยในชีวิต

แล้วคว�มสุขจะมีม�เองแหละ 

ขอให้ทุกท่�นโชคดีในปีใหม่ ๒๕๖๕ ท่ีกำ�ลังจะม�ถึงน้ีนะคะ.

ด้วยจิตคารวะ

คนบางซื่อ

** ป.ล. จากคนบางซื่อ เปลี่ยนมาเป็น นักกลอนหน้า 

ต่าง ตอนนี้ใช้ชื่อ นักกลอนใหญ่ ลูกศิษย์บอกว่าใช้ชื่อนี้เท่ดี ที่

จริงควรจะเป็น “นักกลอน(ชื่อ)ใหญ่” มากกว่าค่ะ แต่รำาคาญ

วงเล็บเกะกะ.

นั่นน่ะซิครับ ยายแกลากมายังไง กล่องใหญ่ขนาดนั้น 

ฮ่าๆๆๆ

ก็หมดเรียบในพริบตาเดียวครับ มีเรื่องเหลือเชื่ออยู่อย่าง

หน่ึงท่ีคนบางซื่อต้องรับทราบนะครับ  วันก่อนมีน้องในกอง บ.ก. 

ถามมาว่า ปีนี้คุณป้าคนบางซื่อจะส่งขนมมาให้รับประทานหรือ

เปล่า เพราะปีที่แล้วเคี้ยวกันสนุกสนาน แค่ข้ามวันก็มีกล่อง

ใหญ่ๆ มาวางข้างโต๊ะทำางาน ผู้ส่งคือคนบางซื่อ ถึงกับเฮลั่น

ออฟฟิศกันเลยครับ 

‘พัลลภ’ ทิ้งบอมบ์เพื่อไทย

โดยจะต้องเริ่มผลิตวัคซีนสำ�หรับไวรัสส�ยพันธุ์ใหม่ ซึ่ง

ไวรัสก็จะต้องมีก�รพัฒน�ส�ยพันธุ์เพื่อต่อต้�นภูมิคุ้มกันที่ร่�ง 

ก�ยผลิตขึ้นจ�กวัคซีนตัวใหม่ วัฏจักรไวรัส-วัคซีนจะจบสิ้นเมื่อ

ใดและอย่�งไร ปัญห�สำ�คัญก็คือวัคซีนของพิษอ่อนๆ แต่เมื่อ

ได้รับเป็นจำ�นวนม�กก็จะกล�ยเป็นพิษแข็งแรง

ดังนั้น มนุษย์จะต้องไม่ตั้งอยู่ในคว�มประม�ท อย่�เห็น

แก่วิถีชีวิตเดิมๆ วันนี้ “พี่เมียลีก” อ�จจะต้องปิดสน�มแข่งขัน

อีกครั้งก็เป็นได้  เพร�ะวันนี้นักฟุตบอลหล�ยทีมติดเชื้อจนต้อง                                                                            

เลื่อนก�รแข่งขัน ดังนั้นนโยบ�ยฟรีประเทศ ฟรีหน้�ก�กให้

ส�ม�รถดื่มกินได้อย่�งเสรี ส่งเสริมเค�ต์ด�วน์ก็อ�จจะเป็นประ 

วัติศ�สตร์ซ้ำ�รอย “คริสตัลผับ” ก็เป็นได้ วันนี้เปิดประเทศเสรี                                                                             

แบบประช�ธิปไตยครึ่งใบ คนต่�งด้�วที่ม�ห�ง�นในประเทศ 

ไทยที่ต้องมีไวรัสเล็ดลอดเข้�ม�ด้วย นักเดินท�งจ�กประเทศ

ต้นตอโอไมครอนที่ยังหลบหนีก็มีจำ�นวนไม่น้อย ดังนั้นประช� 

ชนคนไทยอย่�เห็นแก่คว�มสนุกสน�น เพร�ะเทศก�ลเฉลิม

ฉลองปีใหม่ปีนี้อ�จจะเป็นครั้งสุดท้�ยของคุณก็เป็นได้ รักสนุก

ระวังทุกข์ถนัดนะครับ

อย่�มองโลกแบบโลกสวยอย่�งเดียว โอไมครอนส�ม�รถ

เปล่ียนแปลงเป็นเดลครอนหรือพ�ยได้ในเวล�อันรวดเร็ว บ�งที

พวกมันจะม�เยี่ยมเยียนช�วโลกก่อนเทศก�ลตรุษจีน ข่�ววันนี้ 

ศบค.อนุมัติให้ดื่มกินอย่�งเสรีถึง ๐๑ น.ของวันที่ ๑ ม.ค.๖๕ ซึ่ง

ก็จะต้องเพิ่มโอก�สในก�รติดเชื้อม�กขึ้นอย่�งแน่นอน ดังนั้น

ใครจะป�ร์ต้ี ใครจะสวดมนต์ข้�ม พ.ศ.ก็เป็นคว�มพอใจของท่�น 

แต่ดูเหมือนว่�กิจกรรมสวดมนต์ข้�มปีจะถูกยกเลิกไป

แล้วหล�ยวัด  เหลือแต่ป�ร์ตี้ข้�มปี แต่เส้นเวล�ก็เป็นเพียงสิ่ง

ที่มนุษย์กำ�หนดขึ้นม�เอง สรรพสิ่งทั้งหล�ยในโลกก็ยังเกิดแก่

เจ็บต�ยกันเป็นปกติ

ก็ได้แต่ขออวยพรให้เพื่อนคนไทยปลอดภัยจ�กโรค�พย�ธิ

และอุบัติเหตุท้ังปวงในช่วงเทศก�ลปีใหม่ท่ีกำ�ลังจะม�ถึงน้ีครับ.

แมวน้ำา

 

เพิ่งจะคุยเรื่องโอมิครอนกับ พ.อ.วัชระ วีระวงศ์ ไปเมื่อ

วาน ผมก็อยากให้ โควิดจบในปีนี้ครับ ถ้าไม่จบมันก็ต้องอยู่กับ

โควิดแบบปกติสุขให้ได้ สุดท้ายผมเชื่อว่าสถานการณ์พาไป ทำา 

ให้มนุษย์กับโควิดเป็นเพื่อนร่วมโลกกันแน่นอน โดยที่โควิดไม่

ทำาร้ายชีวิตมนุษย์เป็นล้านๆ คนเหมือนก่อนนี้ครับ. 

ทะเลเมฆ

 * ทะเลเมฆฟูฟ่องทั่วท้องฟ้�

สุดส�ยต�แลล�ยคล้�ยคลื่นสวย

เมฆเปลี่ยนรูปเปลี่ยนทรงจนงงงวย

แต่ก็ช่วยให้ท้องฟ้�แปลกต�ง�ม 

นักกลอนหน้าต่าง

พล.อ.พัลลภ ปิ่นมณี 

ร

ก



ระเด็นใหม่ที่สังคมกำ�ลังให้คว�มสนใจเป็นอย่�งม�ก 

คือเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะมาพร้อมกับ

การเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

และสังคม ซ่ึงได้กลายเป็นเมกะเทรนด์ท่ีผู้คนท่ัวโลกให้ความ                                                                                

สนใจมาอย่างต่อเนื่อง เพราะสภาพแวดล้อมในโลกที่เปลี่ยน 

แปลงไป และมนุษย์มีส่วนสำาคัญที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

นี้ หากเรายังใช้ชีวิตหรือดำาเนินธุรกิจโดยไม่สนใจผลกระทบ                                                                          

ด้านสิ่งแวดล้อม อีกไม่นานธรรมชาติอาจส่งคำาเตือนที่รุน 

แรงยิ่งขึ้นมาถึงพวกเราแน่นอน  

นี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายองค์กรมุ่งมั่นที่จะดำาเนิน

ธุรกิจด้วยหลักการที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการ

กำากับดูแลกิจการ หรือ ESG (Environment, Social and   

Governance) มากขึ้น ซึ่งในฝั่งของผู้บริโภคงานวิจัยของไพรซ์                                                                                          

วอเทอร์เฮาส์คูเปอส์ (PWC) ชี้ชัดว่า มีผู้บริโภคถึง 83% ที่

มองว่าบริษัทต่างๆ ควรพัฒนาแนวปฏิบัติอย่างจริงจังเพื่อ

ให้ตอบโจทย์ตามหลัก ESG ในขณะที่ 86% ของพนักงาน

ก็อยากทำางานให้กับบริษัทที่ยึดหลัก ESG เช่นเดียวกับเขา 

เพราะสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มีความรับ

ผิดชอบต่อสังคม ไม่ได้มุ่งแต่จะแสวงหาผลตอบแทนที่อยู่ใน

รูปของผลกำาไรเพียงอย่างเดียว  

และหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนนี้ก็คือปัญหา “ก๊าซเรือนกระจก” ซึ่งเป็นหนึ่ง

ความจำาเป็นเร่งด่วนที่โลกต้องให้ความสำาคัญ โดยเมื่อกระแส                                                                                       

ดังกล่าวได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ก็ทำาให้เทคโนโลยีใน

อนาคตได้เดินหน้าเพื่อตอบสนองแนวทางดังกล่าวเช่นกัน 

อาทิ โซลาร์รูฟท็อป ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ยานพาหนะ

ไฟฟ้า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และโซลูชั่นด้านเทคโนโลยี

พลังงานรับเทรนด์พลังงานแห่งอนาคต

ด้วยเหตุน้ีเองทำาให้แนวทาง ESG ไม่ใช่เพียงแค่ความเพ้อ                               

ฝัน แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและทุกหน่วยงานหรือทุกกลุ่มธุรกิจ

ต้องดำาเนินงานตามไม่ช้าก็เร็ว ซ่ึงภายใต้หลักการ ESG บริษัท                                                                                                 

บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ BPP ได้วางแผนการดำาเนิน

งานไปในแนวทางเดียวกันน้ี โดยมีกลยุทธ์ Greener & Smarter 

เพื่อมุ่งส่งมอบพลังงานไฟฟ้าท่ีสะอาดและฉลาดข้ึน ด้วยจุดยืนใน

การเป็นผู้นำาในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคุณภาพเพื่อโลกท่ีย่ังยืน

ซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า BPP ได้ให้ความสำาคัญกับ

การสร้างความสมดุลของพอร์ตโฟลิโอ ทั้งจากพลังงานเชื้อ

เพลิงทั่วไปและพลังงานหมุนเวียน ตามหลักของความยั่งยืน

ด้านพลังงาน อันสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบและความ

ตั้งใจที่จะส่งมอบพลังงานไฟฟ้าคุณภาพในราคาที่เหมาะ

สม สามารถส่งมอบพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม โดย กิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร BPP ออกมากล่าวว่า ได้เชื่อมโยงเป้าหมาย 6 ข้อเข้า

กับกลยุทธ์การดำาเนินงานของบริษัทตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เช่น 

การกำาหนดเป้าหมายกำาลังผลิตไฟฟ้า 5,300 เมกะวัตต์

โดยมีกำาลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 800 

เมกะวัตต์ภายในปี 2568 และการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้                                                                           

พลังงานและความพร้อมจ่ายของโรงไฟฟ้า ซ่ึงสอดคล้องกับพลัง 

งานสะอาดท่ีเข้าถึงได้, การให้ความสำาคัญกับสภาพแวดล้อมท่ี                                                                        

ปลอดภัยในการทำางาน โดยต้ังเป้าการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและ                                                                              

เจ็บป่วยจากการทำางานท้ังพนักงานและผู้รับเหมาเป็นศูนย์ สอด 

คล้องกับงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ, การกำาหนด

อัตราการปล่อยมลสารในโรงไฟฟ้าประเภทเช้ือเพลิงท่ัวไปอยู่

ในระดับต่ำา และปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

อย่างเคร่งครัด

นอกจากน้ียังยึดม่ันในปณิธานเดียวกันท่ีว่า “อุตสาหกรรม 

ท่ีดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและส่ิง

แวดล้อม” ซ่ึงได้นำาไปเป็นหลักปฏิบัติในท้ัง 7 ประเทศท่ีเรา

เข้าไปดำาเนินธุรกิจ ได้แก่ ประเทศไทย สปป.ลาว จีน ญ่ีปุ่น 

เวียดนาม ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา โดยคำานึงถึงความ

เหมาะสมของแต่ละพ้ืนท่ีและความต้องการของชุมชนโดยรอบ

เป็นสำาคัญ การเป็นพลเมืองท่ีดีในทุกพ้ืนท่ีน้ีถือเป็นหน่ึงในจุด

แข็งของ BPP ท่ีช่วยให้การบริหารโครงการ โรงไฟฟ้า และ

ความสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างเป็นไปได้อย่างราบรื่น

เห็นแบบน้ีแล้วเราสามารถตอบคำาถามได้อย่างชัดเจน

เลยว่า กระแสของการรักษ์โลก ดูแลธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

เป็นเทรนด์ท่ีกำาลังเติบโตไปได้อย่างดี และยังเป็นการสร้างประ 

โยชน์อย่างสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เปลี่ยนสังคม 

เปล่ียนเศรษฐกิจ และสามารถเปล่ียนแปลงโลกได้ในทางท่ีดี.

        

�นฉลุยสำ�หรับ บมจ.เวิลด์เฟล็กซ์ หรือ WFX หลังเข้�

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้รับความสนใจอย่าง

ล้นหลาม มีเงินทุนตุนเต็มมือ เสริมความแข็งแกร่ง

ให้กับธุรกิจ ล่าสุด ใจป้ำาแจกเงิน                                   

ปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด 

0.22 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย 

XD วันที่ 6 ม.ค.65 งานนี้ทำาเอา 

“ชวลิต ติยาเดชาชัย” CEO คน

เก่ง ปลื้มปริ่ม-ยิ้มแก้มปริ พร้อม

ประกาศลั่น จะเดินหน้าธุรกิจเต็ม

เหนี่ยว หวังสร้างผลตอบแทนที่ดี

ให้ผู้ถือหุ้นได้ชื่นใจกันยาวๆ มุ่งสู่

เป้าหมายการเป็นผู้นำาธุรกิจผลิต

และจำาหน่ายเส้นด้ายยางยืดชั้น

นำาระดับโลก.
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ปลื้มปริ่ม-ยิ้มแก้มปริ

เศรษฐกิจ

ผ่

ป  

ณัฐวัฒน์ ห�ญกล้�

ชวลิต 

ติยาเดชาชัย

เมกะเทรนด์เปลี่ยนโลก

หมู-น้ำ�มันแพงดันเฟ้อพุ่ง! 

ธปท.ห่วงโอมิครอนทุบส่งออก/ลุ้นครึ่งปีทุเลา
ไทยโพสต์ • “พ�ณิชย์” แจงน้ำ�มัน-หมู-ผักแพง กระทุ้งเงินเฟ้อ ธ.ค.

2564 กระฉูด ด้�น ธปท.ห่วงโอมิครอนระบ�ดทั่วโลก เข็นปัญห� 

global supply chain disruption ระอุอีกรอบ หวั่นกระทบก�รผลิต-

ส่งออกสินค้�ของไทย ค�ดสถ�นก�รณ์คลี่คล�ยช่วงครึ่งหลังปี 65

นายรณรงค์ พูนพิพัฒน์ 

ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย

และยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) 

เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค 

(เงินเฟ้อทั่วไป) เดือน ธ.ค.2564 

เท่ากับ 101.86 เพิ่มขึ้น 2.17% 

จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนเงิน                                                   

เฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2564 เพิ่มขึ้น 

1.23% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ                                 

สินค้าที่สำาคัญหลายรายการ อาทิ                                         

น้ำามัน เนื้อสุกร ผักสด เช่น 

มะเขือ กะหล่ำาปลี ผักกาดขาว                                                  

ผักบุ้ง ถั่วฝักยาว ไข่และผลิต 

ภัณฑ์นม อาหารบริโภคในบ้าน

และนอกบ้าน น้ำามันปาล์ม สบู่ 

แชมพู ครีมนวดผม และบุหรี่ 

ส่วนสินค้าที่ราคาลดลง เช่น ข้าว 

สารเจ้าและข้าวสารเหนียว ผลไม้ 

เช่น เงาะ ส้มเขียวหวาน น้ำาดื่ม 

กาแฟผงสำาเร็จรูป เสื้อผ้า เป็นต้น

สำาหรับการคาดการณ์เงิน                                           

เฟ้อปี 2565 อยู่ที่ในช่วง 0.7-

2.4% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 1.5% 

ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มขึ้น

ของเงินเฟ้อในปีนี้มาจากแรง

สนับสนุนจากการท่องเที่ยว การ

รณรงค์ พูนพิพัฒน์

ทล.เปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์

แห่ใช้บริก�รทะลุ3.5ล.คัน

ส่งมอบ • นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บมจ.ซีพีออลล์ ผู้บริหารเซเว่น 

อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ร่วมกับนายวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำาประเทศไทย บริษัท เอส 

ไอ จี คอมบิบล็อค ประเทศไทย พร้อมภาคีเครือข่าย ส่งมอบชุดโต๊ะ-เก้าอี้รีไซเคิลจากกล่องนมยูเอชที ใน

โครงการกล่องวิเศษ โดยความร่วมมือของบริษัท อำาพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำากัด ให้กับโรงเรียนบ้านแม่โต๋ 

และโรงเรียนแม่ยางห้า เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน และแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรมจากแนวคิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน. 

พญ�ไท • รายงานข่าวจากกรม                                                  

ทางหลวง (ทล.) ได้สรุปปริมาณ

จราจรบนทางหลวงพิเศษระหว่าง 

เมือง (มอเตอร์เวย์) จำานวน 2                                                      

เส้นทาง ได้แก่ หมายเลข 7                                                 

กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตา 

พุด และหมายเลข 9 บางปะอิน-

บางพลี และพระประแดง-บาง 

ขุนเทียน ช่วงยกเว้นเก็บค่าธรรม 

เนียมผ่านทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 

65 ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของ   

วันท่ี 30 ธ.ค.64 ถึงเวลา 24.00 น.                              

ของวันที่ 3 ม.ค.2565 รวม 5 

วัน พบว่ามีปริมาณจราจรรวมทั้ง  

หมด 3,581,314 คัน แบ่งเป็น 

มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 จำานวน 

1,313,404 คัน และหมายเลข 

9 บางปะอิน-บางพลี จำานวน 

1,649,369 คัน และหมายเลข 9 

พระประแดง-บางขุนเทียน จำานวน 

618,541 คัน

สำาหรับประเภทรถที่ ใช้

บริการมากที่สุดคือ รถ 4 ล้อ 

3,402,743 คัน รองลงมาเป็นรถ

มากกว่า 6 ล้อ 118,016 คัน และ

รถ 6 ล้อ 60,555 คัน นอกจาก

น้ียังช่วยลดภาระรายจ่ายให้แก่

ประชาชนจากการยกเว้นค่าผ่าน

ทางในช่วงปีใหม่ 2565 รวมเป็น

เงิน 122,272,362 บาท หรือเฉล่ีย

วันละ 24,460,658 บาท ท้ังน้ีได้

ให้ความช่วยเหลือ/ซ่อมฉุกเฉิน 

จำานวน 87 คร้ัง หรือเฉล่ียวันละ 

15 คร้ังต่อวัน ส่วนการเกิดอุบัติเหตุ

จำานวน 41 คร้ัง หรือเฉล่ีย 7 ครั้ง

ต่อวัน และไม่มีผู้เสียชีวิต. 

IAA ค�ดดัชนีสิ้นไตรม�สแรกปิดที่ 1,665 จุด 

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์

การลงทุน (IAA) เปิดเผยว่า คาดจีดีพีไทยโต 3.71% ดัชนีหุ้น

ไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 จะไม่เปลี่ยนแปลงไป

จากสิ้นปี 2564 มากนัก โดยจะปิดสิ้นไตรมาสแรกที่ 1,665 

จุด และตลอดปีจะแกว่งตัวในกรอบ 1,546 ถึง 1,782 จุด 

และคาดการณ์ว่าสิ้นปี 2565 จะปิดที่ 1,760 จุด อย่างไร

ก็ตาม ทิศทางการลงทุนในปี 2565 จะได้ผลบวกที่ชัดเจนจาก 

3 ปัจจัยหลัก คือ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 

ที่จะดีขึ้น ภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และความคืบ

หน้าของการฉีดวัคซีนและโควิด-19 ในไทย ส่วนปัจจัยด้าน

ลบมาจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

กลางสหรัฐ (เฟด) การเตรียมลดมาตรการคิวอีทั่วโลก และ

สถานการณ์ โควิด-19 ของโลกที่สูงขึ้นอีกครั้ง

ด�ร์วิดฯ รุกตล�ดต่�งประเทศ

นางดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาร์วิด 

พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำากัด เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัท

มีนโยบายที่จะปรับกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อให้ครอบคลุมความต้อง     

การซ้ือท่ีอยู่อาศัยและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะ 

การขายทรัพย์สถาบันการเงินยังคงให้ความสำาคัญกับการ

ขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อ

ร่วมมือพัฒนาช่องทางตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรอบรมการขายทรัพย์ 

NPA ท่ีคาดว่าจะร่วมกับพันธมิตรหลายรายในโปรแกรมการ                                                                                    

จัดอบรมตลอดท้ังปี รวมถึงเตรียมเปิดตลาดการลงทุนอสังหา 

ริมทรัพย์ในต่างประเทศ โดยได้ทำา MOU กับดีเวลลอปเปอร์

ชั้นนำาจากประเทศอังกฤษ ที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท

บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และอื่นๆ โดยบริษัทได้ศึกษาแล้ว

เห็นว่าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดย

เฉพาะที่ประเทศอังกฤษนั้นเป็นโอกาสที่ดีและน่าสนใจ 

เนื่องจากการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษ 

ราคาไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทย. 

ส่งออก การผลิต และความต้อง                                                  

การด้านพลังงาน รวมถึงมาตร 

การกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ                                           

ในรูปแบบต่างๆ ส่วนปัจจัยเสี่ยง

ที่จะมีผลกระทบมาจากการเพิ่ม

ขึ้นของต้นทุนการผลิต การขนส่ง 

เงินบาท และการขาดแคลนแรง 

งาน และยังต้องจับตาผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นจากโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอน

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ 

ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร

การสื่อสารองค์กร ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า 

การระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุ                                        

โอมิครอนที่แพร่ระบาดมากขึ้น

ทั่วโลก อาจทำาให้ปัญหา global 

supply chain disruption กลับ

มารุนแรงอีกครั้ง หลังจากที่ได้

คลี่คลายลงบ้างในช่วงก่อนหน้า 

เพราะอาจเกิดการระบาดในบาง

โรงงานในต่างประเทศจนต้องลด                                               

หรือหยุดการผลิตชั่วคราว เป็น 

ต้น ซ่ึงจะกระทบต่อการผลิตและ                                                    

การส่งออกของไทยในบางสินค้า 

ทำาให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประ 

กอบการปรับสูงขึ้นและเพิ่มแรง

กดดันต่ออัตราเงินเฟ้อ

“ ธปท .คาดว่ า ก ารแพร่

ระบาดของสายพันธุ์ โอมิครอน

จะจำากัดอยู่ในช่วงครึ่งแรกของปี

นี้ ซึ่งน่าจะทำาให้ปัญหา supply 

chain disruption ทยอยคลี่คลาย

ในช่วงครึ่งหลังของปี แต่หากการ

หนาตาเป็นการซื้อขายหมุนรอบเป็นส่วนใหญ่ แทบจะพูดได้

ว่าซื้อจริงๆ ไม่ถึง 10% เก็งกำาไรกันมากถึง 90% แต่ด้านกลุ่ม

ผู้ขายหุ้นก็คงมีแต่ทางกองทุนที่ขายจริงอยู่พอสมควร หลายคน

มองว่าเกิดจากการขายหุ้นที่ครบกำาหนดที่ใช้ลดหย่อนภาษี ทั้ง 

LTF และ RMF ซึ่งก็ไม่ได้น่าวิตกอะไร เพราะความจริงจะขาย

ทันทีหรือไม่ขายก็ได้ อยู่ที่ผู้ลงทุนจะมีมุมมองที่กว้างไกลหรือไม่

มากกว่า เชื่อว่าผู้ลงทุนปัจจุบันมีความรู้และความคิดที่มากพอ 

คงจะสามารถประเมินได้ว่าควรขายทันทีหรือไม่ ยกเว้นมีเหตุ

จำาเป็นต้องใช้เงินเท่านั้น 

ส่วนนักลงทุนรายย่อยทั่วไปที่ขายหุ้นออกดูแล้วเป็นการ

ทำากำาไรมากกว่า เพราะก่อนหน้าปีกลายได้ซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไป

มากกว่าแสนล้านบาท จึงอาจขายเพื่อลดพอร์ตเพื่อให้มีสภาพ

คล่องมากขึ้น จึงเป็นการขายด้วยเหตุผลส่วนตัว ไม่ได้มีความ

วิตกกังวลตลาดแต่อย่างใด กลับจะมีผลดีในระยะต่อไป เมื่อ

ตลาดมีการปรับฐานจะสามารถกลับมาลงทุนได้มากขึ้น ที่ต้อง

พิจารณาให้มากๆ คือ การกลับมาซื้อหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ

มากกว่า นักเก็งกำาไรอาจคิดว่าต่างชาติโหมซื้อมากคงจะหมด

แรงในเร็วๆ นี้ แล้วจะต้องขายหุ้นออกเมื่อตลาดอ่อนตัว นั่น

เป็นการคิดในด้านการเก็งกำาไร แต่หากเป็นการลงทุนจริง ถือ

ลงทุนระยะยาวได้ก็คงไม่ต้องขายออก เพียงอาจมีการชะลอการ                                                 

ซื้อบ้างได้ ซึ่งนั่นจะทำาให้ตลาดจะปรับฐานได้น้อยมาก จุดนี้

จะทำาให้ โอกาสที่จะซื้อหุ้นดีราคาต่ำาอาจเป็นไปได้น้อย จึงควร

ทยอยลงทุนจะเหมาะกว่า 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามองในกลุ่มพลังงาน ราคาน้ำามันยังหนุน 

จึงน่ามองที่ BGRIM, BPP และ MDX กลุ่มธนาคาร ราคาหุ้น

อาจชะลอตัวบ้าง นั่นคือจังหวะในการ

ลงทุน เพราะธุรกิจจะฟื้นตัวมากในปี 

2565 น่ามองที่ SCB, KBANK และ 

TISCO กลุ่มรับเหมาก่อสร้างธุรกิจยัง

ดี น่ามองที่ STPI, TTCL และ UNIQ 

กลุ่มพาณิชย์ยังได้รับผลดีจากการเปิด

ประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจ น่า

มองที่ BJC, COM7 และ IT หุ้นราย

ตัวที่น่ามองมี TOA, TKN และ JWD 

เป็นต้น

การที่นักลงทุนต่างชาติยังทยอย

ซื้อหุ้น แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง นัก

ลงทุนไทยควรพิจารณาว่าควรลงทุน

อย่างไร จะได้ไม่พลาดการลงทุนที่ดี.

นักลงทุนไทยกังวล ต่�งช�ติไม่สน

ตล�ดหุ้นไทยรับปีใหม่ 2 วัน ด้วยก�รขยับสูงขึ้นอย่�ง

ต่อเนื่อง ซึ่งก็เป็นไปตามคาดว่าตลาดปีเสือคะนองจะมีการปรับ

ตัวสูงขึ้น เปิดตลาดวันแรกบวกไป 12.66 จุด มาวานนี้เป็นวัน

ที่ 2 ของการเทรดก็ปรับขึ้นอีก 6.51 จุด ทำาให้ดัชนีตลาดขยับ

ขึ้นเหนือแนวต้านเดิมที่ 1,650 จุดมากขึ้น วานนี้ (5 ม.ค.65) 

ดัชนีมาปิดที่ 1,676.79 จุด ยังคงเป็นการปิดที่ใกล้จุดสูงสุดของ

วันเหมือนเดิม โดยพบว่าแรงซื้อยังหนาแน่นที่ระดับ 93,126.43 

ล้านบาท ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา ในมุมมองการคิดของนักเก็ง

กำาไรคงจะคิดว่ามีการซื้อมากเกินไป ก็เป็นการคิดตามหลักการ

เก็งกำาไร ทำาให้คิดว่าต่อไปจะต้องมีการขายออกเพื่อลดความ

เสี่ยง 

แต่หากคิดในด้านการลงทุนอาจไม่เป็นอย่างที่การเก็ง

กำาไรคิด เพราะแม้ว่าจะมีการซื้อค่อนข้างมากในปัจจุบัน แต่

พิจารณาอย่างละเอียดกลับพบว่าซื้อจริงยังไม่มาก วอลุ่มที่เห็น

ไทยโพสต์ • ผวาปัญหาหมูแพง! 

“ธ.ก.ส.” ส่ังอัดฉีด 3 หมื่นล้านบาท 

ปล่อยกู้ช่วยเกษตรกร วางระบบ

เล้ียงท่ีเป็นมาตรการ ลดความเส่ียง 

จากปัญหาโรคระบาด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รมว.การคลัง และประธานกรรม                                      

การธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิด

เผยว่า จากปัญหาราคาเนื้อสุกรที่                                                    

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมา                                                  

จากความต้องการของตลาดที่เพิ่ม                            

ข้ึน อีกท้ังผลกระทบของโรคระบาด                                                    

ร้ายแรงในสุกร ทำาให้จำานวนสุกร

ออกสู่ตลาดลดลง ประกอบกับ

ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำาคัญๆ 

อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กากถั่ว

เหลือง เป็นต้น มีราคาแพงขึ้น

อย่างมาก ทำาให้เกษตรกรต้องรับ

ภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่ง

ผลต่อเนื่องมายังผู้บริโภค

ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งออก

นโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว                                   

ไม่ว่าจะเป็นการงดส่งออกสุกรมี

ชีวิต การงดเว้นการเก็บค่าธรรม 

เนียม/ภาษี รวมทั้งการส่งเสริม

การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อ

ทดแทนการนำาเข้า เพื่อช่วยเหลือ

ด้านราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ รวม

ถึงการจัดสินเชื่อพิเศษเพื่อการ

ฟื้นฟูการผลิตสุกรเป็นการจำาเพาะ 

ผ่านระบบ ธ.ก.ส. เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งในระบบการเลี้ยงสุกรที่ส่ง

ผลดีทั้งต่อเกษตรกรผู้ผลิตและผู้

บริโภค

นายธนารัตน์ งามวลัย

รัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า 

เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว ใน

ส่วนของ ธ.ก.ส.ได้จัดเตรียมสิน

เชื่อพิเศษสำาหรับเป็นทุนในการ

สนับสนุนการเลี้ยงสุกร การ

เพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร

ที่จำาเป็นต่อการผลิตอาหารสัตว์ 

และการวางระบบการเลี้ยงที่

เป็นมาตรฐาน เพื่อป้องกันและ

ลดความเสี่ยงจากปัญหาโรค

ระบาดที่มักจะเกิดขึ้น เพื่อเพิ่ม

ปริมาณสุกรให้ออกสู่ตลาดได้

มากขึ้น วงเงินรวม 30,000 ล้าน

บาท. 

แพร่ระบาดรุนแรงและยืดเยื้อมาก

ขึ้น หรือเกิดการระบาดของสาย

พันธุ์ใหม่ๆ ที่รุนแรงก็อาจส่งผล

ให้ปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อมากขึ้นได้ 

จึงเป็นประเด็นที่ต้องติดตามใกล้

ชิด” นางสาวชญาวดีกล่าว.

SIRIผนึกเป๋�ตัง

ข�ยหุ้นกู้ดิจิทัล

เริ่มจอง18ม.ค.

ไทยโพสต์ • แสนสิริจับมือกรุง

ไทยเปิดตัว “หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ”                                        

ขายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

เรียลไทม์ 24 ชั่วโมง เคาะ

ดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี จ่ายดอก

ทุก 3 เดือน เปิดจอง 18 ม.ค.นี้

นายเศรษฐา ทวีสิน ประ 

ธานอำานวยการและกรรมการผู้

จัดการใหญ่ บมจ.แสนสิริ หรือ                         

SIRI เปิดเผยว่า บริษัทได้จับ

มือกับธนาคารกรุงไทย จำากัด 

(มหาชน) เตรียมออก “หุ้นกู้

ดิจิทัลแสนสิริ” เป็นรายแรกของ                                       

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย 

โดยมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการ

เป็น “หุ้นกู้ที่คนไทยทุกคนเข้า

ถึงได้” อีกหน่ึงทางเลือกในการ                                   

ลงทุนที่สร้างผลตอบแทนสม่ำา 

เสมอ ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้นต่ำา

สุดเพียง 1,000 บาท

ทั้งนี้ จะเป็นการซื้อขาย

แบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ผ่าน 

วอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิ

เคชันเป๋าตัง เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุ

ชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ

หุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อ

ปี ระยะเวลาลงทุนเพียง 2 ปี 6 

เดือน รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

ตลอดอายุหุ้นกู้

ขณะเดียวกัน หุ้นกู้ดิจิทัล

แสนสิริยังมีสภาพคล่อง ด้วย

การซื้อ/ขายหุ้นกู้ ได้ทันที ใน

ตลาดรอง หลังหุ้นกู้เข้าวอลเล็ต 

บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ด้วย 

โดยจะเปิดจองพร้อมกันเวลา 

08.30 น.ของวันที่ 18 ม.ค.

2565 ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้

บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น 

เพื่อให้นักลงทุนรายย่อยเข้าถึง

ได้อย่างเท่าเทียม

นายผยง ศรีวณิช กรรม 

การผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุง

ไทย จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลแสน

สิริสามารถลงทะเบียนวอลเล็ต

ซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน

เป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

โดยเปิดจองซื้อพร้อมกันตั้งแต่

เวลา 08.30 น. วันที่ 18 ม.ค.

2565 จนกว่าจะมีผู้จองซื้อหุ้น                                             

กู้เต็มตามจำานวนที่เสนอขาย 

จองซื้อขั้นต่ำาเพียง 1,000 บาท 

ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท 

สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อ

ราย.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.73 33.45
ยูโร 36.76 37.76
ปอนดสเตอรลิง 44.01 45.21
เยน (100 เยน) 27.98 28.80
หยวนจีน 4.89 5.29
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,500 28,600
ทองรูปพรรณ 27,985 29,100
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

93,126.43

5/1/65

1,676.79
+6.51

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 9,569.24 10,812.87 -1,243.63
 8,434.65 7,928.49 506.17
 37,696.92 34,435.85 3,261.07
 37,425.61 39,949.21 -2,523.60

ธกส.ทุ่ม3หมื่นล้�นช่วยคนเลี้ยงสุกร
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ศรษฐกิจและสังคมไทยกําลังเผชิญกับความท้าทายในหลาย

มิติ ไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย การเปลี่ยนแปลง

ทางด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้

บริโภค และความเสี่ยงใหม่ที่รุนแรงขึ้น รวมถึงการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทุกภาคส่วนในวง

กว้าง และยังต่อเนื่องไปในปี 2565 ธุรกิจประกันภัย ก็

เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ เห็นได้จากการขยายตัว

เพียงเล็กน้อยของเบี้ยประกันภัย ทั้งธุรกิจประกันชีวิต

และประกันวินาศภัย รวมทั้งการถูกเพิกถอนใบอนุญาต

การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย 

ดังนั้น ในปี 2564 ที่ผ่านมา ถือเป็นปีแห่ง               

ความท้าทายกับธุรกิจประกัน ที่ต้องเผชิญปัจจัย               

ความเสี่ยงภายนอกมากมาย ซึ่ง นาย         

สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ

คณะกรรมการกํากับและส่ง                                         

เสริมการประกอบธุรกิจประกัน

ภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ธุรกิจ

ประกัยภัยต้องเผชิญกับ 5 

ปัจจัยความเสี่ยง  ดังนั้น 

ต้องเฝ้าระวัง ติดตามอย่าง

ใกล้ชิดและปรับตัวให้เท่า

ทัน  

โดยทั้ง 5 ปัจจัย

หลัก คือ 1) ปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจ อัตรา

ดอกเบี้ยที่ต่ำาและคงที่ 

รวมถึงการหดตัวของ

เศรษฐกิจไทยและหนี้

สินครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น 

กระทบต่อผลประกอบ

การและกำาลัง ซื้อประชาชน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   

2) ปัจจัยด้านสังคม ซึ่งในปี 2565 ประเทศไทยจะเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล

ของไทยก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ พฤติกรรม

ผู้บริโภคที่ตื่นตัว รักษาสุขภาพ รวมถึงการใช้อินเทอร์เน็ต และ

โซเชียลมีเดียมากขึ้น ส่งผลให้ในระยะถัดไป ความต้องการ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสูงวัย หรือ silver age และผลิตภัณฑ์ประกัน

สุขภาพจะเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น ต้องปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ นำา

เทคโนโลยีมาใช้เพิ่มมากขึ้น 

3) ปัจจัยด้านเทคโนโลย ีซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

การดำาเนินงานของธุรกิจประกันภัยมากที่สุดอีกปัจจัยหนึ่ง เพื่อ

ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ในอนาคต บริษัททุกแห่งต้องมี

การปรับตัวและนำาเทคโนโลยีมาใช้ อาทิ การประยุกต์ใช้ smart 

devices หรือ IoT ผนวกเข้ากับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกัน

ภัย และในระยะถัดไป บริษัทประกันภัยก็จะเริ่มใช้ AI และ Data 

analytics เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง รับประกัน และพิจารณา

จ่ายค่าสินไหมทดแทน

4) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

ความเสี่ยงใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงโรคระบาด 

เช่น COVID-19 ภาวะโลกร้อน ฯลฯ โดย

กระแส ESG ถือได้ว่ามาแรงมาก และ

ได้รับการผลักดันในระดับภาคการ

ประกันภัย ภาคการเงิน ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศที่จำาเป็นต้องให้ความ

สำาคัญ โดยเฉพาะเพื่อช่วยฟื้นฟูความ

เชื่อมั่นและกอบกู้ภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ                      

ประกันภัย 

และ 5) ปัจจัยด้านกฎหมาย 

ธุรกิจประกันภัยไทยอยู่ใน

ช่วงของการปรับเปลี่ยน

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้ง IFRS 17 ที่จะ

บังคับใช้ในปี 2567 

ส่งผลต่อวิธีการวัด

มูลค่าหนี้สิน และ

การรับรู้รายได้

ทางบัญชี รวม

ถึงภาษีในธุรกิจ

ประกันภัย                    

ตลอดจน                  

พ.ร.บ.คุ้ม 

ครองข้อมูล

ส่วนบุคคล 

ที่จะใช้จริง

ในปี 2565 ซึ่ง

ธุรกิจประกันภัย

มีความเกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลค่อนข้างมาก ทั้งในเรื่อง

การพิจารณารับประกันภัย การวิเคราะห์ความเสี่ยงของลูกค้า

และการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ในอนาคตจะเป็นรูปแบบ tailor made 

และ Data Governance มากขึ้น รวมทั้งต้องพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานทางกฎหมายให้เหมาะสมและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

ต่างๆ ทั้งในด้านของความเสี่ยงอุบัติเหตุใหม่ การก้าวกระโดดของ

เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ และระบบประกันสุขภาพที่เติบโตอย่าง

รวดเร็ว

เ

OCHELLE 

แบรนด์เครื่อง

หนังจระเข้

ฝีมือคนไทย กับคอล  

เลกชันใหม่ Du Tempsa Pimp a Paris (ดู ตอมป์ส เอ 

พิมพ์พา ปารีส) ภายใต้คอนเซ็ปต์ ROCHELLE X Pimpa 

by Pimpa Paris การรังสรรค์ผลงานจากไอเดียและเทคนิค

จากการตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูงลงบนกระเป๋าหนังจระเข้เพื่อ

ผู้หญิงสวยปังทุกมุมมอง เรียกได้ว่าเป็นตัวจริงแห่งวงการ

เครื่องหนังจระเข้สุดพรีเมียม ที่พาแบรนด์ไทยสู่ตลาด

แฟชั่นโลกได้อย่างงดงาม สำาหรับแบรนด์ “Rochelle” จาก

ากข้อมูลล่าสุดของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

พบว่า เด็กและเยาวชนไทยมีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า

กันมากขึ้น ตั้งแต่ในวัยประถม-อุดมศึกษา โดยได้เข้ารับการ

รักษาเพียงครึ่งเดียว อีกทั้งภาวะซึมเศร้าไม่ใช่โรคจิต เกิดขึ้นได้กับทุก

คนหากขาดสุขภาวะที่ดีทางจิต และสามารถรักษาหายได้ ม.มหิดล-

วช. จึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน MU MyMind เสริมสุขภาวะทางจิต

เด็กและเยาวชน โดย รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ภาค

วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล

จิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาล

ศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจาก

สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเค

ชัน เพื่อการดูแลสุขภาวะทาง

จิตเด็กและวัยรุ่น ซึ่งนอกจาก

เป็นการเตรียมพร้อมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจาก

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก่อน

เข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งสู่ความเป็น

เลิศในการสร้างบัณฑิตสู่เส้นทาง

พยาบาลวิชาชีพคุณภาพแล้ว ยังได้มีการวางแผนเพื่อการขยายผลสู่

ระดับนโยบายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการดูแลสุขภาวะทางจิตของ

เด็กและเยาวชน โดยไม่มีข้อจำากัดทางเชื้อชาติ หรือศาสนา ภายใต้

แบรนด์ “MU MyMind” ที่สร้างขึ้นเพื่อให้จดจำาง่ายต่อไปอีกด้วย

แอป..ตัวช่วยกรองเด็กซึมเศร้า

‘MU MyMind’ เสริมสุขภาพจิต

จ

กินอาหารอายุสั้น..ช่วยอายุยืน

รศ.ดร.พวงเพชร เกสรสมุทร หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและ

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  กล่าวเสริมว่า ใน

ฐานะผู้อำานวยการแผนงานวิจัย MU MyMind จากการสำารวจของ

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ปัญหาภาวะซึมเศร้าใน

ปัจจุบัน มีอุบัติการณ์ในช่วงวัยประถมศึกษาด้วย ทีมวิจัยจึงได้มีการ

ดำาเนินการวิจัยให้ครอบคลุม โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เริ่มตั้งแต่ใน

ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา โดยมีสถานศึกษา

เข้าร่วมโครงการ จำานวน 15 แห่ง จากการลงพื้นที่จริงสำารวจข้อมูล 

เพื่อนำามาออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยเปิดโอกาสให้เด็ก

และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแอปพลิ

เคชันอีกด้วย

ปัจจุบัน MU MyMind อยู่ระหว่างการพัฒนาและปรับปรุง 

เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผล

จากการทดลองใช้ในเบื้องต้นเป็นที่น่าพึงพอใจ หากแล้วเสร็จจะ

อ

• ภาส์สิณี พิทักษ์นิลประดับ ประธานสภา

วัฒนธรรม อำาเภอสามพราน และเจ้าของร้านมณฑล 

เบเกอรี่ เปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น สรัญธรณ์ ไชยกิตติ                                                           

ลักษณ ์ โชคดีเกียรติยศก็มาเยือนทันที โดยได้รับ

โล่เชิดชูเกียรติ วัฒนคุณาธร ผู้ทำาคุณประโยชน์

ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทบุคคลประจำา

ปีงบประมาณ 2564 เข้ารับโล่จาก รมว.วัฒนธรรม 

เมื่อเร็วๆ นี้..•

• ฉลองวันเกิดทันสมัยไกลโควิด-19 ชนิดไม่

ต้องกลัวคนเยอะ วันเกิดปีนี้ หมอต้น-นายแพทย์                                                              

กฤษดา ศิรามพุช ไปทำาบุญวันเกิดที่จังหวัดพระนคร 

ศรีอยุธยาด้วยการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จากรุ่งโรจน์ฟาร์ม 

เพื่อมอบให้ธนาคารโคกระบือในหลวงรัชกาลที่ 9 

ถวายเป็นพระราชกุศลตามธรรมเนียมของครอบครัวที่

ทำามาทุกปีมิได้ขาด..•

• แววรัตน์ ชํานาญภักดี ส่งข่าวมาว่าปีใหม่ 

2022 นี้ มาดีรักษ์ ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดจาก

ธรรมชาติ 100% ใจดี ให้ส่วนลด 22% ถึงวันที่ 22 

มกราคมนี้ เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆ นอกจาก

ที่ลานใบไม้ บริษัท ยิบอินซอย เจริญกรุง 37 สวน          

กระจิ๊ดริด สุขุมวิท 16 แล้ว ยังสามารถไปอุดหนุนได้ที่

ไทยออร์แกนิค@ตลาด อ.ต.ก. ได้อีกด้วย..•

• สุวิช สุทธิประภา พิธีกรสุดฮอตเจ้าของ

รางวัลมากมาย จัดงานฉลองวันเกิดโต้ลมหนาวที่บ้าน

ส่วนตัวในแม่สลองฟาร์ม จังหวัดเชียงราย ท่ามกลาง

เพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันจากจังหวัดร้อยเอ็ดเกือบ 

20 คน โดยมี ดํารง พุฒตาล เพื่อนบ้านข้างเคียง

เป็นผู้กล่าวอวยพรและยังเป็นการฉลองรายการข่าว

ใหม่ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 05.30-07.30 น. ทางช่อง 9                       

อสมท นอกจากรายการคุยโขมงบ่ายสามโมงที่ยังมี

แฟนประจำาติดตามอย่างเหนียวแน่น..•

• เพื่อนฝูงยังกล่าวขานถึงควันหลงวันคริสต์มา

สอีฟที่บ้านเหม่งจ๋ายของสองแดง วิไลวรรณ-ชูชาติ 

ภพประเสริฐ โดยเจ้าภาพคือ คุณชูชาติ เป็นลูกครึ่ง

ญี่ปุ่น จึงจัดเลี้ยงเป็นสุกี้สูตรต้นตำารับโบราณแท้ๆ 

แทนไก่งวง ซึ่งได้รสชาติอร่อยกว่ากันเยอะเลย..•

• เสียใจกับ เหมียว-ธนิวรรณ กุลมงคล ที่

สูญเสียสามี อุดม กุลมงคล อดีตนักศึกษาเรือ

เยาวชนเอเชียอาคเนย์รุ่นแรกและเจ้าของบริษัทอุดม

เทเลคอม ด้วยโรคเบาหวาน กำาหนดสวดพระอภิธรรม

ที่วัดวิมุตยาราม พระราม 7 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 

มกราคม และจะเก็บศพ เพื่อรอฌาปนกิจต่อไป..•.

      

   แมวลายเสือ

R

ร่วมมือ • นายโชน โสภณพนิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์   ผู้ช่วย

ผู้จัดการใหญ่สายการขายช่องทางสถาบันการเงินและช่องทางอื่น  บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมมือกับ บริษัท เอสจี โบรคเกอร์ จำากัด 

หรือ SG Broker บริษัทในเครือ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย ส่ง 2 แบบประกัน เพื่อการเริ่มต้นการออมและสร้างความคุ้มครองอย่างมั่นใจ 

แบบประกันสะสมทรัพย์กรุงเทพ 185 และแบบประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่กำาลังวางแผนชีวิตเพื่อเป้า

หมายในอนาคตที่มั่นคง. 

ฝีมือนักออกแบบสาวไทย ความพิเศษ 

ของคอลเลกชันนี้คือการนำาเสนอ

กระเป๋าออกมาใน 2 รูปแบบ โดยรูป

แบบแรกจะเน้นความคลาสสิกของ

รูปทรง ทั้งรูปทรงภายนอกและราย

ละเอียดภายใน เน้นความโดดเด่น

เฉพาะตัวของหนังจระเข้และการตัด

เย็บอย่างประณีต การให้สีของเทรนด์

สปริงซัมเมอร์ของปี 2022 ที่ร้อนแรง

และชัดเจน เน้นความเฉพาะตัวของ

ผู้ใช้.

ได้แอปพลิเคชันที่สามารถทำาหน้าที่คอยให้คำา

ปรึกษาด้านสุขภาวะทางจิตเด็กและเยาวชนได้

อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การคัดกรองสุขภาวะ

ทางจิต ด้วยการให้ผู้ใช้แอปพลิชันได้ทำาแบบ

ทดสอบ เพื่อทำาการประเมินในเบื้องต้นก่อนให้ทำา

แบบฝึกหัดคลายเครียดด้วยตัวเอง แล้วประเมิน

ผลสรุปปิดท้าย

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน MU MyMind คือ 

การออกแบบให้ระบบสามารถคัดกรองเด็กและ

เยาวชนที่เข้าข่ายผู้มีสุขภาวะทางจิต ซึ่งต้องได้

รับการดูแล

เร่งด่วน เพื่อ

การส่งต่อให้

เข้ารับการ

รักษาต่อไป

อย่างทัน

ท่วงที พร้อม

ทั้งยังได้ออกแบบระบบให้สามารถติดตาม

การทำาแบบฝึกหัดคลายเครียดด้วยตัวเอง

ของผู้ใช้แอปพลิเคชันต่อเนื่องอย่างน้อย 

3 สัปดาห์ เนื่องจากได้พิสูจน์แล้วว่าจะ

สามารถทำาให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันได้เกิด

ทักษะการคลายเครียด ที่สามารถนำาเอา

ไปใช้ได้อย่างเห็นผลจริง

นอกจากนี้ แอปพลิเคชัน MU MyMind ยังทำาให้เด็กและเยาวชนผู้

ใช้ได้เข้าถึงการดูแลสุขภาวะทางจิตอย่างแท้จริง เนื่องจากส่วนใหญ่เมื่อมี

ปัญหาจะไม่กล้าเข้าไปรับการรักษา ซึ่งจากการคัดกรองด้วยระบบแล้วพบเคส

เร่งด่วน ระบบจะส่งข้อมูลถึงผู้ให้การช่วยเหลือ เพื่อติดต่อให้คำาปรึกษาและ

นำาส่งต่อเพื่อเข้ารับรักษาต่อไปด้วยความสมัครใจ เพื่อการขยายผลให้เกิด

ความยั่งยืน ต่อไปจะได้จัดมีการฝึกอบรมตัวแทนครูและนักเรียนเพื่อให้การ

ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนอีกด้วย.

จับตา5ปัจจัยเสี่ยงกดธุรกิจประกัน

เบี้ยรับรวมขยายตัวเกือบ 3%

นายสุทธิพล กล่าวว่า ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน  2564 

ธุรกิจประกันภัยมีเบ้ียประกันภัยรับรวมท้ังส้ิน 631,826 ล้านบาท ขยายตัว 

2.98% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้สัดส่วนเบ้ียประกัน

ภัยต่อ GDP อยู่ท่ี 5.30% แบ่งเป็นเบ้ียประกันภัยรับจากธุรกิจประกันชีวิต 

439,056 ล้านบาท ขยายตัว 2.30% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับสูงสุด ได้แก่ ประกันชีวิตประเภท

สามัญ 270,072 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 4.31% รองลงมาเป็น

ประเภทกลุ่ม 30,952 ล้านบาท ขยายตัว 2.28% และประกันชีวิต

ประเภทควบการลงทุน (Unit Linked และ Universal Life) 34,714 

ล้านบาท ขยายตัวในอัตราเร่งที่ 88.33% นอกจากนี้ ยังมีเบี้ย

ประกันภัยรับจากสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ 68,297 ล้านบาท 

ขยายตัว 7.97% ซึ่งสะท้อนถึงภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำาและพฤติกรรม

ผู้บริโภคที่ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น 

ขณะที่มีเบี้ยประกันภัยรับของธุรกิจประกันวินาศภัย 

192,770 ล้านบาท ขยายตัว 4.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ

าจจะรู้สึกกลับหัวกลับ

หาง แต่เป็นข้อเท็จจริง

ที่การกินอาหารอายุสั้น 

หรือเสียง่าย เก็บไว้ไม่ได้นาน

อย่างผัก และผลไม้สดนั้นทำาให้เราอายุยืน เพราะเป็นอาหาร

ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูป ซึ่งร่างกายสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีสารพิษตกค้าง ตรงกันข้าม

การกินอาหารอายุยืน อย่างอาหารแปรรูปทุกชนิด อาหาร

หมักดองต่างๆ ทำาให้เราอายุสั้น เพราะอาหารเหล่านี้ต้องผ่าน

กระบวนการแปรรูปในหลากหลายรูปแบบ หรือใส่สารกันบูด

เพื่อยืดอายุอาหารให้ยาวนานขึ้น แต่เมื่อกินเข้าไปแล้วจะสะสม 

และตกค้างเป็นสารพิษสะสมอันตรายต่อร่างกายนั่นเอง.

รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล

รศ.ดร.พวงเพชร เกสรสมุทร

ปีก่อน โดยมีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด ได้แก่ ประกันภัยรถ 104,416 

ล้านบาท ขยายตัว 0.94%  รองลงมา คือ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 

73,641 ล้านบาท ขยายตัว 9.49% ตามด้วยประกันอัคคีภัย 7,935 

ล้านบาท ขยายตัว 1.87% และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง 

4,777 ล้านบาท ขยายตัวในอัตราเร่งที่ 22.51% 

นายสุทธิพล กล่าวว่า คปภ.มุ่งที่จะส่งเสริมการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อรองรับความต้องการและตอบโจทย์ทุก

มิติความเสี่ยงของประชาชน และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

ประกอบธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพื่อ

เพิ่มอัตราการเติบโตและสภาพคล่อง พัฒนาระบบการกำากับ ตรวจ

สอบ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชน และสร้างเสถียรภาพให้

ระบบประกันภัยของประเทศ พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และ

ฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบประกันภัยของประเทศให้

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชน

มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่ออุตสาหกรรมประกันภัย ได้รับ

ประโยชน์จากระบบประกันภัยอย่างเต็มที่. 



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

การทำาสนธิสัญญากับต่างประเทศนั้น
แม้จะถูกบีบคั้นจากหลายด้าน

แต่สยามก็พยายามให้ข้อตกลงเป็นคุณแก่ประเทศที่สุด 
ทำาให้รักษาความเป็นเอกราชของประเทศได้ตลอดมา

โปรดให้ส่งข้าราชการไปศึกษางานที่จำาเป็น
สำาหรับราชการไทย ณ ต่างประเทศ

มีการตั้งโรงเรียนชายขึ้นที่ตำาบลสำาเหร่
(ปัจจุบันคือ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)

ส่วนโรงเรียนสตรีแห่งแรกในไทย
คือ โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง

(ปัจจุบันคือ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย)

การยกเลิกระบบการค้าผูกขาดมาเป็นการค้าแบบเสรี
มีผลให้ราษฎรสามารถติดต่อค้าขาย
กับต่างชาติได้โดยตรงด้วยเช่นกัน

ทำาให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว

การติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ
ทำาให้อารยธรรมตะวันตกเข้ามา

แพร่หลายในสยาม มีการนำาวิทยา
การใหม่ๆ มาปรับปรุงและพัฒนา

บ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น

ภายหลังเปิดเสรีการค้าก็มี
การผลิตเหรียญกษาปณ์
แบบสากลนิยมมาใช้แลก
เปลี่ยน และเงินพดด้วงที่ใช้
อยู่ก็ใช้ต่อไป แต่จะไม่ผลิต

เพิ่มแล้ว

ทราบขอรับ เห็นว่า
มีการตั้งโรงกษาปณ์
พระราชทานนามว่า
“โรงกษาปณ์สิทธิ
การ” ในพระบรม
มหาราชวังด้วย

ทรงสนพระราชหฤทัยศึกษาสรรพ
วิชาการต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะวิทยาการของชาว

ตะวันตก

บทพระราชนิพนธ์ที่สำาคัญ ได้แก่
ชุมนุมพระบรมราโชบาย ๔ หมวด คือ
หมวดวรรณคดี โบราณคดี ธรรมคดี 
และตำาราต่างๆ เช่น ตำานานเรื่องพระ

แก้วมรกต เรื่องปฐมวงศ์

ทรงกวดขันคนไทย
ให้ใช้ภาษาไทยอย่าง
ถูกต้อง ทรงสนับสนุน
โรงเรียนของหมอสอน
ศาสนาที่เข้ามาเปิด

กิจการในประเทศไทย
เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้                                       
ภาษา อรรถคดี และ

วิทยาการของชาติตะวัน
ตกด้วย ปัลเลอกัวซ์

หมอบรัดเลย์
มิชชันนารีที่เข้ามา
เผยแผ่ศาสนาและ
วิทยาการตะวันตก

หมอเฮาส์
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9กีฬา

ยิงปืนเก็บ 24 คนลุยซีเกมส์, ทีมชาติไม่เจ๋งถูกตัด

หัวหมาก • ที่ห้องประชุมสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย หัว 

หมาก นายสกล วรรณพงษ์ นายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย 

ให้ โอวาทแก่บรรดานักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 24 คน และ

ชุดสำารองอีก 10 คน พร้อมทั้งกำาหนดการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างถาวร 

ที่สนามกีฬายิงปืน หัวหมากทันที โดยนักกีฬาทั้ง 24 คน ประกอบ

ด้วย “ธันย่า” ธันยพร พฤษากร, นภัสวรรณ หย่างไพบูลย์, ชวิศา เจ

เดน จิตรวีร์ เหมาะประสิทธิ์, ธัญลักษณ์ โชติพิบูลย์ศิลป์, ณัฐธิดา จิ

นา, รัชฏาภรณ์ เปล่งแสงทอง, ศุภมาส วันแก้ว, ชิดชนก หิรัญเพิ่ม, 

ชวิศา ปะดุกา, เณศรา จำาปารัตน์, ทัตสุระ บรรพวีรชน, ศรายุทธ 

ต่อชีวี, นพดล สุทธิวิรัช, เอกคฑา อัตตานนท์, ราม คำาแหง, ชวกร 

ตรีนิภากร, นภิศ ต่อตั้งพานิช, เตวิช ตู้ทวีทรัพย์, ณัฐภูมินทร์ สืบ

ปรุ, ทองผาภูมิ วงศ์สุขดี, ธวัชชัย บัวอยู่, พีชณัฐ คล้ายสุบรรณ, อดิ

ศักดิ์ สาลีโนศักดิ์ และบุญทอง โซวสง่า โดยจะซ้อมต่อเนื่องจนถึง

วันที่ 4-5-6 มีนาคม 2565 จะทำาการคัดเลือกรอบไฟนอล ด้วยการ

เปิดโอเพ่นให้นักกีฬายิงปืนทั่วไปเข้าร่วมแข่งขันเพื่อตัดให้เหลือ 24 

คน ก่อนเก็บตัวจนถึงวันเดินทางไปเวียดนาม หากใครทำาคะแนนดี

ได้สิทธิ์ติดทีมชาติทันที และหากดีกรีทีมชาติทำาคะแนนต่ำากว่าคนอื่น 

อยู่อันดับที่ 25 เป็นต้นไปก็จะต้องหลุดทีมชาติอย่างไม่มีข้อแม้ เพื่อ

ให้คนที่ดีกว่า เก่งกว่าเข้ามาแทนที่ เนื่องจากซีเกมส์ครั้งที่แล้ว เราได้ 

3 เหรียญทอง ครั้งนี้เราต้องทำาให้ดีกว่าเดิม อย่างน้อยต้อง 4 เหรียญ

ทองขึ้นไป 

ต้อนรับปีเสือดุช่อง 8 จัดหนักมวยเดือดลงจอ  

กรุงเทพฯ • เริ่มต้นรายการแรกของปีก็จัดหนักเช่นเคย สำาหรับ

รายการมวยไทย 3 ยกรายสัปดาห์ยอดนิยมเรตติ้งอันดับ 1 ขวัญใจ

แฟนมวยชาวไทย โดยวันเสาร์ที่ 8 ม.ค.65 เปิดศักราชใหม่ปีเสือ กับ

รายการมวยฮาร์ดคอร์-มวยพันธุ์ดุ The Fighting Evolution คู่เอกพิกัด 

64 กก. ‘หมัดเหล็กเมืองตรัง’ ดาราเอก เรฟโวลูชั่นมวยไทยภูเก็ต 

นักชกหมัดสั่ง ลีลาสุดเร้าใจ อาวุธมวยหลากหลายรุนแรง ปะทะ 

‘บราซิลเลียนจอมลุย’ เจา วิกตอร์ ซิลวา จอมแกร่งแดนแซมบ้า ที่

กำาลังฟอร์มสด ซึ่งมวยคู่นี้ต่างมีอาวุธหนักแรง มีทีเด็ดด้วยกันทั้งคู่ 

มีโอกาสถึงนับน็อก แฟนมวยต้องไม่พลาด สำาหรับในวันอาทิตย์ที่ 9 

ม.ค.65 รายการมวยไทยปะทะต่างชาติที่ทุกคนต้องดู รายการช่อง 

8 มวยไทยซูเปอร์แชมป์ คู่เอกพิกัด 6 กก. ‘แฝดอโยธยา’ แสนศิริ 

เจ.เพาเวอร์รูฟภูเก็ต  ยอดมวยใจเพชร วงในเหนียวแน่น หมัดสุดคม 

ดีกรีแชมป์มากมาย ปะทะ ‘แซมบ้าขาโหด’ ฮูลิโอ โลโบ มวยรูปร่างดี

จากบราซิล หมัดแรงศอกคม วงในสุดแกร่ง และเคยดวลกับนักมวย

มาเพียบ คู่นี้ใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัย จะเป็นแสนศิริที่ประสบการณ์สูง

กว่า หรือจะเป็นโลโบที่ฟอร์มกำาลังแกร่ง แฟนมวยต้องคอยชม พร้อม

มวยคู่อื่นๆ ในรายการก็น่าสนใจทุกคู่ ที่คอมวยพลาดไม่ได้ แฟนมวย

สามารถติดตามรายการมวยสุดมันส์นัดเปิดศักราชใหม่ปีเสือ พ.ศ.

2565 ได้ทางช่อง 8 กดหมายเลข 27 เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 19.00 น. 

เป็นต้นไป จากสังเวียนป่าตอง บ็อกซิ่ง สเตเดียม จ.ภูเก็ต 

ทัพลูกเด้งตำารวจรับรางวัลจากศึกแชมป์ ปท.

กรุงเทพฯ • พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำารวจแห่ง

ชาติ ในฐานะประธานสโมสรเทเบิลเทนนิสตำารวจ พร้อมด้วย นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข และนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานบริหารของ

คิง เพาเวอร์ ร่วมจัดงานเลี้ยงและมอบเงินรางวัลให้แก่ทัพนักกีฬา

เทเบิลเทนนิสสโมสรเทเบิลเทนนิสตำารวจ หลังทำาผลงานได้ยอดเยี่ยม

จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิง

ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร

มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร และถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ประจำาปี 2564 ที่อาคาร king power มหานคร เมื่อช่วงค่ำาวันที่ 4 

ม.ค.ที่ผ่านมา สำาหรับสโมสรเทเบิลเทนนิสตำารวจที่ดาวตบลูกเด้งดัง

ระดับประเทศและระดับโลกอย่าง ร.ต.ท.หญิง “หญิง” สุธาสินี เสวต 

บุตร เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ 3 สมัยติด ปี 2015, 2017 และ 

2019 มืออันดับ 35 ของโลก และ ด.ต. “บอล” ภาคภูมิ สงวนสิน 

อดีตทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองทีมชายกีฬาซีเกมส์ปี 2001 และ

อุดม สุขสุดประเสริฐ อุปนายกสมาคม ลงแข่งขันนำาทีมสูงอายุ ช่วย

กันนำาสโมสรเทเบิลเทนนิสตำารวจคว้ารางวัลชนะเลิศ 11 ประเภท, 

รองชนะเลิศ 8 ประเภท และอันดับ 3 อีก 11 ประเภทในรายการดัง

กล่าว จากการแข่งขันที่เปิดชิงชัยทั้งสิ้น 29 ประเภท. 

เมลเบิร์น • เคร็ก ไทลีย์ ผู้อำา                                  

นวยการฝ่ายจัดการแข่งขันเทน 

นิสออสเตรเลียน โอเพ่น ออก                                         

มาเปิดเผยว่า โนวัก ยอโควิช 

มือ 1 ของโลกไม่ได้รับสิทธิพิเศษ

แต่อย่างใดในการเดินทางมาป้อง 

กันแชมป์ 

โนวัก ยอโควิช แชมป์

ชายเดี่ยวออสเตรเลียน โอเพ่น 

9 สมัย ออกมาเปิดเผยว่า กำาลัง

เดินทางมาเมลเบิร์นหลังได้รับข้อ

ยกเว้นทางการแพทย์ให้ร่วมการ

แข่งขันได้ เป็นการยุติคำาถามว่ามือ 

1 ของโลกจะเดินทางมาป้องกัน

แชมป์หรือไม่

ผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขัน

ออสเตรเลียน โอเพ่น แกรนด์  

สแลมรายการแรกของปีที่จะ

เปิดฉากในวันที่ 17 มกราคมที่

จะถึงนี้ต้องได้รับการฉีดวัคซีน 

หรือได้รับข้อยกเว้นทางการแพทย์ 

ซ่ึงจะประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

อิสระ 2 คณะ

ยอโควิช นักเทนนิสชาว                                                      

เซอร์เบียซ่ึงปฏิเสธมาตลอดท่ีจะ

เผยสถานะว่าตนได้รับวัคซีนโค                                                      

วิด-19 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เคร็ก                                      

ไทลีย์ ผู้อำานวยการฝ่ายจัดการ

แข่งขันเทนนิสออสเตรเลียน โอ                                            

เพ่น เผยว่าคำาร้องของยอโควิช 

น้ันถูกดูแลท้ังโดยรัฐบาลกลางและ

รัฐวิกตอเรีย

นับเป็นอีกหนึ่งฮี โร่ของไทยใน ฟุตบอลชิงแชมป์อา

เชียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 กับฉากหลั่งน้ำาตาในสนาม

ของนายทวารจอมหนึบ “บอย” ฉัตรชัย บุตรพรม ที่ประสบ

อุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันในนัดที่ 2 ที่พบกับเวียดนาม ใน

รอบรองชนะเลิศ ซึ่งผลการประเมินด้วยการทำา MRI และได้

ยืนยันว่ามีเส้นเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดจริง ทำาให้จำาเป็นต้องทำาการ

รักษาต่อเนื่อง นท.นพ.พรเทพ ม้ามณี ผู้อำานวยการสถาบัน

เวชศาสตร์การกีฬาและออกกำาลังกาย (BASEM) รพ.กรุงเทพ 

และศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ด้านผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่าและ

ข้อไหล่ บอกว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมของฉัตรชัยให้ดี

ที่สุด การผ่าตัดแบบนี้ ไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องรีบ และมีการ

วางแผนการรักษาไว้ที่ 8 เดือน โดย 6 เดือนแรกจะเป็นการ

กายภาพบำาบัด อีก 2 เดือนหลังจึงจะเป็นช่วงการกลับมาลง

แข่งขันฟุตบอลอีกครั้ง โดยทางฉัตรชัยเคยมีประวัติการบาด

เจ็บด้วยอาการนี้แล้วเมื่อ 4-5 ปีก่อน และเป็นคนที่มีระเบียบ

ไทลีย์เผยว่ามีนักเทนนิส

บางส่วนท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัค 

ซีน แต่จะได้รับการยกเว้นให้ร่วม

การแข่งขัน โดยระบุว่ามี 26 ผู้

เล่น รวมทั้งทีมงานจากทั้งหมด 

3,000 คนที่ยื่นคำาร้องเข้ามา แต่

มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่ประสบ

ความสำาเร็จ

“ผู้ใดก็ตามท่ีเข้าเง่ือนไข

ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้เข้า

มาได้ แต่ไม่มีสิทธิพิเศษ และ

แน่นอนว่าไม่มีการยกเว้นเป็นพิ 

เศษสำาหรับโนวักเช่นเดียวกัน” 

ไทลีย์กล่าวกับแชนแนลไนน์ เท

เลวิชั่น

ชาวเมืองเมลเบิร์นและ

ซิดนีย์ต่างต้องอดทนกับข้อจำากัด

ต่างๆ จากการล็อกดาวน์หลาย

ครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และ

การอนุญาตให้ยอโควิชเดินทาง

เข้ามาได้นั้นได้รับการวิพากษ์วิ 

จารณ์อย่างกว้างขวาง 

สตีเฟน พาร์นิส แพทย์ 

ผู้มีชื่อเสียง อดีตรองประธาน

สมาคมการแพทย์แห่งออสเตร 

เลีย เขียนข้อความทางทวิตเตอร์

ว่า “ผมไม่สนใจว่าเขาจะเป็นนัก                                             

เทนนิสท่ีเก่งแค่ไหน ถ้าเขาปฏิ 

เสธวัคซีนก็ไม่ควรได้รับอนุญาต

ให้เข้ามา”

เงื่อนไขในการอนุญาตให้

เข้าประเทศโดยไม่มีวัคซีน คือ

บุคคลน้ันต้องได้รับเช้ือโควิด

ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่ง

ยังไม่ได้รับการเปิดเผยว่าเป็น

กรณีของยอโควิชหรือไม่

ก่อนหน้าน้ีไทลีย์กล่าว

ว่า คณะกรรมการอิสระท้ัง 

2 คณะท่ีทำาการประเมินการ

ยกเว้นในแต่ละรายการจะไม่                                        

ทราบตัวตนของผู้สมัคร พร้อม

เหตุผลในการอนุมัติก็ยังคง

เป็นความลับ 

ไทลีย์กล่าวว่า เขาเข้า 

ใจกับการที่ชุมชนเป็นห่วงใน

เรื่องนี้ โดยบอกว่า  “เมื่อผู้คน

ตื่นข้ึนมาในเช้าวันน้ีและรู้ข่าว                                               

นี้ก็จะเข้าใจและเห็นอกเห็น 

ใจพวกเขาอย่างหมดใจ”

การยืนยันเข้าร่วมการแข่ง 

ขันของมือ 1 โลกจากเซอร์เบีย ทำา                                                    

ให้เขาและราฟาเอล นาดาล ต่าง

มีลุ้นท่ีจะคว้าแชมป์แกรนด์สแลม 

รายการที่ 21 ที่เมลเบิร์นพาร์ก

นาดาล ยอดนักเทนนิส

ชาวสเปนเดินทางมาถึงเมลเบิร์น

เรียบร้อยแล้ว โดยนาดาลติดเช้ือ                                                     

โควิด-19 จากการแข่งขันราย 

การพิเศษท่ีอาบูดาบีเมื่อเดือนที่

ผ่านมา ขณะที่ โรเจอร์ เฟเดอ

เรอร์ แชมป์แกรนด์สแลม 20 

รายการจากสวิตเซอร์แลนด์มี

อาการบาดเจ็บและไม่ร่วมเดิน

ทางมาออสเตรเลีย.

วินัยสูง ทำากายภาพทุกวัน จนอาการดีขึ้นและหายกลับมา 100 

เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นแล้วจึงคลายกังวลได้ ทางทีมแพทย์จะ

พยายามทำาตามมาตรฐานให้ดีที่สุด และทำาให้ทางฉัตรชัยกลับมา

เป็นมือ 1 ทีมชาติไทยได้อีกครั้งอย่างแน่นอน..••..คิกออฟแล้ว

สำาหรับ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ที่เมื่อวันที่ 4-7 

มกราคม 2565 ที่ผ่านมา รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคม 

พร้อมด้วยสตาฟฟ์โค้ชได้เรียกตัวนักกีฬาทั้งหมดเข้าเก็บตัวฝึก

ซ้อมเป็นครั้งแรก หลังจากผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักกีฬาทีม

ชาติไทย เมื่อเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ สนามกรังด์ปรีซ์ 

กอล์ฟคลับ จ.กาญจนบุรี โดยทั้งหมดจะเก็บตัวและแข่งขันกัน

ภายใน เพื่อประเมินผลงานและเตรียมนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดสำาหรับ

เป็นตัวแทนทีมชาติไทยลงแข่งขันในรายการต่างๆ ต่อไปในปีนี้ 

อาทิ ซีเกมส์ ที่เวียดนาม, เอเชียนเกมส์ ที่หางโจว, เอเชียนยูธ

เกมส์ ที่เมืองซ่านโถว..••.. เอเชียนทัวร ์ประกาศคัมแบ็กสู่แดน

ภารตะไปจัดแข่งขันที่อินเดียอีกครั้งในตารางแข่งขันของปี 2022  

รายการ ดีจีซี โอเพ่น ซึ่งจะมีขึ้นที่สนาม เดลฮี กอล์ฟ คลับ 

ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคม เงินรางวัลรวม 500,000 เหรียญ

สหรัฐ ราว 16 ล้านบาท นับเป็นการเปิดโอกาสกับสวิงรุ่นใหม่ได้

หาประสบการณ์ ที่แน่ๆ เอเชียนทัวร์มีจัดแข่งขันที่เมืองไทยด้วย

เช่นกัน ใครได้การ์ดทัวร์ต้องซ้อมมือหนักๆ..••

พัตเตอร์หยก

utaphao1818@gmail.com

เปิดแคมป์ • นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ 

นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทย 

เปิดแคมป์เก็บตัวนักกอล์ฟทีมชาติไทย ปี 

2565 เพื่อเตรียมตัวสู้ศึกรายการต่างๆ 

อาทิ ซีเกมส์ที่ เวียดนาม, เอเชียนเกมส์ 

ที่หางโจว, เอเชียนยูธเกมส์ ที่เมืองซ่าน

โถว ฯลฯ ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ 

จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 5 ม.ค.2565 ที่

ผ่านมา

หัวหมาก • ทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกี โลก “WGP#1 

เวิลด์คัพ” ต้นแบบการพัฒนางานกีฬาด้านทรัพย์สิน

ทางปัญญา แข็งแกร่งพร้อมออกตีตลาดโลก ย้ำา

การทำางาน Soft Power สร้างประโยชน์ชาติเข้า

เป้า ฯพณฯ พิพัฒน์ เผยไทยป้ันเกมอันดับท่ี 1 ของ

โลกม่ันคง จากการท่ีมีนักกีฬามือ 1 ของโลกตบเท้า

มาแข่งมากสุด มุ่งเป้าสร้างแฟนกีฬาท่ัวโลกเพียง 

5% กว่า 350 ล้านคน ด้านประธานจัด “บ๊ิกเป๊ียก” 

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ช้ีผล Soft 

Power “ถ้วยเกียรติยศคิงส์คัพเป็นถ้วยรางวัลโลก” 

หนุนผลิตอุปกรณ์และเจ็ตสกีไทยขายท่ัวโลก และนำา

เปิดแข่งเยาวชนจับเวลาเป็นคร้ังแรกของโลก

ฯพณฯ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้อง

ศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, 

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ประธานอนุ

กรรมาธิการกีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา ในฐา 

นะประธานอำานวยการจัดการแข่งขัน, นายสนิท วร

ปัญญา นายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย 

ในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ 

ร่วมกันแถลงข่าวทัวร์นาเมนต์เจ็ตสกีโลก “WGP#1 

เวิลด์คัพ” เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ชั้น 24 การกีฬาแห่ง

ประเทศไทย หัวหมาก

ทัวร์นาเมนต์ WGP#1 เจ็ตสกีเวิลด์คัพ 

2021-2022 จะจัดวันที่ 12-16 มกราคม 2565 ณ 

เมืองพัทยา ประเทศไทย รายการน้ีคือแกรนด์สแลม              

รายการเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างชัดเจน

แล้ว จากการที่นักกีฬาทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันมาก

ที่สุดตั้งแต่ปี 2018 นอกจากนั้นก็จะมีความสำาคัญ

เป็นสนามชิงชนะเลิศ “การแข่งขันเก็บคะแนนชิง

แชมป์โลก” หรือ WGP#1 เวิลด์ซีรีส์ 2021-2022 

ด้วย ที่แข่งเก็บคะแนนบน 3 ทวีปสำาคัญของโลก 

ได้แก่ สนาม 1 ทวีปยุโรป ที่โปแลนด์, สนามที่ 2 

ทวีปอเมริกา ที่แอริโซนา สหรัฐ และสนาม 3 ทวีป

เอเชีย ที่ประเทศไทย โดยกลุ่มนักกีฬามือ 1 ของ

โลกทั้งหมดต้องเข้ามาชิงแชมป์ที่เมืองไทย พร้อม

เผยแพร่ออกอากาศไปกว่า 90 ประเทศทั่วโลก

ฯพณฯ พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กล่าวว่า การพัฒนา

งานกีฬา ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้าง 

Soft Power เป็นนโยบายท่ีกระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬาได้ให้ความสำาคัญ ขณะน้ี WGP#1 เร่ิมมี

แฟนกีฬาเกิดข้ึนท่ัวโลก โดยเฉพาะในยุโรปมีผู้ชม

เติบโตสูงมาก สิ่งนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน แสดงให้

เห็นว่างานทรัพย์สินทางปัญญาสามารถพลิกกีฬา

เล็กๆ เป็นกีฬาใหญ่ส่งออกตลาดโลก ที่มีประชากร

กว่า 7,000 ล้านคนได้ โดยวางเป้าหมายแฟนกีฬา

เพียง 5% กับ World Class Content ที่ไทยเป็น

เจ้าของลิขสิทธิ์ เท่ากับจะมีแฟนกว่า 350 ล้านคน 

ภายในปี 2567 ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้ประเทศไทย

หลากหลายมิติเป็นอย่างยิ่ง

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ในฐานะ

ประธานอำานวยการจัดการแข่งขัน กล่าวเสริมว่า 

คณะกรรมาธิการการกีฬา และคณะอนุกรรมาธิการ

กีฬาอาชีพและอุตสาหกรรมกีฬา วุฒิสภา เล็งเห็น

และกำาลังให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับเรื่องการพัฒนา

กีฬาด้านทรัพย์สินทางปัญญา จากแนวคิดของคุณ

ปริเขต สืบสหการ ผู้อำานวยการทัวร์นาเมนต์ ท่ีต่อสู้

ทำาแบรนด์กีฬาไทยไปสู่เวทีโลกสำาเร็จ ได้รับความเชื่อ

ถือ ทำาให้ประเทศไทยอยู่ในฐานะผู้นำากีฬาเจ็ตสกีโลก 

ในฐานะประธานอำานวยการจัดการแข่งขัน ไทย

กำาลังเห็นผลสำาเร็จของการทำางานด้าน Soft Power ก็

คือการสร้างความเช่ือถือคนไทยในผลงานระดับโลก 

เหนือส่ิงอื่นใด วันนี้ “ถ้วยเกียรติยศคิงส์คัพเป็นถ้วย

รางวัลโลก” ทั้งงานยังสนับสนุนการผลิตอุปกรณ์

และเจ็ตสกีแบรนด์ไทยทั้งลำา ส่งออกขายตลาดโลก 

รวมถึงการสร้างนวัตกรรมกีฬาล่าสุด ซึ่งไทยนำาเปิด

แข่งขันเยาวชนจับเวลาชิงแชมป์เป็นครั้งแรกของ

โลกด้วย ซึ่งทราบว่า “ออก้า” ลูกพ่อเปิ้ลประกาศขอ

สู้เต็มที่ ต้องขอขอคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

ที่ร่วมกันสร้างความสำาเร็จให้กับประเทศไทย ส่วน

มาตรการป้องกันโควิด-19 ได้เตรียมดำาเนินการอย่าง

เข้มงวดสูงสุดตามภาครัฐกำาหนด เช่นเดียวกับในปี

ที่ผ่านมา.

ฝ่ายจัดยันยอโควิชไม่มีอภิสิทธิ์

กาญจนบุรี • ความเคลื่อนไหวนักกอล์ฟโครงการ

ทีมชาติไทย ประจำาปี 2565 ทั้ง 22 คน ที่กำาลัง

เตรียมความพร้อมสู้ศึกใหญ่ในปีนี้ อาทิ ซีเกมส์ ที่

เวียดนาม, เอเชียนเกมส์ ที่หางโจว, เอเชียนยูธ

เกมส์ ที่เมืองซ่านโถว ฯลฯ โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 

4-7 มกราคม 2565 ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟคลับ 

จ.กาญจนบุรี นาย

รังสฤษด์ิ ลักษิตา                           

นนท์ นายกสมา 

คม กีฬากอ ล์ฟ

แห่งประเทศไทย 

พร้อมด้วยสตาฟฟ์

โค้ช ได้เรียกตัว

นักกีฬาทั้งหมดเข้าเก็บตัว

ฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก หลัง

จากผ่านการคัดเลือกเข้าเป็น

นักกีฬาทีมชาติไทย เมื่อเดือน

ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดย

ทั้งหมดจะเก็บตัวและแข่งขันกัน

ภายใน เพื่อประเมินผลงานและเตรียม

นักกีฬาชุดที่ดีที่สุดสำาหรับเป็นตัวแทนทีมชาติ

ไทยลงแข่งขันในรายการต่างๆ ต่อไป

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายก

สมาคมกีฬากอล์ฟ ให้ โอวาทกับนักกอล์ฟทีม

ชาติไทยชุดนี้เป็นครั้งแรกว่า ขอให้ทุกคนเล่น

เพื่อประเทศชาติ เล่นเพื่อธงไตรรงค์ที่ปักอยู่

บนอก ให้ทุกคนตั้งใจฝึกซ้อม และสร้างผล

งานให้กับประเทศเหมือนนักกอล์ฟรุ่นพี่ๆ ที่

ประสบความสำาเร็จ

“ปีน้ีเรามีศึกใหญ่ท่ีต้องเตรียมความ

พร้อมทั้งการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ที่

เวียดนาม, เอเชียนเกมส์ ที่หางโจว, 

เอเชียนยูธเกมส์ ที่เมืองซ่านโถว ที่เลื่อนมาจากปี

ท่ีแล้ว ซ่ึงนักกีฬาชุดน้ีจะเก็บตัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง

ปี กระจายไปหลายสนาม เพื่อคัดคนที่พร้อมที่สุด

สำาหรับช่วงการแข่งขันต่างๆ โดยเราจะนำาวิทยา 

ศาสตร์การกีฬามาช่วยฝึกกล้ามเนื้อให้สมบูรณ์ที่สุด

อีกด้วย” นายรังสฤษดิ์กล่าว

นักกอล์ฟทั้ง 22 คน ประกอบด้วย นัก

กอล์ฟชาย 12 คน คือ วีรวิชญ์ นาคประชา, ชนา

ดล ดนตรี, ธัญพัฒน์ สุขเกิด, สหัสวรรษ อริยฉัตร

เวคิน, พงศภัค เหล่าภักดี, อาศิษฐ์ อารีพันธ์, อชิตะ 

เปี่ยมกุลวนิช, กฤตลักษณ์ ระดารงค์, รามิล แซ่

ลิ้ม, นิพพิชฌน์ กลิ่นศรีสุข, ศุภภณ อมร

ชัยชาญ, ภูธเนษฐ์ กังวล และนักกอล์ฟ

หญิง 10 คน ได้แก่ ณัฐกฤตา วงศ์

ทวีลาภ, ณฐชนก ตันวรรณรักษ์, 

จุมพิตา จุลอักษร, แอลลา แกลิ

ทกีย์, พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว, นวพร 

สุนทรียภาส, ณัชชารีย์ ฐาน

ชิตนิธิธันยา, ภิมพิศา สีสุ

ธรรม, สุวิชยา วินิจฉัย

ธรรม, ปริม ปราชญ์

นคร.

สวิงทีมชาติไทยเก็บตัวครั้งแรก

‘รังสฤษดิ์’ย้ำาให้เล่นเพื่อประเทศ

‘เจ็ตสกีเวิลด์คัพ’ลุยตีตลาดโลก

‘นิติ’โค้ชเทนนิสสอบผ่านระดับสูงสุด

เมืองทอง • นายสุชัย พรชัยศักด์ิอุดม นายกสมา 

คมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ 

(ไอทีเอฟ) ได้ส่งอีเมลแจ้งอย่างเป็นทางการว่า นาย

นิติ วังปรีชา หรือ ‘โค้ชก้อง’ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส

ของไทยได้สอบผ่านการเป็นโค้ชระดับสูงสุดของ

ไอทีเอฟเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยทราบว่าการสอบ

น้ันไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องสอบให้ผ่านท้ังทฤษฎีและ

ปฏิบัติ จึงจะได้ใบประกาศนียบัตรจากไอทีเอฟ

นายกเทนนิสไทยกล่าวต่อว่า นายนิติได้

รับทุนจากกองทุนสงเคราะห์ โอลิมปิกระหว่าง

ประเทศ หรือโอลิมปิก โซลิดาริตี (โอเอส) ร่วมกับ

ไอทีเอฟ และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรม                                                                        

การโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ให้เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิส 

หลักสูตร “ไอทีเอฟ/โอเอส โค้ชช่ิง ไฮเพอร์ฟอร์

แมนซ์ เพลเยอร์ส คอร์ส” (เลเวล 3) ซ่ึงอบรม

ทางออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 7 ก.ย.-16 ต.ค.2563 

และเดินทางไปร่วมการอบรม ท่ีเมืองบาเลนเซีย 

ประเทศสเปน ระหว่างวันท่ี 12-25 ก.ย.2564

“ถือเป็นเร่ืองน่ายินดีท่ีวงการกีฬาเทนนิส

บ้านเรามีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ก่อนหน้าน้ีก็มี

โค้ชเอ็กซ์ หรือนายพชรพล คำาสมาน ได้สอบผ่าน

ในระดับเดียวกัน นับเป็นคนไทยคนท่ี 4 ท่ีสอบผ่าน

เลเวล 3 และล่าสุดตามมาด้วยโค้ชก้อง เป็นคน

ไทยคนท่ี 5 ท่ีทำาได้สำาเร็จ จึงขอชื่นชมและแสดง

ความยินดีกับโค้ชก้องด้วยครับ” บ๊ิกสุชัยกล่าว

ในช่วงท้าย นายสุชัยได้กล่าวว่า ขอขอบ 

คุณคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์ ท่ีสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนกีฬา

เทนนิสไทยได้รับทุนจากกองทุนสงเคราะห์

โอลิมปิกระหว่างประเทศ และไอทีเอฟ ทำาให้

ผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสได้รับโอกาสในการพัฒนา

ศักยภาพของตัวเอง และในอนาคต สมาคมกีฬา

ลอนเทนนิสจะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ฝึกสอน

ชาวไทยให้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมของไอที

เอฟอีก เพื่อนำาความรู้ท่ีได้กลับมาพัฒนาวงการ

กีฬาเทนนิสของไทยต่อไป.

งานใหญ่ • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายทนุเกียรติ 

จันทร์ชุม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้

ว่าการการกีฬาฯ ฝ่ายบริหาร และ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ประธานอนุกรรมาธิการกีฬาอาชีพ

และอุตสาหกรรมกีฬา ในฐานะประธานอำานวยการจัดแข่งขันร่วมแถลงข่าว

เก็บตัวทีมชาติ • 

พิมพ์ขวัญ ชูแก้ว นัก

กอล์ฟทีมชาติไทย วัย 

17 ปี เข้าเก็บตัวฝึก

ซ้อมในโครงการทีม

ชาติไทยเป็นคร้ังแรก ท่ี

สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ

คลับ จ.กาญจนบุรี เมื่อ 

5 ม.ค.65
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ากเอ่ยถึง Digital ID (ดิจิทัล ไอดี) คำานี้สำาหรับใครหลายๆ คน 

อาจจะให้ความรู้สึกทั้งคุ้นเคยและไม่คุ้นชิน ซึ่ง Digital ID คือการ

พิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ว่าฉันเป็นใคร หรือบุคคลนั้นๆ 

คือใคร โดยหลายประเทศเริ่มใช้กันอย่างกว้างขวางแล้ว ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ

ทั้งการใช้บัตรประจำาตัวประชาชนรูปแบบสมาร์ทการ์ด (Smart Card) ยืนยันตัว

ตนโดยไม่ต้องมีการถ่ายเอกสารสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนเป็นปึกๆ เพื่อ

ติดต่อทำาธุรกรรมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือการใช้ข้อมูลด้านชีว

มิติ (Biometric) ประกอบด้วย การสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Recognition) 

สแกนใบหน้า (Face Recognition) สแกนม่านตา (Iris Recognition) หรือสแกน

ลายเส้นเลือด (Vascular Recognition) เพื่อใช้ระบุและยืนยันตัวตน รวมถึงการ

สร้างแอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อยืนยันตัวตนและเข้าถึงบริการ

ต่างๆ จากภาครัฐและเอกชน

โดยวันนี้ สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ 

ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้เป็นหน่วยงานสำาคัญที่ช่วยในการส่งเสริมและ

สนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ด้วยการ

เสนอ Digital ID Framework ของไทย การเสนอมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อนำาไปสู่การหาแนวทางเพื่อการเชื่อมโยงระบบ

บริการทั้งจากบริการภาครัฐและเอกชน ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้ข้อมูลถึง

ความสำาคัญของ Digital Identity หรือ Digital ID ผ่านแคมเปญใหญ่ที่เรียกว่า 

MEiD มีไอดี “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” ต่อภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาค

รัฐบาล รวมถึงผู้ให้บริการทั้งหมด จะพาทุกคนมาทำาความรู้จักกับ Digital ID ให้

มากขึ้น ผ่านการหยิบเรื่องราวจาก 5 ประเทศที่ใช้ Digital ID เข้ามาเป็นกุญแจ

สำาคัญในการเขย่าโครงสร้างประเทศสู่การพัฒนาชีวิตผู้คน สังคม เศรษฐกิจ และ

ประเทศ ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ และเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล

ได้อย่างไร นอกเหนือจากประโยชน์ของ Digital ID ที่ไม่ใช่มีเพียงเพื่อพิสูจน์และ

ยืนยันตัวตนเท่านั้น

• เอสโตเนียบุกเบิกใช้ Digital ID เลือกตั้งออนไลน์ เซฟเวลา-ลดงบ

เอสโตเนีย (Estonia) ถือเป็นประเทศแรกของโลกที่บุกเบิกระบบการ

เลือกตั้งออนไลน์ (I-VOTING) มาตั้งแต่ปี 2548 และทำาสำาเร็จจนประเทศ

มหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกามองเป็นประเทศต้นแบบ โดยประชาชนชาว 

เอสโตเนียไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลก สามารถล็อกอินเข้าระบบเลือกตั้งโดยใช้ 

เลขบัตรประจำาตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด (e-ID Card) หรือหมายเลขโทรศัพท์ 

(Mobile ID) เพื่อยืนยันตัวตนและกดโหวตได้ อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนผลการ

โหวตได้ก่อนวันเลือกตั้ง โดยระบบจะอัปเดตข้อมูลใหม่ให้อัตโนมัติ ซึ่งผู้เลือกตั้ง

สามารถตรวจสอบการส่งผลโหวตกับเจ้าหน้าที่ได้ โดยตรงด้วยว่า ได้รับข้อมูล

ครบถ้วนหรือไม่เพื่อความแม่นยำาและโปร่งใส โดยการนำา Blockchain เข้ามา

ช่วยเพื่อรักษาความปลอดภัย แม้ในปีแรกที่เปิดระบบเลือกตั้งออนไลน์ ชาว 

เอสโตเนียได้มีการเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์เพียง 2% แต่ในปี 2562 กลับ

เพิ่มขึ้นถึง 50% โดยประโยชน์สำาคัญที่ ได้จะมีทั้งในมุมของการช่วยอำานวย

ความสะดวกให้ประชาชนในการลดค่าใช้จ่าย และประหยัดในมิติต่างๆ เช่น 

ค่าเดินทางกลับบ้านเกิด การช่วยลดเวลาการทำางานของเจ้าหน้าที่ และค่าใช้

จ่ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ชาวเอสโตเนียยังสามารถใช้บัตรประจำาตัวประชาชนแบบ

สมาร์ทการ์ดเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนเมื่อต้องติดต่อทำาธุรกรรมออนไลน์

กับภาครัฐและเอกชนได้แล้วถึง 99% ตามนโยบายการปฏิวัติอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Renovation) ที่ทางรัฐบาลเอสโตเนียได้ประกาศมาตั้งแต่ช่วงทศวรรศที่ 90 

โดยวางเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ใช้รองรับ

การย้ายทะเบียนบ้าน เปลี่ยนชื่อ คำานำาหน้าแสดงสถานะการสมรส จดทะเบียน

นิติบุคคล การทำาธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบดิจิทัล ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

ทางการแพทย์และประวัติการรักษาพยาบาล รวมถึงใช้เป็นเอกสารยืนยันตัวตน

ในการเดินทางภายในสหภาพยุโรป ยกเว้นบางกรณี เช่น การจดทะเบียนสมรส 

การจดทะเบียนหย่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาล

เอสโตเนียยังสร้างระบบการเข้าถึงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government 

Portal เสริมเป็นช่องทางให้บริการแก่ประชาชน โดยประชาชน ผู้ประกอบ และ

ข้าราชการ สามารถล็อกอินด้วยเลขบัตรประจำาตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด

เพื่อใช้บริการต่างๆ ของรัฐได้

•  อินเดีย Digital ID แก้ปัญหาคนพันล้าน เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  

จากปัญหาประชากรในประเทศอินเดีย (India) ที่มีมากกว่า 1.3 พันล้านคน 

ส่องไทยและอีก 4 ประเทศกับการใช้‘Digital ID’

และมากกว่าครึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีข้อมูลในระบบของภาครัฐ ไม่มีเอกสารที่ใช้ระบุ

ตัวตน ส่งผลให้ประชากรนับพันๆ ล้าน โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารไม่สามารถเข้า

ถึงความช่วยเหลือและบริการต่างๆ ของรัฐบาล จึงเป็นจุดสำาคัญที่ทำาให้อินเดีย

ต้องริเริ่มการพัฒนาระบบ Digital ID โดยในปี 2551 ได้มีการริเริ่มโครงการ 

Unique Identification Authority of India (UIDAI) โดยมีหน่วยงานกลางอย่าง 

Aadhaar ที่เปิดให้คนอินเดียมาสมัครรับบริการ เพื่อใช้สำาหรับการสร้างระบบ

ยืนยันตัวตนดิจิทัลให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศกว่า 1.32 พันล้านคน และตั้งชื่อ

แพลตฟอร์มนี้ว่า “AADHAAR (อาดฮาร์)” โดยระบบจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น 

ชื่อจริง ที่อยู่ เพศ อีเมล เบอร์ โทร และรูปถ่ายใบหน้า ร่วมด้วยข้อมูลด้านชีวมิติ 

(Biometric) เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า สแกนม่านตา เพื่อสร้างการยืนยันตัวตน

พร้อมให้ AADHAAR ID หมายเลขประจำาตัว 12 หลักแก่บุคคลนั้นๆ ซึ่งใช้เวลา

เพียง 5 ปีกว่า ก็สามารถดึงคนอินเดียเข้าระบบได้สำาเร็จถึง 1 พันล้านคน แซงหน้า

แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายแพลตฟอร์มไปแบบขาดลอย

โดยคนอินเดียสามารถใช้หมายเลข AADHAAR ID จำานวน 12 หลัก ไป

เปิดบัญชีธนาคารและทำาธุรกรรมทางการเงินได้ ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐได้ใช้ระบบ 

AADHAAR ให้บริการความช่วยเหลือชาวอินเดียในด้านสาธารณูปโภค โดยรัฐ

ส่งเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม ซึ่งมีราคาสูงเข้าบัญชีธนาคารที่สมัครโดย 

AADHAAR ID ให้แก่ประชากรกลุ่มยากจน รวมถึงประชากรอินเดีย ยังสามารถ

นำาหมายเลขดังกล่าวไปยืนยันตัวตนเพื่อรับบริการด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการ

รัฐ ด้านสาธารณสุข โดยไม่ต้องใช้เอกสารและรอตรวจสอบยืนยันตัวตนหลายขั้น

ตอน หลายชั่วโมงเช่นเดิม นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียยังร่วมมือกับบริษัทเอกชน

และนักลงทุนในท้องถิ่น เดินหน้าพัฒนาระบบเพื่อขยายบริการด้านต่างๆ ให้

ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงในปี 2564 ยังมีรายงานว่า จะเพิ่มการใช้เทคโนโลยี

บล็อกเชนเพื่อรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลของประชากรเพิ่มขึ้นอีกด้วย

• ออสเตรเลียสร้างแอปยืนยันตัวทางดิจิทัล ‘ติดต่อราชการ-ดีลธุรกิจ’

ด้านประเทศออสเตรเลีย (Australia) หนึ่งในประเทศที่รวมคนหลากหลาย

เชื้อชาติก็ได้ให้ความสำาคัญต่อเรื่อง Digital ID เช่นกัน โดยรัฐบาลออสเตรเลีย

ได้เสนอสัญญาต่อประชากรว่า Digital ID เป็นวิธีที่ปลอดภัย และสะดวกใน

การพิสูจน์ว่าคุณเป็นใครในโลกออนไลน์ทุกครั้งที่คุณเข้าถึงบริการของรัฐบาล 

พร้อมหลีกเลี่ยงการเสียเวลาในการระบุตัวตนซ้ำาๆ หลายรอบ ขณะเดียวกัน

ออสเตรเลียได้มีการวางกรอบและแผนนโยบายในการคิดนวัตกรรมที่มาช่วย

อำานวยความสะดวกให้คนในประเทศ จึงสร้างแอปพลิเคชัน 2 แอป เพื่อรองรับ

การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยแบ่งการใช้งานสำาหรับติดต่อภาครัฐและภาค

เอกชนอย่างชัดเจน ดังนี้ 1.MY GOV ID ทำาหน้าที่คล้ายบัตรประจำาตัวประชาชน

แทนเอกสารยืนยันตน เวลาไปติดต่อราชการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาล และ 

2.AUSTRALIA POST ID ทำาหน้าที่คล้ายเอกสารยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการติดต่อกับทางภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน ที่มีรูปแบบการทำางานคล้ายๆ กับ

บัตร Rabbit ของไทย

• สิงคโปร์ขยายบริการ Digital ID สู่แอป SingPass Mobile 

กว่า 20 ปี ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) ได้วางรากฐานการเป็นรัฐบาล

ดิจิทัล โดยสร้างระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID ใน

นาม Singapore Personal Access หรือ SingPass เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการ

ออนไลน์ของรัฐบาลได้อย่างสะดวก โดยให้ประชาชนยืนยันตัวตนทางดิจิทัลด้วย

การใช้ Username ร่วมกับ Password และ OTP (One-time password) จาก

นั้นในปี 2561 รัฐบาลได้ต่อยอดการเข้าถึงบริการ ผ่านการสร้างแอปพลิเคชัน 

“SingPass Mobile” ให้บริการภายใต้ระบบ National Digital Identity (NDI) 

ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญด้านดิจิทัลของประเทศ โดยประชาชนสามารถ

เข้าแอปเพียงให้ข้อมูลด้านชีวมิติ (Biometric) เช่น ลายนิ้วมือ หรือกรอกรหัส  

6 หลัก ขณะเดียวกันหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็สามารถใช้ SingPass  

Mobile ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลแทนบัตรประจำาตัวประชาชนสำาหรับทำาธุรกรรม

ทางออนไลน์ต่างๆ รวมถึงรับข่าวสารจากรัฐบาลได้ผ่านแอป

ล่าสุดเดือนตุลาคม ปี 2564 รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ

ถึงก้าวสำาคัญความเป็น Smart Nation ว่า หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะยอมรับ

บัตรประจำาตัวประชาชนในแอป SingPass Mobile แทนการใช้บัตรประจำาตัว

ประชาชนตัวจริง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยในแอปจะ

มีหน้าจอแสดงข้อมูลพื้นฐานเฉพาะของบุคคลนั้นๆ ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลข

บัตรประชาชน รูปถ่าย เพศ สัญชาติ วันเกิด ที่อยู่ หรือกรณีชาวต่างชาติ ผู้ถือ

ใบอนุญาตทำางานและพำานักอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ในแอปก็จะมีข้อมูลระบุตัวตน 

เช่น เป็นคนประเทศใด ทำางานบริษัทใด มีชื่อข้อมูลนายจ้างกำากับ สำาหรับตรวจ

สอบข้อมูลระบุตัวตน ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวไปยืนยันตัวตนเพื่อทำาธุรกรรม

ทางออนไลน์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานรัฐบาล คลินิก และ

ห้องสมุดสาธารณะ ปัจจุบันรัฐบาลสิงคโปร์กำาลังพยายามย้ายการบริการออฟไลน์

ต่างๆ เข้ามาไว้ในระบบออนไลน์เกือบทั้งหมด ยกเว้นในบางกรณีที่มีประเด็น

ความละเอียดอ่อนของข้อมูล ที่อาจจะยังต้องใช้บัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริง

อยู่ นอกจากนี้ตัวหน้าจอแอปมีการทำาโลโก้แบบภาพเคลื่อนไหว เพื่อป้องกันการ

จับภาพหน้าจอไปปลอมแปลงอีกด้วย

• ไทยกับเส้นทางผลักดัน Digital ID สู่การยกเลิกสำาเนาเอกสาร

เมื่อหลายวันก่อน หลายคนคงได้รับข่าวสารการประกาศจากกรมการ

ปกครอง เรื่องยกเลิกการเรียกสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน และสำาเนาทะเบียน

บ้าน ยกเว้นบางกรณีที่จำาเป็นและต้องการใช้ประกอบการพิจารณาดำาเนินการ 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้แท้จริงไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้น ในไทยเองได้เริ่มผลักดันในเรื่องนี้

มาร่วม 16 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งเป็นปีแรกที่ประเทศไทยเปลี่ยนมาใช้บัตรประจำา

ตัวประชาชนที่มีเลขประจำาตัว 13 หลัก ในรูปแบบสมาร์ทการ์ด ต่อมารัฐบาล

ตระหนักถึงความสำาคัญของการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้กับการให้

บริการประชาชนและภาคธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการวางโครงสร้างพื้น

ฐานสำาคัญในเรื่อง National Digital ID Platform (ระบบการพิสูจน์และยืนยัน

ตัวตนทางดิจิทัล) เพื่อช่วยอำานวยความสะดวกให้การประกอบธุรกิจและการ

ทำาธุรกรรมต่างๆ ในยุคดิจิทัลมีความรวดเร็วและมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน

สากล จากนั้นปี 2560 ได้มีการแผนพัฒนาระบบ Digital ID และในปี 2562 มี

การออกกฎหมาย 2 ฉบับ ฉบับแรกคือการปรับปรุง พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิ

เล็กทรอนิกส์ฯ โดยเพิ่มเรื่องธรรมาภิบาล และอีกฉบับคือ พ.ร.บ.การบริหารงาน 

และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการพิสูจน์

และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

และล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบ

และอนุมัติในหลักการการพัฒนาระบบรองรับ Digital ID ด้วยการพัฒนาระบบ

พิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล หรือ Face Verification Service 

(FVS) อย่างไรก็ตาม คนไทยส่วนใหญ่ยังประสบกับปัญหาการใช้งานจริง เช่น มี

บัตรประจำาตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด แต่เวลาใช้งานจริงยังต้องถ่ายเอกสาร

สำาเนา ทำาให้เสียทรัพยากรและเวลามาก หรือประชากรบางกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน

หรือใช้ โทรศัพท์ที่ไม่รองรับก็ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปได้ เช่น แอปเป๋าตัง 

รวมถึงการเปลี่ยนชื่อ การย้ายทะเบียนบ้านก็ต้องใช้เอกสารสำาเนายืนยันตัวตน

หลายขั้นตอน แต่ก็นับเป็นสัญญาณที่ดีที่ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการใช้งาน 

Digital ID มากขึ้น เช่น กรมการปกครองยกเลิกเรียกสำาเนาเอกสาร ในสถาน

พยาบาลก็มีโรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี เปิดให้คนที่เข้ามารักษา

ตรวจสุขภาพใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดยืนยันตัวตนแทนเอกสาร สำาหรับ

ฝั่งการเงินมีหลายธนาคาร เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา ได้มีการให้บริการยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล (NDID) ผ่านแอป SCB 

EASY, K Plus และ KMA-Krungsri mobile app ตามลำาดับ

ทั้งนี้ ภาพรวม Digital ID ในประเทศไทย สำาหรับการดำาเนินงานใน 

ปี 2565 สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) 

(Electronic Transactions Development Agency) หน่วยงานภายใต้การกำากับดูแล

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ตั้งเป้าหมายสำาคัญ 

4 ประการ คือ 1.นโยบาย Top-Down ร่วมผลักดันนำาวิสัยทัศน์ จากมติ ครม. ถึง

แนวทางการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) 

และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล (Face Verification Service – FVS) สู่การ

ปฏิบัติเพื่อให้เกิดบริการกับหน่วยงานรัฐและเอกชน 2.ละลายระบบ SILO ภาค

รัฐและภาคเอกชนทำางานเชื่อมต่อข้อมูลแบบบูรณาการการทำางานร่วมกัน 3.ส่งเสริม 

บริการภาครัฐที่มีประสิทธิผลสูง ปัจจุบันเลือก 12 บริการเตรียมทดลองนำาร่อง

เรียบร้อย และ 4.สร้างความชัดเจนด้านกฎหมายและนโยบายกำากับดูแล ปัจจุบัน 

ETDA ร่างกรอบแนวทางการพัฒนาบริการ Digital ID หรือ Digital ID Framework 

ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำาให้การขับเคลื่อน Digital ID เกิดขึ้นได้จริง

สามารถติดตามข่าวสารน่าสนใจของ ETDA ได้ที่เว็บไซต์ www.etda.or.th 

เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand (https://www.facebook.com/ETDA.Thailand) รวม

ทั้งโซเชียลมีเดีย ETDA Thailand ทุกช่องทาง รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Digital ID 

โดยเฉพาะ ผ่านแคมเปญ MEiD มีไอดี “บริการไทย…ไร้รอยต่อ” ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก 

MEiD มีไอดี (https://www.facebook.com/meid.thailand).

ห

ทำาเนียบฯ • “ธนพร” เลขาฯ สกสค.ร้องนา

ยกฯ คัดค้านเกณฑ์ประเมินผลงานไม่เป็นธรรม 

ประเมินแบบเป็นไปไม่ได้ ระบุมติบอร์ด สกสค.

มีพิรุธหลายครั้ง บางข้อไม่ได้ระบุในสัญญาจ้าง 

ยันไม่สามารถเข้ารับการประเมินได้ แม้ทำาผล

งานเป็นเล่มไว้แล้ว

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายธนพร สมศรี 

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา (สกสค.) เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่าน

สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความ

เป็นธรรมกรณีคัดค้านเกณฑ์ที่จะใช้ ในการ

ประเมินการปฏิบัติงานของเลขาธิการ สกสค.

ที่ส่อไม่เป็นธรรม

นายธนพรเปิดเผยว่า เหตุที่ต้องมาร้อง

เรียนต่อนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ เนื่องจากได้

เคยคัดค้านถึงความไม่เป็นธรรมของเกณฑ์

ประเมินต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ

และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(บอร์ด สกสค.) ที่มี น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.

ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานหลายครั้ง แต่

ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงจำาเป็นต้องมา

ร้องขอความเป็นธรรมกับนายกฯ เพราะสิ่งที่

เกิดขึ้นกระทบหลักการบริหารราชการแผ่นดิน

ที่มีธรรมาภิบาลที่นายกฯ ให้ความสำาคัญ โดย

เฉพาะกับหน่วยงานของ ศธ. ที่เป็นแม่พิมพ์ของ

ชาติ ต้องดูแลเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคต

ของประเทศ

นายธนพรกล่าวว่า ที่ผ่านมาบอร์ด 

สกสค.มีมติที่ส่อถึงความผิดปกติหลายครั้ง 

โดยเปลี่ยนแปลงมติกลับไปกลับมาว่า จะใช้

เกณฑ์แบบใดในการประเมิน ก่อนที่จะมีมติให้

เกณฑ์การประเมินล่าสุดเป็นที่ยุติ ไม่เปิดโอกาส

ให้ผู้ถูกประเมินได้มีโอกาสคัดค้านหากเกณฑ์

ประเมินยังคงไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาล และไม่เคยมีปรากฏมาก่อน

ในระบบราชการ ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ของ

ตนเอง ที่มีสิทธิ์จะไม่ยอมรับกระบวนการที่ไม่

เป็นธรรมดังกล่าว จึงจำาเป็นต้องร้องเรียนขอ

ความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้

เลขาฯ สกสค.กล่าวอีกว่า เกณฑ์การ

ประเมินการทำางานตนเองในฐานะเลขาธิการ 

สกสค. ที่บอร์ด สกสค.ถือเป็นข้อยุติ และ

ห้ามคัดค้าน เป็นเกณฑ์ที่ ไม่สามารถผ่านการ

ประเมินได้ ตั้งแต่ยังไม่ได้ทำาการประเมิน 

เพราะแม้ทำาได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ใน

แผนปฏิบัติงานของเลขาธิการ สกสค. ซึ่งได้

อนุมัติจากบอร์ด สกสค.แล้ว โดยสาระสำาคัญ

ของข้อร้องเรียนเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้ 

1.ความผิดปกติที่คณะกรรมการประเมินชุด 

เดิมลาออกทั้งชุด เมื่อตั้งคณะกรรมการชุด

ใหม่มีกรรมการประเมินบางคนที่มีอดีตที่ส่อถึง

ความไม่เป็นกลางและมีอคติต่อผู้ถูกประเมิน 

2.คัดค้านเกณฑ์การประเมินที่จะนำามาใช้ 

เพราะแม้ทำาได้ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ใน

แผนปฏิบัติงานของเลขาฯ สกสค. ซึ่งได้อนุมัติ

จากบอร์ด สกสค.แล้ว จะได้คะแนนเพียงร้อย

ละ 60 ซึ่งถ้าจะผ่านการประเมินกลับต้องได้

คะแนนรวมถึงร้อยละ 65 ขึ้นไป จึงเป็นไปไม่

ได้ที่จะสามารถผ่านการประเมินตั้งแต่ยังไม่

ได้ทำาการประเมิน อีกทั้งเกณฑ์ประเมินนี้ถูก

กำาหนดขึ้นหลังจากเลขาฯ สกสค.ได้ปฏิบัติงาน

เสร็จภารกิจตามระยะเวลาของการประเมินไป

แล้ว ไม่สามารถย้อนกลับมาทำาตามเกณฑใ์หม่

ได้ 3.คัดค้านการนำาหัวข้อด้านสมรรถนะผู้บริหาร  

ซึ่งไม่ได้กำาหนดไว้ในสัญญาจ้างและแผนปฏิบัติ

งานของเลขาธิการ สกสค.มาใช้เป็นตัวชี้วัดใน

การประเมินเพราะเป็นใช้ดุลยพินิจของบุคคล 

คือกรรมการประเมินในการให้คะแนนโดย

ปราศจากตัวชี้วัดที่เป็นวิทยาศาสตร์

4.ตัวชี้วัดหลายงานถูกผลกระทบจาก 

ภาวะโควิด-19 เช่น โรงแรมครู โรงพยาบาลครู

และการตรวจสุขภาพครู ซึ่งเลขาฯ สกสค. ได้

ร้องขอให้มีการปรับลดเกณฑ์ประเมินผ่านใน

หัวข้อเหล่านี้ เนื่องจากสุดวิสัยทำาให้ไม่สามารถ

ดำาเนินการได้ เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการ

ของ ศบค.และกระทรวงศึกษาธิการ แต่กลับ

ไม่ได้รับการพิจารณา 5.มีการประชุมเปลี่ยน 

แปลงมติกลับไปกลับมา ว่าจะใช้เกณฑ์แบบใด

ในการประเมินของคณะกรรมการ สกสค.จนส่อ

ถึงความผิดปกติ 6.คณะกรรมการ สกสค.มีมติ

ให้เกณฑ์การประเมินล่าสุดเป็นที่ยุติ จึงไม่เปิด

โอกาสให้ผู้ถูกประเมินได้มีโอกาสคัดค้านหาก

เกณฑ์ประเมินยังคงไม่เป็นธรรม ซึ่งไม่เคยมี

ปรากฏมาก่อนในระบบราชการ

นายธนพรกล่าวอีกว่า เมื่อเกณฑ์ประ 

เมินยังเป็นไปในลักษณะไม่เป็นธรรมเช่นนี้ 

ย่อมไม่สามารถร่วมประเมินได้ และขอยืนยัน

ว่าจะไม่เข้ารับการประเมิน ทั้งที่ความเป็น

จริงได้จัดทำาเล่มผลงานของเลขาธิการ สกสค.

ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยากที่จะเข้าสู่

กระบวนการประเมิน เพราะมั่นใจในผลงาน

กว่า 1 ปีที่ผ่านมาในฐานะเลขาธิการ สกสค.

ได้ทำางานตามแผนงานและยุทธศาสตร์ รวมทั้ง

นโยบายโปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ ที่วางไว้

“โดยจากนี้จะเป็นขั้นตอนของสำานักงาน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการดำาเนินการ

เสนอเรื่อง พล.อ.ประยุทธ์ พิจารณา” เลขาฯ 

สกสค.กล่าว.

‘ธนพร’ร้องนายกฯเกณฑ์ประเมินไม่เป็นธรรม
มติบอร์ดสกสค.มีพิรุธหลายคร้ังยันมิอาจเข้าร่วมการวัดผลงานได้แม้ทำาเล่มไว้แล้ว

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ย้ำาแต่ละองค์กรจัดทำา

คำาของบประมาณปี 66 ต้องสอดคล้องนโยบาย

รัฐบาล และ ศธ.มุ่งเน้นพัฒนาครู ลดเหลื่อม

ล้ำา สร้างห้องเรียนคุณภาพ เติมสื่อการเรียนการ

สอนที่ทันสมัยแบบครบวงจร

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อ

เร็วๆ นี้ ตนได้ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในการจัดทำาคำาขอ

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ 2566 

ซึ่งตนได้ย้ำาให้หน่วยงานในกำากับของ ศธ.จัดทำา

งบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและ

นโยบายของ ศธ. โดยเฉพาะการมุ่งเน้นพัฒนา

ครูให้มีสมรรถนะการเรียนรู้ การสร้างห้องเรียน

คุณภาพด้วยการเติมสื่อการเรียนการสอนที่ทัน

สมัยแบบครบวงจร เพื่อจะเป็นตัวช่วยลดความ

เหลื่อมล้ำาทางการศึกษาได้ รวมถึงการแก้ปัญหา

เด็กตกหล่น ซึ่งเป็นโครงการที่ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำาคัญกับ

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมาก โดยเด็กที่

หลุดจากระบบจะนำาเข้าสู่ระบบการศึกษาใหม่

ได้อย่างไร

นอกจากนี้ ในการจัดทำางบประมาณ 

ปี 2566 ยังให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการ

ศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วย 

ซึ่งจะเป็นการเติมเต็มการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาหลังวิกฤตโควิด เช่น การจัดแพลตฟอร์ม

การเรียนรู้วิถีใหม่ การจัดทำาสื่อการสอนสำาหรับ

การเรียนออนไลน์ เป็นต้น เพื่อเป็นทางเลือกใน

การเรียนรู้ ขณะเดียวกันจะมีเรื่องการปรับปรุง

เรื่องบ้านพักครูทั่วประเทศด้วย

ในส่วนของสำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) จะมีโครงการ “อาชีวะอยู่

ประจำา เรียนฟรี มีอาชีพ” ซึ่งโครงการนี้เป็นการ

ช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ยากจน ขาด

โอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับโอกาสทางการ

ศึกษามากขึ้น ในลักษณะโรงเรียนประจำา ผู้เรียน

ได้เรียนฟรี มีที่พัก พร้อมอาหาร โดยไม่มีค่า

ใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ซึ่งในปีการศึกษา 2565 จะนำาร่องที่  

6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยโครงการนี้จะ

เป็นการบูรณาการงานร่วมกับสำานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

“สำาหรับการเบิกจ่ายงบประมาณใน 

ปี 2565 ที่เรามีการเบิกจ่ายล่าช้านั้น ได้เน้น

ย้ำาทุกหน่วยงานแล้วว่าขอให้เร่งเบิกจ่ายงบ

ประมาณและใช้อย่างคุ้มค่า เพราะไม่เช่นนั้น

การจัดทำาคำาของบประมาณปี 66 เราอาจจะโดน

ตัดงบประมาณอีกได้” รมว.ศธ.กล่าว.

ศึกษาธิการ • ศธ.หาทางออกจัดงาน

วันเด็ก วันเสาร์ที่ 8 มกราฯ ผ่านทางระบบ 

ZOOM เชิญนายกฯ ลุงตู่มาร่วมงาน มีช่วง

เด็กอยากถามผู้ใหญ่อยากตอบด้วย พร้อม

กับครูเหน่ง  เผยจัดของขวัญส่งตรงถึงมือ

เด็กด้อยโอกาส-พิการด้วย

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ได้แจ้งเลื่อนการจัดฉลองวันเด็กแห่งชาติ 

ปี 2565 รวมถึงกิจกรรมการมอบโล่รางวัล

และประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชน

ดีเด่นและนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ  

ปี 2565 ออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) จะคลี่คลายนั้น เพื่อคงความ

สำาคัญของวันเด็ก ซึ่งปีนี้วันเด็กแห่งชาติ

ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม ตนได้หารือ

กับ ดร.สุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการจัด

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำาปี 2565 

โดยได้ข้อสรุปว่า ในวันที่ 8 มกราคม

นี้ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดกิจกรรม

ถ่ายทอดและให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกผ่านระบบ

ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom https://

us02web.zoom.us/j/86568404538 

Meeting ID: 86568404538 และทาง 

Facebook Fanpage ศธ.360 องศา ตั้งแต่

เวลา 09.30-15.00 น.

“การจัดงานวันเด็กในรูปแบบออน 

ไลน์ ในวันที่ 8 ม.ค.2565 ด้วยโปรแกรม 

Zoom และทาง Facebook Fanpage 

ศธ. 360 องศา นี้ เด็กๆ จะได้พบกับ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

พร้อมด้วย รมว.ศธ., รมช.ศธ., กิจกรรมเด็ก

อยากถามผู้ ใหญ่อยากตอบ มีการแสดงมิ

นิคอนเสิร์ต การแสดงมายากล เป็นต้น 

ทั้งนี้ ระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ จะมี

การเปิดให้เด็กเข้ามาร่วมเล่นเกม และจะ

ส่งของรางวัลให้ถึงบ้าน ซึ่งในวันนี้นอกจาก 

ศธ.แล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นๆ อีกกว่า  

10 หน่วยงาน อาทิ ทำาเนียบรัฐบาล  

กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 

และหน่วยงานอื่นๆ ที่จะจัดกิจกรรม 

วันเด็กแบบออนไลน์ โดยใช้ช่องทางต่างๆ 

กัน ซึ่งถือเป็นการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสที่

เด็กๆ จากทั่วประเทศ แม้จะอยู่ห่างไกลก็ได้

เข้ามาร่วมสนุกและรับของรางวัล โดยไม่

ต้องเดินทางออกจากบ้าน” รมว.ศธ.กล่าว

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจาก

นี้กระทรวงศึกษาธิการจะมีการนำาของ

ขวัญวันเด็กไปให้เด็กๆ ในโรงเรียนศึกษา 

สงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 

และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ และในพื้นที่

ห่างไกล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กยากจน ขาด

โอกาส และอาจไม่มีอุปกรณ์ในการร่วม

สนุกแบบออนไลน์ ให้ ได้มี โอกาสรับของ

ขวัญวันเด็กด้วย อย่างไรก็ตาม ตนขอ

กำาชับหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่จะจัด

กิจกรรมวันเด็กแบบออนไซต์ ให้ประเมิน

สถานการณ์เป็นรายพื้นที่ ร่วมกับคณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยถ้าจัด

กิจกรรมแบบออนไซต์ต้องเป็นไปตาม

มาตรการและข้อกำาหนดของแต่ละพื้นที่

อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของ

เด็กๆ และผู้ปกครองทุกคน.

ศธ.จัดงานวันเด็กทางออนไลน์

เชิญ‘ลุงตู่’มาร่วมกิจกรรม

เปิดช่องน้องถามผู้ ใหญ่ตอบ

‘ตรีนุช’ย้ำาทุกแท่งจัดทำางบปี66อยู่ในกรอบของนโยบาย
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11บันเทิง

ดสมปอง” ขึ้นเวทีหมอลำ�เกี้ยวน�งเอกส�ว ลั่นเดิน

หน้�ง�นส�ยบันเทิงเต็มตัวทุกแขนง

นี่..พาดหัวข่าวผู้จัดการออนไลน์ ซึ่งเห็นปุ๊บให้นึกสง 

สัย “ไอ้ทิด” คนนี้ แอบพกหลวงพ่ออะไรออกมาจากวัดรึ ถึงได้ดู

มั่นอก-มั่นใจ..

จะเป็นทั้งดารา เป็นนักร้อง เป็นพิธีกร เป็นตลก เป็น “นาย

ห้างค่ายเพลง” พร้อมไปกับขายสินค้า-อาหารเสริม และยังจะตั้ง 

“สำานักข่าว” อีกด้วยแน่ะ!

สงสัยไปกว่านั้น กว่า 30 ปีที่อยู่ในเพศสมณะ ไอ้ทิดศึกษา

ทางธรรมได้น้อยกว่า “ทางโลก” หรืออย่างไร ถึงได้รู้เรื่องในแวด 

วงบันเทิงช่ำาชองขนาดนั้น..

กระทั่ง การชกมวยก็ดูจะเก่งกาจสามารถ เหมือนกับว่า

แอบเปิดค่ายฝึกซ้อมหลังกุฏิอยู่ทุกวัน!

ก็..ขอให้สมหวัง-สมปรารถนา แต่ถ้าบอกทิดได้จะบอกว่า.. 

วงการมายามันไม่ได้หอมหวานไปเสียทั้งหมด..ดัง-ดับชั่วพลิกฝ่า 

มือ!

อย่างไรก็ตาม เมื่อประกาศลั่น “พร้อมเดินหน้าลุยงานบัน 

เทิง” แล้ว ผมในฐานะคน (ข่าว) บันเทิงก็ขอต้อนรับด้วยความยินดี 

และยินดียิ่งที่ทิดบอกว่า..

“ส่วนงานแสดงต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อทาบ 

ทามไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็น พี่หม่ำา จ๊กมก ที่ติดต่อโปรเจ็กต์งานแสดง

หนัง..มีงานละคร และรายการตลกกับทีมก่อนบ่ายคลายเครียด”

ลองถ้าสองคนน้ีโอบอุ้มให้การสนับสนุน ก็ม่ันใจได้ว่า..อนาคต

จะต้องเป็นตลกดังอีกคนของวงการ สำาคัญเพียงว่า..

ดังแล้วอย่าอกตัญญูเหมือนตลกรุ่นใหม่บางคนก็แล้วกัน!

ส่วนรายนี้เป็นคนแบบไหนก็แล้วแต่ใครจะคิด-มอง แต่อ่าน

จากไทยรัฐออนไลน์ ผมมองว่าน่าจะเป็นอาการเพ้อ-เบลอของคน

แก่-เริ่มเหงา!

ผมขออนุญาตคัดลอกบางช่วงบางตอนมาให้ผู้อ่านได้พิจารณา

ดูก็ได้..นายทักษิณ ชินวัตร หรือ โทนี่ วู้ดซัม ได้ร่วมพูดคุยใน 

ClubHouse ตอนหนึ่งว่า..

ในปี 2565 ขอให้คนไทยใช้ความอดทนใน 1 ปีที่ผ่านมาเป็น

จุดแข็งให้ท่านอดทนต่อไป

ส่วนตัวอยากอวยพร แต่ไม่รู้อวยพรหรือเป็นการสาปแช่ง

คนที่ไม่ชอบหน้าตนหรือเปล่า เพราะจะขออวยพรให้ตนได้กลับ

บ้าน ให้ตนไปช่วยงาน เอาไปใช้งาน ผมเนี่ยกลับบ้าน ผมต้องการ

อะไรรู้ไหม

1.อยากเลี้ยงหลานในเวลาที่เหลือ 2.ใครเป็นรัฐบาลก็ช่าง 

ถ้าอยากให้ช่วยคิดแก้ปัญหาให้ ตนพร้อมไม่คิดเงิน 3.จะรับจ้างบรร 

ยายให้ โอเลี้ยงแก้วหนึ่งก็พอ 

4.จะไปชวนบรรดาเศรษฐีในเมืองไทย มาลงขันช่วยส่งเสริม

สตาร์ทอัป..หวังว่าปี 65 ผมจะเป็นของขวัญให้คนไทยไปทำางานรับ

ใช้คนไทยและประเทศไทย 

แล้วไปช่วงไหนเมื่อไหร่ ผมจะกระซิบน้องอิ๊ง (อุ๊งอิ๊ง-แพ

ทองธาร ชินวัตร) คนเดียว น้องอิ๊งจะเป็นคนบอกคนเดียว คนอื่น

ไม่บอก..ไม่ได้ มันเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่..ไม่เป็นภาระคนไทยแน่ 

นอน

ครับ..รีบๆ กลับมาเป็น “ของขวัญ” ให้คนไทยเถอะ เรื่องโอ

ลง-โอเลี้ยงนะ ผมอาสาจะพาไปให้..

 แถมข้�วผัดกะเพร�ไข่ด�วอีกกล่องด้วย..เอ้�!.

รีบกลับมาเป็น ‘ของขวัญ’?

“ทิ

• ทำาเอาแฟนคลับคอมเมนต์

กันจนอินสตาแกรมเกือบล่ม หลังจาก

ที่ “เบนซ์ ปุณย�พร” และ “ยุ้ย จีร 

นันท์” ลงภาพเขียนข้อความลิปสติก

สีแดงบนกระจก “ก็ไม่ได้ ร่าน บนหัว

ใครนี่คะ” กับ “เกลียดนักอีพวก ร่าน 

ตายๆ ไปซะ” หลังจากน้ันก็ทำาให้ขาเมาธ์  

ต่างกดไลก์ คอมเมนต์กันรัวๆ ว่าสองนางเอกใหญ่ที่เคย

อยู่ค่ายเดียวกัน มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า ล่าสุด สืบไป

สืบมาจากกลุ่มเพื่อนสนิททั้งสอง เลยรู้ว่าเป็นการโปรโมต

ละคร “ร่านดอกงิ้ว” ทางช่อง 8 นั่นเอง

• Dragon Attack (ดร�ก้อน แอทแทค) วงดนตรี

สไตล์ 90s ท่ีกำาลังมาแรงพร้อมเพลงร็อกสุดคลาสสิก กับ 

5 หนุ่ม อ�ลีฟ-พัฒวุธิ รื่นพิทักษ์, จ๋ัน-สุวิทย์ เลื่องลือวงศ์, 

โบ้-จิตภูมิ เมืองสุวรรณ, อ๋ัน-ปิยะณัฐ พรมนัส, ปอ-พีร

วัส โหลแก้ว ปล่อยเพลงใหม่ “ทาสแมว (CATSLAVE)” 

พร้อมกับนางเอก MV ดีกรี The Face Thailand “ปริม-กร

วรรณ หลอดสันเทียะ” เข้าร่วมแสดงในเพลงน้ี รวมถึง

โปรดิวเซอร์ฝีมือดีอย่าง ไซมอน แฮนเดอร์สัน มารับบทช่าง

ภาพเป็นคร้ังแรก พร้อมชวนผู้บริหารหนุ่มค่าย MonstaMixa 

บอล-อธิป น�น� ท่ีมาร่วมแสดงในเพลงน้ีอีกด้วย

• ต้อนรับเทศกาลวันเด็กกับเหล่าไอดอลใน

ดินแดนแห่งความสุข IDOL 

IN WONDERLAND จัดโดย

ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 

ร่วมกับ idol Exchange ขนทัพ

ศิลปินและวงไอดอลมอบความ

บันเทิงกันแบบจุใจ 2 วันเต็ม นำา

โดย BAS DUN BANK PON 

จากค่ายสตาร์ ฮันเตอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ VIVIE YEAN 

TOOPLENG EURO จากค่ายข้าวสาร มิวสิค 4MIX 

และ SKYLIZE จากค่ายเพลงรุ่นใหม่ KS GANG และอีก

มากมาย ระหว่างวันท่ี 8-9 มกราคมน้ี ช้ัน G ลานเอ็ม บี 

เค อเวนิว โซน A, B ต้ังแต่เวลา 11.00-20.00 น. ภายใต้

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 

• กระแสตอบรับดีต้ังแต่ยังไม่ออกอากาศ สำาหรับ 

“สร้อยสะบันงา” ทำาเอาแฟนละครลุ้นคู่ “น�ย-ณภัทร เสียง

สมบุญ” และ “ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์” ให้

จ้ินท้ังนอกจอและในจอ แถมมีเสียงเมาธ์จากกองละครอีก

ว่าท้ังคู่สนิทสนมกัน ดูเป็นคู่จ้ินท่ีเคมีการแสดงเข้ากัน ขนาด 

“นก-จริย� แอนโฟเน่” ผู้จัด ยังคอนเฟิร์ม “คู่น้ีเขาน่ารัก จะ

เล่นกันเป็นเด็กๆ แต่เวลาแสดงด้วยกันเขาจะน่ารัก รับส่งกัน

เคมีดีมากค่ะ เชื่อว่าแฟนๆ ได้ดูละครแล้วน่าจะอิน”.

มักเกิ้ล

 อนหน้�น้ีเคยมีประเด็นดร�ม�

มากมายของคุณแม่คนสวย ซ�ร่� 

ค�ซิงกิน ีซึ่งล่าสุดเจ้าตัวเปิดให้

แฟนๆ เข้ามาถามคำาถามในอินสตาแกรม

สตอรี และมีคำาถามหนึ่งเข้ามาว่า “พี่ซา

ร่าคะ พี่จะมีการพูดถึงเหตุการณ์ที่หลายๆ 

คนเข้าใจพี่ผิดมั้ยคะ เห็นก่อนหน้านี้พี่บอก

ว่าจะอธิบายอยู่ แต่ถ้าพี่ไม่อธิบายแล้วเรา

เข้าใจนะ เพราะเรารู้ว่าพี่ไม่ใช่แบบนั้น 

เพียงแค่เห็นว่าพี่เคยแจ้งอะค่ะ” 

โดยสาวซาร่าได้ตอบคำาถามดัง

กล่าวว่า “พูดค่ะเมื่อถึงเวลาที่ควร 

ตอนนี้มีความสุขกับการพักผ่อนกับ

ลูกๆ enjoy ทุกอย่าง มีเคสฟ้อง

ร้องหมิ่นประมาทไปหลายท่าน 

ถึงเวลานั้นความจริงจะปรากฏ

ค่ะ มีคนถามว่าที่ผ่านมาอดทน

มาตั้งนาน จะมาพูดอะไร พูด

ทำาไม ต้องย้อนกลับไปว่าแล้ว

ทำาไมเราต้องอดทนให้คนมา

รังแกไม่จบไม่สิ้น “เรา

ไม่ทนค่ะ ไม่ใช่เรื่อง” 

พวกคุณที่รังแก

ครอบครัวคนอื่นสิ 

ถึงหยุดพฤติกรรมที่

ไม่น่ารัก

และใจ

ความสำาคัญ

ของการพูดคือ

ปกป้องสิทธิ

ของความเป็น

มนุษย์ เป็น

แม่ เป็น ผญ 

และปกป้อง

เด็กๆ จากคน

จิตใจไม่ประสงค์ดี พวก

คุณต้องเรียนรู้ว่าการทำาร้ายคนอื่น

ส่งผลกระทบกับชีวิตครอบครัวเขาแค่

ไหน และต้องเรียนรู้ว่าอะไรที่ไม่จริง 

ไม่ใช่เรื่องของตัวเอง อย่าพูดจาใส่ร้าย 

ว่าร้ายให้ใคร พูดดีเป็นศรีแก่ตัว พูดชั่ว

ไปเจอกันทีศาลค่ะ”.

ประหยัดน้ำ�เพื่อช�ติ • กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดตัวโครงการ 

“ประหยัดน้ำา ทางรอดต้านแล้ง” รณรงค์ชวนคนไทยประหยัดน้ำาเพื่อชาติ เตรียมความ

พร้อมทุกภาคส่วนก่อนภาวะวิกฤตภัยแล้งจะมาถึง เพื่อให้คนไทยมีปริมาณน้ำาต้นทุน ตุน

ไว้ใช้ฤดูแล้ง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกกับการรวมตัวเฉพาะกิจต้านภัยแล้งของศิลปินชั้นนำาของ

เมืองไทย “ว่าน ธนกฤต” และ “เปาวลี พรพิมล” มาร่วมถ่ายทอดบทเพลง “Save Water” 

(ประหยัดน้ำา) แต่งและโปรดิวซ์ โดย สุดเขต จึงเจริญ หรือ เอก ซีซั่นไฟฟ์. 

ก่

�ร์โกต์ ร็อบบี นักแสดงดังจ�ก Suicide Squad 

ในบท ฮาร์ลีย์ ควินน์ แฟนของโจ๊กเกอร์ เผยว่า 

สามีของเธอ ทอม แอคเคอร์ลีย์ เคยร่วมแสดงใน

หนัง Harry Potter สมัยที่ยังเด็กในตอน Harry Potter and the 

Prisoner of Azkaban เมื่อปี 2004 

สตาร์สาวคนดังแห่งฮอลลีวูดพูดถึงเรื่องที่สามีของเธอก็

เคยเป็นหนึ่งนักแสดงเด็กในหนังดังในอดีตอย่าง Harry Potter 

ระหว่างร่วมรายการ The Graham Norton Show

ทอมร่วมแสดงในฐานะนักแสดงตัวประกอบ เป็นหนึ่งใน

นักเรียนของฮอกวอตส์ ฉากที่เห็นชัดหน่อยก็ตอนที่โดนดราโก

เดินแหวกมากระแทกจากด้านหลัง 

โผล่ชัดๆ มาแวบเดียวเท่านั้น นี่ถ้าแค่กะพริบตาก็อาจ

พลาดช็อตนี้ ได้เลย

“เขาเคยเป็นเอ็กซ์ตรา 

ตอนนั้นเขายังเป็นเด็กตัวเล็กๆ 

เขาเป็นหนึ่งในเอ็กซ์ตราของ

บ้านสลิธีริน” มาร์ โกต์กล่าว 

“ตอนดราโกผลักเพื่อนๆ เพื่อ

แหวกไปหาบัคบีค เขาดันสามี

ของฉันให้พ้นทาง”

มาร์ โกต์ ร็อบบี เผยว่า เธอเองก็เป็นอีกคนที่เป็นแฟนหนัง

พันธุ์แท้ของ Harry Potter โดยในปี 2016 ซ่ึงเธอเคยได้เข้าชิง

ออสการ์มา 2 คร้ัง เผยผ่านรายการ Jimmy Kimmel Live! ว่าเธอ

เคยหาแว่นตามาใส่เพื่อให้ดูเหมือน

กับ The Boy Who Lived หรือแฮร์

รี พอตเตอร์  

เธอแชร์ภาพเก่าของเธอตอน

อายุ 13 ขวบ นั่งอ่าน Harry Potter 

อยู่บนเตียง ยอมรับว่า เธอเคยต้อง

โกหกว่าเธอมีปัญหาสายตาเพื่อจะ

ได้สวมแว่นในช่วงนั้น

“ในภาพฉันกำาลังยกถ้วยชา

ขึ้นดื่ม ฉันอยู่บนเตียง ฉันสนุกมาก

กับการอ่านหนังสือ Harry Potter 

ฉันใส่เหล็กดัดฟันด้วย ซึ่งฉันต้อง

ใส่อยู่ 2 ปี และมัดผมด้านหลัง 

พระเจ้ารู้ว่าทำาไมฉันใส่แว่นทั้งที่ฉันไม่ได้จำาเป็นต้องใส่เลยจริงๆ”

“สายตาฉัน 20/20 แต่ฉันโกหกเพื่อที่จะได้แว่นตาใส่”

“จริงดิ ทำาไมล่ะ” จิมมีถามด้วยความแปลกใจปนขำา ซึ่ง

เธอตอบกลับว่า “เพื่อที่ฉันจะได้ดูเหมือนแฮร์รี พอตเตอร์ ไง”

มาร์ โกต์สารภาพแบบขำาๆ ว่า เธอคงแต่งงานเร็วขึ้นแล้ว

ถ้ารู้ว่าฝ่ายชายก็เคยเล่นในหนังที่เธอชื่นชอบมากๆ ตอนเด็ก

มาร์โกต์รู้จักกับทอม แอคเคอร์ ลีย์ สามีของเธอ ตอนร่วม

แสดงในหนังเรื่อง Suite Francaise ท่ีออกฉายเมื่อปี 2013 ก่อนท่ีท้ัง

คู่จะแต่งงานกันในปี 2016 ซ่ึงเธอยอมรับว่า เธอไม่รู้มาก่อนเลยว่า

สามีของเธอเคยเล่น Harry Potter ด้วย

นอกจาก The Prisoner of Azkaban ก็น่าจะโผล่มาให้เห็น

อีกใน The Philosopher’s Stone 

“สามีของฉันเคยเล่นหนัง Harry Potter พอฉันรู้ ก็อยาก

จะบอกออกไปว่า ถ้าบอกฉันเร็วกว่านี้ เราคงได้แต่งงานกันอย่าง

ไวไปแล้ว”.

ม

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

interthaipost69@gmail.com

‘ซาร่า’ลั่นขอเคลียร์ดรามาเมื่อถึงเวลา

ย้ำา‘พูดดีเป็นศรีแก่ตัวพูดชั่วเจอกันที่ศาล’

สุดปลื้มสามีก็เคยเล่นHarry Potter

บอกถ้ารู้ก่อนจับแต่งงานเร็วกว่านี้แล้ว

‘มะตูม เตชินท์’เดินส�ยกร�บผู้ ใหญ่

เตรียมอุปสมบททดแทนคุณบุพก�รี

พิธีกร-ดีเจหนุ่มชื่อดัง มะตูม-เตชินท์ 

พลอยเพชร เดินสายขอกราบลาอุปสมบท

กับผู้ใหญ่ในวงการบันเทิง เตรียมเข้าสู่ร่ม

กาสาวพัสตร์ เพื่อทดแทนคุณบิดา มารดา, 

ครูบาอาจารย์, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พร้อม

ทั้งศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำาสอน

ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแสงสว่าง

นำาทางชีวิต 

โดยมะตูมได้โพสต์ข้อความว่า 

“ข้าพเจ้า นายเตชินท์ พลอยเพชร (ดีเจมะตูม) 

ขอกราบลาอุปสมบท พ่ีบอย ถกลเกียรติ 

ช่อง ONE 31, พ่ีฉอด สายทิพย์ CHANGE 

2561, พ่ีเอ วราวุธ ZENSE entertainment, 

ผู้ใหญ่ทุกท่านใน Atime media, พ่ีตา ปัญญา 

WORKPOINT entertainment และผู้ใหญ่

อีกหลายท่านท่ีเคยร่วมงานหรือมอบโอกาสดีๆ 

ให้ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าส่งข้อความหรือโทรศัพท์ไปกราบลาทางออนไลน์แล้วน้ัน... 

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม กรรมใดๆ ท่ีข้าพเจ้าได้เคยกระทำาล่วงเกินต่อพวกท่าน 

ท้ังกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ข้าพเจ้าขอ 

กราบขอขมา และขอความเมตตาอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าได้อุปสมบทในวันคล้ายวันเกิด เพื่อทดแทนคุณบิดา มารดา, ครูบา

อาจารย์, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พร้อมทั้งศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำาสอน

ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแสงสว่างนำาทางชีวิตด้วยเถิด และขอกราบ

อนุโมทนาเพื่อน พี่น้อง ทุกท่านที่ได้ร่วมทำาบุญในการอุปสมบทให้แด่ข้าพเจ้าในครั้ง

นี้ ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกันทั่วทุกคนเทอญ สาธุ”.



เดียวกับเรา ใชเคร� อง Fish 

Stunner เพ� อความสด 

สะอาด ใสใจสิ่งแวดลอม 

สวั สดิ ภาพสั ตว ทะ เล 

รวมทั้งรสชาติอาหารที่

สงมอบแดผูบริโภค และ

ไดรับ Awarding marks

สําหรับผูที่สนใจ

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต

และติดตอสอบถามเพิ่ม

เติมไดท่ี เว็บไซต https://

www.letsseath.com/, 

Facebook : https://www.facebook.com/

LETS-SEA-102740795401012, Line : https://

line.me/R/ti/p/@670xnvpr, Tel : 0-2368-

2761, Email : letsseath@gmail.com, Youtube 

: https://www.youtube.com/channel/

UCwyZQ92bhb0LnYa4tUOhhRg

12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๕๗/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ที่อยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายอรรถพล โคแหละ กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/ 

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท)

หมาย

เหตุ

๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๐๑๑-๓-๖๘๔๓๒-๑ 

ช� อบัญชี นางสาวปภานัน 

พาณิชกิจดํารง  

- นางสาว

ปภานัน 

พาณิชกิจดํารง

๒,๔๖๔,๗๙๘.๕๐ 

บาท (ณ วันท่ี๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ีบัญชี ๘๐๖-๒-๐๑๒๔๑-๓ 

ช� อบัญชี นายอวยชัย โสมาสี

- นายอวยชัย

โสมาสี

๖๓๕,๐๖๖.๒๕ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๘๔๗-๒-๓๔๙๑๗-๒ 

ช� อบัญชี นางสาวปยาภรณ 

เดชสุวรรณ  

- นางสาว

ปยาภรณ

เดชสุวรรณ

๑,๕๗๕,๓๓๖.๙๐ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  

เลขท่ีบัญชี ๑๑๕-๒-๓๘๓๒๓-๘  

ช� อบัญชี นางรัตนา ธนูวาศ

- นางรัตนา

ธนูวาศ

๖๕๒,๒๑๑.๕๙ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๔๘๘-๐-๕๓๔๔๔-๗ 

ช� อบัญชี นายอวยชัย โสมาสี

- นายอวยชัย

โสมาสี

๑๒,๘๒๖.๑๙ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๙๘๓-๕-๐๘๕๓๑-๕ 

ช� อบัญชี นางสาวปยาภรณ 

เดชสุวรรณ  

- นางสาว

ปยาภรณ

เดชสุวรรณ  

๖๗,๙๖๑.๑๙ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๗๖๒-๐-๕๔๘๒๓-๘ 

ช� อบัญชี นายนพพล แตงร� น

- นายนพพล

แตงร� น

๑,๐๑๘,๘๘๗.๓๒ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร

ไทยพาณิชย  จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี ๔๐๖-๒๑๙๑๐๙-๕ 

ช� อบัญชี นางสาวปยาภรณ 

เดชสุวรรณ

- นางสาว

ปยาภรณ 

เดชสุวรรณ

๒,๙๑๑,๖๐๒.๗๗ 

บาท (ณ วันที่๑๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๘ รายการ รวมจํานวนท้ังส้ินประมาณ ๙,๓๓๘,๖๙๐.๗๑ บาท 

(เกาลานสามแสนสามหม� นแปดพันหกรอยเกาสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายอรรถพล โคแหละ กับพวก 

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

 หัวหนาพนักงานเจาหนาที่ 

(นางสาววสันตศิริ ทรัพยสิรินทร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

โครงการระบบสงเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญเปนการดําเนินงาน โดยเนน

การรวมกลุมของเกษตรกรรายยอยในพื้นที่ 

เพื่อประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต ซึ่งเกษตรกรยังคงเปนเจาของพื้นที่ 

และทําการผลิตดวยตนเอง โดยกรมการ

ขาวไดมอบหมายบทบาทหนาที่ในภารกิจให

ศูนยวิจัยขาวและศูนยเมล็ดพันธุขาวตางๆ 

เขามาสนับสนุนระบบสงเสริมเกษตรแบบ

แปลงใหญใหชุมชนและชาวนา เพ� อใหเกิด

ความเขมแข็ง รวมทั้งมีการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพ

โดยศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี หน�วย

งานภายใตสังกัดกรมการขาว กระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนอีกหนึ่งศูนย ที่ทํา

หนาที่ในการสงเสริมเกษตรกร เขาสูระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ เพ� อ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุขาว

คุณภาพดีใหแกเกษตรกรในชุมชน

ดานนายสันตชัย ศีลพันธุ ผูอํานวยการ

ศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี กลาววา ระบบ

สงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ เปนสวน

ที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ที่ใหเกษตรกรไดมีการรวมกลุมกัน ระดม

แนวความคิด การบริหารจัดการ การใช

ทรัพยากรรวมกัน อีกทั้งเปนการเพิ่มอํานาจ

ในการตอรอง และอีกวัตถุประสงคหนึ่ง 

เพื่อที่จะลดต้นทุนในการผลิตและเพิ่ม

ศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี 

พัฒนาเกษตรกรนาแปลงใหญ สูความยั่งยืน

ผลผลิต ซึ่งศูนยเมล็ดพันธุขาวราชบุรี ไดรับ

มอบหมายจากกรมการขาว ในโครงการ

ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ให

ดําเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบจังหวัด

เพชรบุรี และจังหวัดนครปฐม ดําเนินการ

ตั้งแตป 2560 – 2564 มีแปลงใหญทั้งสิ้น 

35 แปลง เกษตรกร 1,323 ราย พื้นที่ 

19,397 ไร ซ่ึงไดมอบหมายใหเจาหนาท่ี กลุมงาน

ถายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุดี ลงไป

ถายทอดเทคโนโลยี ถายทอดองคความรู

เร� องการผลิตขาวใหไดคุณภาพ การผลิต

ขาวอินทรียและขาว GAP เพ� อยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตร และเร� อง

ดําเนินการดานเอกสารตางๆ แนะนําในเร� อง

ของการปลูก ต้ังแตขาวระยะแตกกอ ออกรวง 

จนถึงการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงการตรวจ

ประเมินแปลง การรับรองคุณภาพ เมล็ดพันธุ 

การแปรรูป การทําการตลาด เรียกไดวา ศูนย

เมล็ดพันธุขาวราชบุรีดูแลพี่นองเกษตรกร

ครบทุกขั้นตอน 

และผลลัพธที่น�าภาคภูมิใจ ของการ

รวมกลุมเกษตรกรสูนาแปลงใหญ หัวใจ

หลักสําคัญ คือ เกษตรกรมีการปลูกพืช

ชนิดและพันธุเดียวกัน ระยะเวลาใกลเคียงกัน 

ใชปจจัยการผลิตที่เหมือนกัน การรวมกลุม

เปนแปลงใหญ เพ� อระดมแนวความคิดและ

การบริหารจัดการรวมกัน มีการจดทะเบียน

เปนวิสาหกิจชุมชน หรือหางหุนสวนบริษัท 

สามารถที่จะมีอํานาจต่อรองในเรื่องของ

ปจจัยการผลิต และแหลงเงินทุนในอัตรา

ดอกเบี้ยต่ํา ลดตนทุน ตอรองราคาซื้อขาย 

และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 

มุงเนนการลดตนทุนการทํานา ยกระดับ

คุณภาพชีวิตชาวนาและใหตระหนักถึง

ความสําคัญ การปรับเปลี่ยนวิถีการทํานา

แบบเดิมมาเปนการทํานาที่ตองอาศัยความ

รวมมือ เพ� อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

เช� อมโยงการตลาด และสรางรายไดท่ีพอเพียง

ตอการดํารงชีพตามแนวทาง โครงการ

พระราชดําริ การสงเสริมการผลิตตลาด

ภายในสินคาเกษตร เปนตลาดนําการผลิต 

โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตร

สมัยใหมและเช� อมโยงตลาด สามารถสราง

รายไดที่มั ่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใหกับพี่นอง

เกษตรกรไทย

เปดตัวซีรีสวาย     มนาเทศ อันนวัฒน กรรมการ บจก.เวิลด วาย เอ็นเตอรเทนเมนท แถลง

ขาวเปดตัวซีรีสวาย “You're My Sky จุดหมายคือทองฟา” โดยมี ประพาฬรัตน ชัยชูพฤกษ 

ผอ.ฝายพัฒนารายการ ชอง One 31,  ชาญวิทย เขียวนาวาวงศษา ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บจก.สกินลาบอราทอรี่ และ วีรสิทธิ์ ชินวัตร ผจก.ฝายการตลาดองคกร บจก. ไทยซัมซุง อิเลค

โทรนิคส รวมงาน ที่ ดิ เอ็มควอเทียร

คําสอนจากหลวงพอ    สมเด็จพระมหาธีราจารย  กรรมการมหาเถรสมาคม เจาอาวาสวัด

พระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร รับถวายหนังสือ "คําสอนจากหลวงพอ" จาก 

ยุทธศักด์ิ ภูมิสุรกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร(รษก.) พรอมดวยคณะผูบริหาร บริษัท ซีพี ออลล 

จํากัด(มหาชน) ผูบริหารเซเวน อีเลฟเวน และเซเวน เดลิเวอรี่ ณ วัดพระเชตุพนวิมล

มังคลารามราชวรมหาวิหาร 

Let’ s Sea Awarding และ Community 

สําหรับผูประกอบการ รานอาหาร ผูบริโภค 

รวมถึงอุตสาหกรรมการประมง เพ� อส่ิงแวดลอม 

ความเปนอยูที่ดียิ่งขึ้น การสงเสริมสวัสดิภาพ

ของสัตวทะเลในอุตสาหกรรมอาหาร และ

หลีกเลี่ยงการทารุณกรรมสัตว์ทะเลเพื่อนํา

มาทําเปนวัตถุดิบ ทั้งหมดนี้เพ� อลดการ

ทําลายสิ่งแวดลอมและทารุณกรรมสัตว

ทะเลโดยไมรู ตัว โดยมี Awarding marks 

เป็นเครื่องหมายการันตีร้านอาหารที่มีวิสัย

ทัศนและความใสใจเร� องความสด สะอาด 

และรสชาติอาหาร

Let’ s Sea สนับสนุนใหผูประกอบการ

รานอาหารคํานึงถึงสัตวทะเล (Seafood) ใน

การนํามาเปนวัตถุดิบ ดวยเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพผานการใชเคร� อง Fish Stunner 

Let’ s Sea ใสใจผูบริโภคเดินหนาพัฒนาอาหารทะเลผานนวัตกรรม Fish Stunner เนนความสด สะอาด และรสชาติ

เพ� อใหไดเนื้อสดใหม สะอาด ถูกสุขลักษณะ

และดึงรสชาติอาหารออกมาใหมากขึ้น 

ซึ่ง Fish Stunner คือ เทคโนโลยีใหมสําหรับ

การน็อกสัตวน้ําหรืออาหารทะเลกอนนําไป

ประกอบอาหาร ที่ใชงานงาย สะดวกสบาย 

ไดมาตรฐานและราคาไมแพง เหมาะกับ 

กลุมผูประกอบการ รานอาหาร 

ตลาดปลาสด และกลุมเกษตรกร

ชาวประมง  อีกทั้งตัวเคร� องยัง

สามารถน็อกสัตวน้ําไดสูงสุดถึง 30 

กิโลกรัม ตอครั้ง ในระยะเวลาเพียง 

2 - 5 นาที

นอกจากนี้ยังมี Let’ s Sea 

Partner รีวิวรานอาหารจากพารท

เนอรของ Let’s Sea ซึ่งลวนแลว

แตเปนรานอาหารซึ่งมีวิสัยทัศน

วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร กลุมการตลาด บริษัท เดอะมอลล 

กรุป จัดงาน “THE MALL KIDS FUNTASIA” 

นําโดย นองไฟซัล นากิ๊บ ในคอนเซ็ปต  

“KIDDO HERO” ชวนนองๆ หนูๆ มา

รวมสนุกสนานไปกับ AR GARE, เปดโลก

จินตนาการกับกิจกรรม “ฟารมสนุก” ลุน

รับของขวัญจากกลองสุมสุดเซอร ไพรส, 

ชมแฟชั่นโชวของเหลาซุปตารตัวจิ๋ ว 

การประกวดรอง เตน ชิงถวยประทานและ

อ� นๆ มากมาย งานจัดขึ้นตั้งแตวันนี้ - 12 

มกราคม 2565 ที่ เดอะมอลล ไลฟสโตร

ทาพระ, เดอะมอลลไลฟสโตรงามวงศวาน, 

เดอะมอลล บางแค , เดอะมอลล บางกะป 

และเดอะมอลล โคราช

ไอคอนสยาม ตอนรับศักราชใหม

ดวยความสดใสในโอกาสเทศกาลวันเด็ก

แหงชาติ จับมือกับเหลาพันธมิตร สยาม 

ทาคาชิมายะ, MEGA HarborLand, สุขสยาม

และแบรนดของเลนชั้นนําจัดเต็มเพ� อสราง

รอยยิ้มใหทุกครอบครัวควบคูไปกับการเปน

โลกแหงความสนุกที่พรอมเปดจินตนาการ

ของเด็กๆ กับกิจกรรม “THE ICONIC 

CHILDREN’S FESTIVAL 2022” กิจกรรม

ความสุขที่จัดขึ้นภายใตมาตรการความ

ปลอดภัยขั้นสูงสุดระดับ SHA Plus และ

ตามมาตรการสุขอนามัยที่ภาครัฐกําหนด 

โดยกระจายกิจกรรมในพื้นที่ตางๆ ทั่ว

ไอคอนสยามเพื่อลดความหนาแน่นและ

สะดวกในการดูแลรักษามาตรการความ

ปลอดภัย ไดแก พื้นที่เจริญนคร ฮอลล 

ชั้น M, รัษฎา ฮอลล ชั้น 1, เมืองสุขสยาม 

ชั้น G, Little One Club ชั้น 4 สยาม 

ทาคาชิมายะ, ICONEDUCATION ชั้น 5 

และ เมกา ฮารเบอรแลนด ชั้น 6 พรอม

จัดกิจกรรม Magical Fun World รวม 8 

ไฮไลต ระหวางวันที่ 4 – 17 มกราคม 

2565 

กลับมาตามคําเรียกรอง กับโปรโมช่ัน

บุฟเฟตอาหารเชา ท่ี โรงแรมเลอ เมอริเดียน 

กรุงเทพ ที่ลดราคากวา 50% ในสไตล

บุฟเฟตนานาชาติ อิ่มอรอยไมอั้นกับเบเกอรี่

อบใหมหอมกรุน เมนูไขซิกเนอรยอดนิยม 

ผัดไทยไรเสนหอไข และไขคนตมยํากุง 

ปลาแซมมอนรมควัน แฮมรมควัน พารมาแฮม 

ไลฟสเตชั่นปรุงอาหารตามความตองการ

ของทุกทาน เชน กวยเตี๋ยว เฟรนช โทส

เบอรรีและครีมสด แพนเคกเนื้อนุม สลัด

ผักและผลไมหั่นชิ้น เบเกอรีและเคกไร

กลูเตนหวานนอย หรือสามารถเลือกรับ

ประทานโจก ซุปมิโซะสไตลญ่ีปุน พรอมชีส

และขนมปงนานาประเภทอบใหมทุกวันให

เลือกสรร ปดทายมื้อเชาดีๆ ดวยน้ําผลไม

ค้ันสด โยเกิรต ไอศกรีม และชาหลากหลาย

รสชาติ หรือกาแฟสดหอมกรุนท่ีเปนเอกลักษณ

ของแบรนดเลอ เมอริเดียน อิ่มอรอยจุใจ

ในราคาเพียง 799 บาทสุทธิ คนที่ 2 จาย

เพียง 1 บาทเทานั้น ยกระดับมื้อเชาไปอีก

ขั้นกับสปารคกลิ้งไวนจากอิตาลี ในราคา

สุดพิเศษ เพียงขวดละ 550 บาทสุทธิ 

บริการทุกวัน เวลา 06.30 – 10.30 น. ที่

หองอาหารเลเทส เรซิพี โปรโมชั่นตั้งแต

วันนี้ – 31 มกราคม 2565 สํารองที่นั่งลวง

หนา โทร.0-2232-8888

โรงภาพยนตร ในเครือ เอส เอฟ 

ชวนนองๆ รับความสุขในวันเด็กแหงชาติ 

กับกิจกรรม “Happy Kid’s Day 2022” ใน

วันที่ 8 และ 9 มกราคม 2565 ใหนองๆ 

อายุ 7-11 ป ชมภาพยนตรฟรี 1 ที่นั ่ง 

เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat, Premium Seat, 

Prime Seat และ Executive Seat เทานั้น 

(จํากัดจํานวน 10,000 สิทธิ์) เพียงเปน

สมาชิก SF+ โปรตาม GEN ประเภท Kids 

โดยภาพยนตรท่ีรวมรายการ ไดแก Detective 

Conan The Movie : Scarlet Bullet, PAW 

Patrol: The Movie, Boss Baby 2 และ 

The Addams Family 2 พิเศษ!! ในวัน

ดังกลาวนองๆ รับสิทธิ์สมัครสมาชิก SF+ 

โปรตาม GEN ประเภท Kids ฟรี ที่

โรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเมนท 

ผูบริหารศูนยแสดงสินคาและการประชุม 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี เชิญชวนผูมีไอเดีย

สรางสรรครวมสงผลงาน Clip VDO ประกวด

ในหัวขอ Together we are stronger 

เราพรอม..คุณพรอม..กาวไปพรอมกัน เพ� อ

ประชาสัมพันธสรางการรับรูความพรอม

ของสถานที่ ในการเปดใหบริการพื้นที่จัด

งานเต็มรูปแบบอีกครั้ง โดยเลือกโลเคชั่น

ที่ชอบรอบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 12 จุด

ที่กําหนดไมวาจะเปน อิมแพ็ค อารีน�า, 

อิมแพ็ค ฟอรั่ม, อิมแพ็ค ชาเลนเจอร, โนโว

เทล กรุงเทพ อิมแพ็ค, อิมแพ็ค สปดพารค, 

อิมแพ็ค เลคฟรอนท, เดอะ พอรทอล ฯลฯ 

แลวใสไอเดียการแสดงไมวาจะรอง เลน 

เตน รํา มาเดี่ยว มาคู มากลุม รุนไหนก็จัด

ไปใหสุด เพ� อควาเงินรางวัลรวมมูลคากวา 

100,000 บาท เปดรับสมัครและสงผลงาน

เขาประกวดตั้งแตวันนี้จนถึง 17 มกราคม 

2565 ผูสนใจสมัครออนไลนติดตามกติกา

ทั้งหมด เพียงสแกน QR Code หรือ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมโทร.0-2833-5110

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น
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ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำาเนินการวางและจัดทำาผังเมืองรวมชุมชน

เขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ในท้องที่ตำาบลหานโพธิ์ ตำาบลควนขนุน ตำาบลจองถนน 

ตำาบลโคกม่วง และตำาบลเขาชัยสน อำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยจะปิด

ประกาศแผนท่ีแสดงเขตของผังเมืองรวมและรายการอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ณ ศาลากลาง

จังหวัดพัทลุง ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ที่ว่าการอำาเภอ

เขาชัยสน สำานักงานที่ดินอำาเภอเขาชัยสน สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 

สำานักงานเทศบาลตำาบลเขาชัยสน สำานักงานเทศบาลตำาบลจองถนน สำานักงาน

เทศบาลตำาบลโคกม่วง ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลเขาชัยสน ที่ทำาการ

องค์การบริหารส่วนตำาบลหานโพธ์ิ และท่ีทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลควนขนุน 

สำานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง กรมโยธาธิการและผังเมือง และ

เผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) 

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป และจะจัดประชุม   

เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ศาลาประชาคมอำาเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจไปตรวจดูได้ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะปิดประกาศ

ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อได้มีการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวแล้ว 

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำาร้องแสดงความเห็นเก่ียวกับข้อกำาหนดการใช้ประโยชน์

ที่ดินพร้อมสงวนสิทธิ์ดังกล่าวเป็นหนังสือ ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ณ สถานที่ตามที่กำาหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง มิฉะนั้นจะ

ไม่สามารถใช้สิทธิในการยื่นคำาร้องดังกล่าวได้ในภายหลัง

  

       (นายพรพจน์  เพ็ญพาส)

                                  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

มช. จับมือภาครัฐ เรงเดินหนาฟนฟู

คลองแมขา คลองด้ังเดิมและเปนคลองหลัก

ของตัวเมืองเชียงใหม ตามแผนแมบท

การพัฒนา รวมกับเครือขายประชาชน 

โดยมีเปาหมายในการดําเนินโครงการ คือ 

ปริมาณน้ําดีที่ ไหลในคลองมากกวา 1 

ลบ.ม./วินาที มีคุณภาพน้ําดี Water Quality 

Index (WQI) มากกวา 30  สภาพแวดลอม

สองฝ งคลองไดรับการปรับภูมิทัศน ให

สวยงาม และประชาชนที่อาศัยอยูภายใน

ชุมชน ไดมีสวนรวมในการอนุรักษและพัฒนา

ใหฟนคืนเปนสายนํ้าแหงวัฒนธรรม ประเพณี 

วิถีชีวิตลานนา เปนแหลงทองเที่ยวและ

การศึกษาเชิงประวัติศาสตร ภายใต “คลอง

สวย น้ําใส ไหลดี ชุมชนมีสุข”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย คณะ

วิศวกรรมศาสตร นําทีมโดย รองศาสตราจารย 

ชูโชค อายุพงศ ประธานคณะทํางานศูนย

วิชาการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ํา 

กลาววา “คลองแมขา” ในอดีตเปนคลอง

ที่ใช ในการเกษตร การระบายน้ํา และ

สันทนาการ มีตนกําเนิดมาจากแถบอุทยาน

แหงชาติดอยสุเทพปุย ไหลผานเมืองมา

ตอนบนแลวลงมาตอนลาง รวมระยะทาง

ประมาณ 31 กิโลเมตร ซึ่งในชวงหลาย

สิบปท่ีผานมา คลองแมขามีสภาพทรุดโทรม 

เน� องจากมีการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ขาง

คลอง ประกอบกับน้ําเสียตางๆ ของพื้นที่

ชุมชน มีการปลอยน้ําเสียลงคลอง เปรียบ

เสมือนคลองท่ีเกือบตายแลว คือ นํ้าสกปรก 

ดํา และคุณภาพน้ําต่ําที่สุด จนเม� อป พ.ศ. 

2555 ทางจังหวัดเชียงใหม รวมกับ คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

รวมทั้งเครือขายภาคประชาชน ผลักดัน

ใหเกิดพัฒนาและฟนฟูคลองแมขา ตาม

แผนแมบทคลองแมขาฉบับที่ 1-2 และ

แผนปฏิบัติการเรงรัด (Quick win) เพ� อ

ขับเคล� อนการพัฒนาคลองแมขาแบบมุงเปา

ไปสูความสําเร็จโดยเร็ว โดยมี 4 กิจกรรม

สําคัญ ไดแก

1.การบริหารจัดการแหลงน้ําตนทุน

ใหไหลสูคลองอยางเพียงพอในทุกชวง

ฤดูกาล เพ� อใหน้ําที่คุณภาพดีไหลในคลอง

ตลอดเวลา เปนการรักษานิเวศนทางน้ํา 

2.การดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนริมคลอง

ใหสวยงามโดดเดนโดยเฉพาะในเขตเมือง 

จัดหาจุดสําคัญที่ใหเปน Land Mark ของ

แตละพื้นที่ 3.ทําการสํารวจและออกแบบ

รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัด

น้ําเสีย เพ� อนําไปขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในการกอสราง 4.การจัดหา

พื้นที่และที่อยูอาศัยใหกับผูที่อาศัยหรือ

บุกรุกพื้นที่ในเขตคลองที่จะถูกโยกยาย

ออกไป โดยผานการคัดกรองจากหน�วยงาน

มช. จับมือภาครัฐ เดินหนาพัฒนาคลองแมขา 

หนึ่งในชัยมงคลเจ็ดประการของเมืองเชียงใหม เปนดั่ง “สายน้ําแหงวัฒนธรรม”

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดจัดกิจกรรมเสริม

สรางการมีจิตสํานึกและการมีสวนรวมใน

การดูแลรักษาคลองแมขาของประชาชน 

เยาวชน ชุมชน จิตอาสา และหน�วยงาน

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน

จากการทุมเทของมหาวิทยาลัย

เชียงใหมและทุกภาคสวนมาอยางตอเน� อง 

ปจจุบันนํ้าในลําคลองมีความใสสะอาดมากข้ึน 

เมื่ อ เปรียบเทียบกับหลายปีที่ ผ่ านมา 

การลุกล้ําคลองไดรับการแกไขเกือบหมด 

ชุมชนมีความสะอาดตา น�าอยู ประชาชนมี

ชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น มีภูมิทัศนริมคลอง

ที่สวยงาม สามารถใชเปนสถานที่พักผอน

หยอนใจไดอยางดี ซึ่งอนาคตหากคลองแม

ขาพลิกฟนอยางเบ็ดเสร็จแลวก็สามารถ

พรอมรับแขกบานแขกเมืองได และดวย

พลังจากทุกสวนงานท่ีขับเคล� อนไปพรอมกัน 

ส งผลให เกิดการปรับปรุ งและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนริมคลอง

แมขาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดการ

พัฒนาทางดานคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม 

และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมใหเกิด

ความยั่งยืนตอไป

มูลนิธิอิออนประเทศไทย รวมกับ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด)

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 290,000 ซีซี เพ� อชวยวิกฤติขาดแคลนโลหิตครั้งใหญ

สุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออน

ประเทศไทย และคณะผูบริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย 

(ไทยแลนด) พรอมดวย โทชิฮิโกะ นาเบะ กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท อิออน ทอปแวลู (ประเทศไทย) นํา

อาสาสมัครกลุมพนักงานอิออน จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต 

290,000 ซีซี เน� องในโอกาสครบรอบ 29 ป ของบริษัท 

อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) เพ� อรวมชวยเหลือ

วิกฤตขาดแคลนเลือดครั้งใหญจากสถานการณแพร

ระบาดของโควิด-19  พรอมกันนี้ยังไดมอบลูกบอล

ยางสําหรับผูบริจาคโลหิตจํานวน 1,500 ลูก และ

ถุงยังชีพ AEON Fighto Bag จํานวน 250 ถุง 

มูลคา 190,125 บาท ใหแกสํานักงานบรรเทาทุกข

และประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย โดยมี

พลโทนายแพทยอํานาจ บาลี ผูอํานวยการสํานักงาน

บรร เท าทุ ก ข แ ละ

ประชานามัยพิทักษ 

สภากาชาดไทย เปน

ตัวแทนรับมอบ ณ 

อาคารโมเดอรฟอรม 

ทาวเวอร ศรีนครินทร 

เพ� อนําไปชวยเหลือ

ผูประสบภัยตอไป

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปตประจําประเทศไทย และภริยา ใหเกียรติไปรวมดิน

เนอรที่บลู เอเลเฟนท     มุศเฏาะฟา มะฮมูด มุศเฏาะฟา เอลกูนี  (H.E. Mr. Moustapha 

Mahmoud Moustapha Elkouny) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปตประจําประเทศไทย 

พรอมดวยภริยา มาดาม ออมเนยาร เอลกูนี (Madame Omneya El Kouny) ม.ล. ภูมิใจ ชุมพล 

และแคทรีน โผกรุด ประธานกลุม Hong Kong Ladies’ Group ใหเกียรติมารับประทาน

อาหารมื้อค่ําสุดพิศษ โดยมี เชฟนูรอ โซะมณี สเต็ปเป ผูกอตั้งโรงเรียนสอนทําอาหาร

และรานอาหารบลู เอเลเฟนท ใหการตอนรับ ณ โรงเรียนสอนทําอาหารและรานอาหาร บลู 

เอเลเฟนท กรุงเทพฯ

เปดตัวคอลเล็กชั่น       พรเดช จันทวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีเอที ลักซู

รี่ คอนเซป ผูนําเขา แบรนด KARL LAGERFELD (คารล ลาเกอรเฟลด) จัดงานเปดตัวคอลเล็กช่ัน 

K/MONOGRAM (เค/โมโนแกรม) ลวดลายโมโนแกรมใหม และคอลเลกชั่นแคปซูล KARL 

BY KARL (คารล บาย คารล) ที่ ไมตีกรอบดานเพศ โดยมี กนกพร โลศิริ, รัตนาภรณ 

จันทวานิชหิรัญกฤษฎิ์ ชางคํา, จิรวรรตน สุทธิวณิชศักดิ์ และ อนิพรณ เฉลิมบูรณะวงศ 

มารวมงาน ที่ช็อป KARL LAGERFELD สาขาเซ็นทรัลเวิลด ชั้น 1

ไทยออยล ไดรับการรับรองระบบบริหารจัดการงานบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/

IEC 20000-1:2018 (The IT Service Management System)     บริษัท ไทยออยล โดย 

มงคล จันทรชูเกียรติ ผูจัดการฝายดิจิทัล รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการงาน

บริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018  จาก บริษัท Bureau Veritas (BV) 

ซึ่งเปนสถาบันที่มีช� อเสียงระดับโลก ดานการตรวจสอบ วิเคราะห และบริการใหการรับรอง 

ณ อาคาร 60 ป ไทยออยล ซึ่งการไดใบรับรองครั้งนี้ แสดงถึงความมุงมั่นของไทยออยล 

ในการยกระดับการบริหารจัดการดานการใหบริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) สูมาตรฐาน

สากล โดยมีการบริหารจัดการเหตุผิดปกติ(Incident Management), การบริหารจัดการปญหา 

(Problem Management) และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง(Change Management)  

อยางเปนระบบตาม ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Framework 

และ ITSM (IT Service Management) เพ� อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ(IT)ขององคกร
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14 บทความ-ต่างประเทศ

โอมิครอนป่วนทุบสถิติติดเชื้อ
เกาหลีเหนือยิงทดสอบขีปนาวุธลูกแรกรับปีใหม่

โซล • เกาหลีใต้และญี่ปุ่นตรวจพบว่าเกาหลีเหนือยิงโพร

เจ็กไทล์ที่เชื่อว่าเป็นขีปนาวุธ มาตกในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันพุธ 

เป็นการยิงทดสอบอาวุธครั้งแรกของปีนี้ รายงานของรอย

เตอร์และเอเอฟพีเมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม กล่าวว่า การยิง

ทดสอบของเกาหลีเหนือครั้งนี้ซึ่งคณะเสนาธิการทหารร่วม

ของเกาหลีใต้ (เจซีเอส) ระบุว่า เกิดเมื่อเวลาประมาณ 08.10 น.                                                                      

ตามเวลาท้องถิ่นของวันพุธ เป็นการยิงทดสอบอาวุธครั้งแรก

ของเกาหลีเหนือนับแต่เดือนตุลาคม 2564 ขับเน้นสิ่งที่คิม 

จองอึน ผู้นำาสูงสุดของเปียงยางกล่าวไว้ก่อนวันขึ้นปีใหม่ว่า 

จะเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารเพื่อตอบโต้สถาน 

การณ์ระหว่างประเทศที่ไม่มั่นคง กองทัพเกาหลีใต้กล่าว

ว่า เกาหลีเหนือยิงสิ่งที่ “สันนิษฐานว่าเป็นขีปนาวุธ” จาก

จังหวัดชากังติดชายแดนจีน มาตกทะเลทางตะวันออกของ

คาบสมุทรเกาหลี ด้านนายกฯ ฟูมิโอะ คิชิดะ ของญี่ปุ่น กล่าว

ถึงการยิงของเกาหลีเหนือว่าน่าจะเป็นการปล่อยขีปนาวุธ 

และน่าเสียใจจริงๆ ที่เกาหลีเหนือยังคงปล่อยมิสไซล์อย่างต่อ

เนื่องนับแต่ปีที่แล้ว

กัมพูชาเตือนเมียนมาพร้อมเกิดสงครามกลางเมือง

สิงคโปร์ • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพุธท่ี 5 มกราคม ว่า ปรัก 

สุคน รัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาและทูตพิเศษว่าด้วยกิจ                                                                        

การเมียนมา กล่าวระหว่างการบรรยายที่สถาบันเอเชียอาค 

เนย์ศึกษายูซูฟ อิสฮัค ของสิงคโปร์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา

ว่า วิกฤตทางการเมืองและความมั่นคงในเมียนมากำาลังทวี

ความรุนแรงยิ่งขึ้น และนำาไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจ, สุขภาพและ

มนุษยธรรม เมียนมาในขณะนี้มีองค์ประกอบทั้งหมดของ

สงครามกลางเมืองอย่างครบถ้วน ปัจจุบันเมียนมามี 2 รัฐ 

บาล, มีกองกำาลังติดอาวุธมากมาย และชาวเมียนมาต่อสู้ด้วย

ขบวนการอารยะขัดขืนและสู้รบแบบกองโจรทั่วประเทศ ปีนี้

กัมพูชาเป็นประธานอาเซียน และนายกฯ ฮุน เซน ของกัมพู 

ชาจะเดินทางเยือนเมียนมาในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ 

ทหารปารากวัยถูกกวางดาวทำาร้ายเสียชีวิต

อะซุนซิออง • เอเอฟพีและบีบีซีรายงานการแถลงของพัน                                                                                       

เอกวิกตอร์ อูร์ดาปีเญตา โฆษกกองทัพปารากวัย เมื่อวัน

อังคารที่ 4 มกราคม ว่า จ่าวิกตอร์ อีซาซี ทหารที่ทำาหน้าที่

รักษาความปลอดภัยในบ้านพักประจำาตำาแหน่งของประธา 

นาธิบดีมาริโอ อับโด เบนิเตซ โดนกวางดาวที่เป็นสัตว์เลี้ยงใน

สวนของบ้านพักประธานาธิบดีทำาร้ายเป็นแผลทะลุท่ีหน้าอกเมื่อ

เวลารุ่งอรุณวันเดียวกัน และมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลทหาร 

กวางดาวตัวนี้เป็นของขวัญที่ได้รับมาจากรัฐบาลอินเดีย มัน

เป็นหนึ่งในสัตว์ป่าหลายชนิดที่อยู่ในสวนพื้นที่ 62.5 ไร่แห่ง

นี้ สัตว์ส่วนใหญ่ในสวนแห่งนี้เป็นสัตว์พื้นเมือง เช่น นกเรียที่

คล้ายนกกระจอกเทศ, นกแก้วมาคอว์และสมเสร็จอเมริกาใต้ 

ภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าทหารผู้นี้เข้าไปในพื้นที่อาศัยของ

สัตว์เหล่าน้ี เขามีการเคลื่อนไหวด้วยการยกมือท่ีย่ัวยุกวางดาว 

ทำาให้มันเข้ามาทำาร้ายทหารผู้นี้.

ซิดนีย์/ปักก่ิง • การระบาดของโอมิครอนส่งผลให้หลายประเทศมีผู้ติด

เช้ือโควิด-19 มากเป็นประวัติการณ์ สหรัฐติดเช้ือวันเดียวเกิน 1 ล้านคน 

ส่วนอังกฤษ-ฝร่ังเศส-ออสเตรเลีย-อิสราเอลติดเช้ือเป็นสถิติใหม่ กษัตริย์

และราชินีสวีเดนติดไวรัสด้วย ขณะจีนตรวจเช้ือคนท้ังเมือง 12 ล้าน

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันพุธท่ี 

5 มกราคม 2565 ว่าการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน

กำาลังทำาให้ยอดผู้ติดเช้ือรายใหม่เพ่ิม

ข้ึนอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ 

เมื่อวันอังคารท่ีผ่านมาข้อมูลจาก

มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ช้ีว่า 

สหรัฐอเมริกาตรวจพบผู้ติดเช้ือ 

รายใหม่ในวันจันทร์ 1,080,211 

คน เป็นสถิติใหม่ของโลก แต่อาจ

เป็นเพราะยอดสะสมท่ีตกค้างมา

จากช่วงสุดสัปดาห์ปีใหม่ 3 วัน

ด้วย อย่างไรก็ดี ยอดติดเช้ือเฉล่ีย 

7 วันของสหรัฐท่ีผู้เช่ียวชาญมองว่า

เชื่อถือได้มากกว่า อยู่ที่เฉลี่ยวัน

ละ 486,000 คน นับถึงค่ำาวันจันทร์

ส่วนอังกฤษ มีผู้ติดเช้ือใหม่                                                              

ในรอบ 24 ช่ัวโมงถึงวันอังคาร                                                          

218,724 คน เป็นสถิติสูงสุดของ                                                                                     

ประเทศรัฐบาลอังกฤษกล่าวว่า ขณะ

น้ีโรงพยาบาลในประเทศเหมือน 

อยู่ในภาวะสงคราม เนื่องจากขาด 

แคลนบุคลากรทางการแพทย์ ส่วน

ฝร่ังเศสมีผู้ติดเช้ือรายใหม่ในวัน

เดียวกันมากกว่า 270,000 คน 

ท่ีสวีเดน สำานักพระราชวัง

สวีเดนแถลงเม่ือคืนวันอังคารว่า

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลท่ี 16 

กุสตาฟ ซ่ึงมีพระชนมพรรษา 75 

พรรษา และสมเด็จพระราชินีซิล                                                     

เวีย ซ่ึงมีพระชนมพรรษา 78 พรร 

ษา ทรงมีผลตรวจเช้ือไวรัสโคโรนา

เป็นบวกเมื่อค่ำาวันจันทร์ท่ีผ่านมา 

ท้ัง 2 พระองค์ทรงได้รับการถวาย

ฉีดวัค ซีนแล้ว 3 โดส และมีพระ

อาการเล็กน้อย โดยทรงแยกกัก

พระองค์อยู่ท่ีพระราชวัง

ท่ีมอริเตเนีย ประเทศแอฟ 

ริกาตะวันตก มีรายงานเมื่อวันอัง                                              

คารว่า ประธานาธิบดีโมหะเหม็ด 

อูลด์ กาโซอานี วัย 65 ปี ตรวจ

พบว่าติดเช้ือโควิด-19 เมื่อวันจันทร์ 

แต่เขามีอาการเล็กน้อย

ในวันพุธ กระทรวงสาธารณ 

สุขอิสราเอลประกาศว่า ตรวจ

พบผู้ติดโควิดรายใหม่ในประเทศ 

11,978 คนเมื่อวันอังคาร ทำาลาย

สถิติเดิมของวันท่ี 2 กันยายน 

2564 ซ่ึงอยู่ท่ี 11,344 คน อิสรา                          

เอลมีประชากรเกือบ 4.3 ล้าน

คน จากท้ังหมด 9.4 ล้านคน ฉีด

วัคซีนแล้ว 3 โดส และได้เร่ิมฉีด

โดสท่ี 4 ให้แก่กลุ่มเส่ียงเมื่อไม่ก่ี

วันท่ีผ่านมา

ออสเตรเลียก็รายงานว่ามี                                              

ผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่มากเป็น

สถิติสูงสุดเช่นกันที่ 64,774 คน 

ส่วนใหญ่อยู่ท่ีรัฐนิวเซาท์เวลส์และ

วิกตอ เรีย 2 รัฐที่มีประชากร

มากท่ีสุดในประเทศ ตัวเลขน้ีเป็น 

การทำาลายสถิติต่อเนื่องเป็นวันที่ 

3 โดยเพิ่มจาก 47,800 คนเมื่อ

วันก่อน 

ท่ีจีน ซ่ึงยึดนโยบายโควิด                                               

เป็นศูนย์ ทางการเมืองเจ้ิวโจวมณ 

ฑลเหอหนาน ในภาคกลางของจีน 

ส่ังให้ตรวจโควิด-19 ประชากร 12                                               

ล้านคนในวันพุธ ภายหลังพบผู้ติด

เช้ือรวม 11 รายในช่วงไม่ก่ีวันมา

น้ี และใช้มาตรการล็อกดาวน์บาง

ส่วนกับ 8 ชุมชน และสื่อทางการ

จีนรายงานด้วยว่า เจ้าหน้าท่ีตาม

รอยประชาชนราว 500 คน ที่สัม 

ผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่มีอาการ 

2 ราย ซึ่งเก่ียวข้องกับห้องเล่นไพ่

นกกระจอกและการรวมญาติ

เมื่อวันจันทร์ ทางการเมือง

หยูโจวในมณฑลน้ี ส่ังล็อกดาวน์

ประชากรท้ังเมือง 1 ล้านคนให้

อยู่กับบ้าน หลังพบผู้ติดเชื้อไม่มี

อาการ 3 ราย 

จีนตรวจพบผู้ติดเช้ือราย

ใหม่ 91 คนในวันพุธ รวมถึง 35                                            

คนท่ีซีอาน ซ่ึงเป็นยอดต่ำาท่ีสุดนับ                                               

แต่กลางเดือนธันวาคม เจ้าหน้า                                                  

ท่ีเมืองซีอาน กล่าวว่ามาตรการล็อก                                                           

ดาวน์เมืองท่ีมีประชากร 13 ล้าน 

คนแห่งน้ีและการตรวจเช้ือหลาย 

รอบ ช่วยให้ควบคุมการแพร่ระบาด                                                              

ได้แล้ว.

อัลมาตี • ประธานาธิบดีคัสซิม 

โจมาร์ต โตคาเยฟ ของคาซัค

สถาน อนุมัติการลาออกของรัฐ                                     

บาลเมื่อวันพุธ หลังการขึ้นรา 

คาแก๊สแอลพีจีทำาให้เกิดการชุม 

นุมประท้วงท่ีบานปลายเป็นความ

รุนแรงในหลายเมือง 

สำานักข่าวรอยเตอร์และ

เอเอฟพีรายงานว่า ตำารวจคา                                       

ซัคสถานยิงแก๊สน้ำาตาและระ                                        

เบิดแสงเมื่อค่ำาวันอังคารท่ี 4 มก 

ราคม เพื่อสลายการชุมนุมของ

ประชาชนมากกว่า 5,000 คน

ท่ีจัตุรัสหลักและบนท้องถนนใน

นครอัลมาตี และผู้ชุมนุมบางคน

ทำาลายยานพาหนะ

หลังการชุมนุมของประ 

ชาชนในหลายเมืองของคาซัค

สถานเพื่อประท้วงการขึ้นราคา

แก๊สแอลพีจี ซึ่งเป็นเชื้อเพลิง

หลักที่ชาวคาซัคสถานใช้ในการ

เติมยานพาหนะ ในประเทศที่

ร่ำารวยด้วยน้ำามัน และเกิดความ

รุนแรงขึ้นในการชุมนุมในหลาย

เมือง รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี

อัสคาร์ มามิน ยื่นจดหมายลา

ออกต่อประธานาธิบดี สำานักประ 

ธานาธิบดีคาซัคสถานแถลงเมื่อวัน

พุธว่า ประธานาธิบดีโตคาเยฟอนุ

มัติการลาออกของคณะรัฐบาล

โตคาเยฟกล่าวกับคณะ

รัฐมนตรีรักษาการว่า เขามีคำา

ส่ังให้คณะรัฐมนตรีและผู้ว่าราช                          

การจังหวัด นำากฎหมายควบคุม

ราคาแก๊สแอลพีจีกลับมาใช้ และ

ให้ควบคุมราคาน้ำา มันเบนซิน

และน้ำามันดีเซลด้วย รวมถึงสิน 

ค้าอุปโภคบริโภคท่ีจำาเป็นอื่นๆ และ

ให้รัฐบาลร่างกฎหมายล้มละลาย

ส่วนบุคคลและพิจารณาเรื่องการ

ตรึงราคาสาธารณูปโภค และให้

เงินช่วยเหลือค่าเช่าท่ีอยู่อาศัยของ

ครอบครัวท่ียากจน 

โตคาเยฟระบุว่า สถาน 

การณ์ในเมืองต่างๆ ท่ีมีผู้ชุมนุม

ประท้วงดีข้ึนแล้วหลังประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉิน และประกาศ

เคอร์ฟิวในนครอัลมาตีและจังหวัด

มังกีสเตา ในวันท่ี 5-19 มกราคม 

ที่เขาบอกว่ามีผู้ก่อ กวนทางการ

เมืองท้ังในประเทศและต่าง

ประเทศอยู่เบื้องหลังความรุน 

แรงที่เกิดขึ้น 

การชุมนุมเริ่มที่จังหวัด

มังกีสเตาเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งเป็น

จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงกลั่น

น้ำามัน หลังจากประกาศขึ้นรา 

คาแก๊สแอลพีจีขึ้นไปมากกว่า 2 

เท่าเมื่อวันเสาร์

กระทรวงมหาดไทยคาซัค

สถานแถลงว่า ผู้ชุมนุมก่อเหตุ

ทำาลายอาคารของรัฐบาลในนคร

อัลมาตีและเมืองชิมเคนต์และ

ตารัซทางใต้ของประเทศเมื่อคืนวัน

อังคาร ตำารวจได้รับบาดเจ็บ 95 

นาย จากการปะทะกับผู้ชุมนุม

และจับกุมผู้ประท้วงมากกว่า 200 

คน.

รัฐบาลคาซัคสถานลาออกหลังม็อบรุนแรง

ม็อบไม่เลิก • ควันดำ�ลอยขึ้นกล�งถนนที่ผู้ชุมนุมคัดค้�นก�รขึ้นร�ค�แก๊สแอลพีจี ปิดถนนในนครอัลม�ตี ค�ซัคสถ�น เมื่อวันที่ 5 

มกร�คม แม้รัฐบ�ลล�ออกและมีก�รประก�ศสถ�นก�รณ์ฉุกเฉินในเมืองนี้

 

จุดยืนแบงก์ชาติกับ

นวัตกรรม DeFi และ Crypto
ใหม่นี้เราจะเห็นความคึกคักของ “สินทรัพย์ดิจิทัล” 

ในรูปแบบต่างๆ ที่สังคมไทยจะประสบพบเห็นและ

กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวันของคนไทยมาก

ขึ้นตามลำาดับ

ไม่ว่า “ผู้กำากับกฎเกณฑ์” หรือ regulators เช่น ธนาคาร

แห่งประเทศไทย หรือ ก.ล.ต. จะมีแนวทางหรือจุดยืนต่อ

วิวัฒนาการเรื่อง cryptocurrencies ในรูปแบบต่างๆ 

ก่อนสิ้นปีผมสังเกตเห็นแบงก์ชาติได้พยายามออกมา

ทำาความเข้าใจกับคนไทยทั่วไปถึงเรื่องต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ

นวัตกรรมด้าน FinTech เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

เป็นที่เข้าใจว่ากลไกของรัฐในกิจกรรมเหล่านี้จำาเป็นต้อง

ให้ความรู้และข้อมูลต่อสาธารณชนในประเด็นต่างๆ เหล่านี้เพื่อ

ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่ชอบมาพากลในระบบ

แต่ก็เป็นที่รับรู้ว่ากระแสเช่นนี้มิอาจจะต้านได้หากมัน

ตอบโจทย์ของสังคมได้ในระดับหนึ่ง

จึงทำาให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเองมีหน้าท่ีต้องปรับตัวให้เข้ากับแนวโน้ม

ของโลกในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีมิอาจสกัดหรือยับย้ังท้ังหมดได้

ไม่ว่าจะมี “มุมมืด” ของปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างไร ก็

ยังมี “มุมสว่าง” ที่ทุกรัฐบาลทั่วโลกจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจ

เพื่อปรับตัวและกฎเกณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มใหม่

เอกสารทางการของธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดที่ผม

ได้รับอธิบายเรื่องเหล่านี้ว่าอย่างนี้ มุมมองของ ธปท.ต่อการ

พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน และเงินสกุลดิจิทัล (CBDC) หรือ 

Central Bank Digital Currency

1.มุมมองของ ธปท.ต่อเทคโนโลยี

บล็อกเชน (Blockchain) เปรียบเทียบกับ 

Digital Asset

• เทคโนโลยี Blockchain ได้

นำาหลักของการกระจายศูนย์แบบไม่มี

ตัวกลางมาใช้ 

โดยในการทำางานจะมีกลไกการ

ตรวจสอบความถูกต้องจากคนส่วนใหญ่

หรือทั้งหมดในกลุ่ม ทำาให้แก้ไขและ

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆ ที่อยู่บน 

Blockchain ได้ยาก 

จึงทำาให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นบน

เทคโนโลยี Blockchain มีความน่า

เชื่อถือ และส่งผลให้เกิดการพัฒนา

นวัตกรรมเกี่ยวกับการเงินที่ต่อยอดบน 

Blockchain ที่หลากหลาย

• ธปท.เห็นความสำาคัญและ

ศักยภาพของเทคโนโลยี Blockchain ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย 

รวมถึงช่วยลดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจ

การเงิน 

ซึ่งที่ผ่านมาได้สนับสนุนการนำา

เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้พัฒนากิจกรรมหรือบริการทางการเงิน

ต่างๆ สำาหรับภาคธุรกิจ เช่น โครงการ National Digital Identity 

(NDID) โครงการ electronic letter of guarantee (e-LG) ของภาค

ธนาคาร หรือการใช้พัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างประเทศของผู้

ประกอบธุรกิจ เป็นต้น

• อย่างไรก็ดี ธปท.ไม่สนับสนุนให้นำาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้

เทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในการชำาระค่าสินค้าและบริการ 

(Means of Payment : MOP) 

เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับประชาชน 

เช่น ความผันผวนด้านราคา ความปลอดภัยของระบบ และ

อาจถูกเป็นช่องทางของการฟอกเงิน 

 นอกจากนี้ หากมีการใช้อย่างแพร่หลายในกิจกรรมการ

ชำาระเงินต่างๆ จะส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบการชำาระเงิน และ

เสถียรภาพทางการเงิน 

รวมถึงความสามารถในการดูแลภาวะการเงินในประเทศ

2.Central Bank Digital Currency (CBDC) คืออะไร?

และแผนของ ธปท.ไปในทิศทางไหน?

• CBDC คือ เงินสกุลดิจิทัลที่ออกโดย ธปท. ซึ่งมีคุณสมบัติ

เหมือนเงินบาทหรือธนบัตร 

เพียงแต่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล สามารถใช้เป็นสื่อกลางเพื่อ

ชำาระค่าสินค้าและบริการได้ตามกฎหมาย และสามารถรักษามูลค่า

ให้ไม่ผันผวน 

ซึ่งต่างจาก cryptocurrency ที่ออกโดยภาคเอกชน ซึ่งมักมี

มูลค่าที่ผันผวน และความเสี่ยงจะขึ้นกับผู้ออกเหรียญ จึงไม่เหมาะ

ที่จะนำามาใช้เป็นสื่อกลางในการชำาระค่าสินค้าและบริการ 

ขณะที่ stablecoin แม้ว่าจะมีเงินสกุลปกติ หลักทรัพย์ หรือ

ทรัพย์สิน เช่น ทองคำา ค้ำาประกันให้มูลค่าไม่ผันผวนมากนัก แต่ยัง

มีความเสี่ยงจากผู้ออกอยู่เช่นกัน

• ระบบการชำาระเงินที่ให้บริการประชาชนในปัจจุบันมี

ประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำาอยู่แล้ว สะท้อนจากยอดผู้ใช้งานและ

จำานวนบัญชีพร้อมเพย์ที่เพิ่มขึ้น

ต่อเนื่อง 

โดยปัจจุบันพร้อมเพย์มีจำา 

นวนผู้ลงทะเบียนแล้ว 67.5 ล้าน

หมายเลข (ID) มียอดการโอนเงิน

เฉลี่ย 34.9 ล้านรายการต่อวัน 

คิดเป็นมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 9.7 

หมื่นล้านบาทต่อวัน 

ดังนั้น การพัฒนา Retail 

CBDC ในกรณีของไทย จึงไม่ได้

มีวัตถุประสงค์เพื่อมาทดแทนการ

บริการชำาระเงินที่มีอยู่เดิมหรือ

การให้บริการของภาคเอกชน 

แต่เป็นการเตรียมความ

พร้อมในการเป็นโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับการต่อยอด

นวัตกรรมการเงินของภาคธุรกิจ

และประชาชนในอนาคต 

ซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง

ในเรื่องนี้ของธนาคารกลางอื่นๆ 

ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เช่น 

Public Bank of China (PBoC), 

Swedish Central Bank, Bank of England 

หรือแม้กระท่ัง Fed ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษาและพัฒนา CBDC 

ร่วมกับ Massachusetts Institute of Technology (MIT) เป็นต้น 

ทั้งนี้ ธปท.จะเริ่มทดสอบการใช้ Retail CBDC กับภาค

ประชาชนในวงจำากัดในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 เพื่อประเมิน

แนวทางการพัฒนาในระยะต่อไป

คำาอธิบายของแบงก์ชาติทำาให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวัง

ในการมองการใช้ digital assets ในหลายๆ วงการ

ยิ่งเมื่อมีนวัตกรรมด้าน Metaverse และ Decentralized 

Finance (De-Fi) ที่กำาลังแตกลูกหลานออกมาในรูปแบบต่างๆ ก็

ยิ่งทำาให้ต้องมีการปรับตัวของทุกฝ่ายอย่างปฏิเสธไม่ได้

ต้องถือว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง

เป็นจังหวะที่ฝ่ายผู้กำากับดูแลกับฝ่ายเอกชนในยุค digital 

disruption ต้องมีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือและถกแถลงเพื่อ

หาสูตรและก้าวย่างที่เหมาะสมกับประเทศไทยที่สุด.

กาแฟดำ
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12

สยองชิ้นส่วนมนุษย์ตกเกลื่อนถนน

ลำ�ป�ง • เมื่อกลางดึกคืนวันที่ 4 ม.ค.65 พงส.เวร สภ.เมือง

ลำาปาง พร้อมแพทย์เวร รพ.ศูนย์ลำาปาง และกู้ภัยสว่างธรรม

สถานลำาปางเข้าตรวจสอบถนนสายลำาปาง-งาว บริเวณสี่

แยกป่าขาม หลังรับแจ้งพบเศษชิ้นส่วนมนุษย์กระจายเกลื่อน

กลางถนน เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบชิ้นส่วนศพและเศษเนื้อเศษ

กระดูกจำานวนมาก ระบุได้ว่าเป็นเศษชิ้นเนื้อขาด้านขวา พื้น

ถนนมีรอยเลือดครูดเป็นทางยาวกว่า 100  เมตร และห่างไป

อีก 100 เมตร บริเวณฝั่งตรงข้ามอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง 

ยังพบเศษชิ้นส่วนหัว ลำาตัว และแขนข้างซ้ายที่มีข้อสังเกต

บริเวณข้อมือมีการผูกสายสิญจน์ไว้ด้วย เบื้องต้นคาดว่าศพ

อาจถูกรถบรรทุกชนแล้วลากศพครูดมาตามพื้นถนน ก่อนที่

รถคันก่อเหตุจะขับหลบหนีไปทางสี่แยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี ซึ่ง

ขณะนี้ตำารวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง 

และแจ้งไปยังประชาชนที่ญาติพี่น้องสูญหายให้มาตรวจสอบ

ศพต่อไป เนื่องจากศพไม่มีเอกสารหรือบัตรประชาชนใดๆ 

สันนิษฐานเบื้องต้นศพอายุประมาณ 40-50 ปี ข้อมือซ้ายมี

ด้ายสายสิญจน์ลักษณะเป็นเชือกผูกอยู่ด้วย

สืบภ�ค 9 รวบแก๊งปล้นเงินเที่ยวปีใหม่ 

สงขล� • วันที่ 5 ม.ค.65 พ.ต.อ.ศักดา เจริญกุล รอง ผบก.สส.ภ.9 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้แกะรอยคนร้ายที่ร่วมกัน

ปล้นทรัพย์ของ น.ส.บุญศรี บุญยฤทธ์ิ อายุ 21 ปี 47/1 ม.8 

ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยคนร้ายใช้อาวุธมีดเป็นอาวุธ 

และหลังก่อเหตุขึ้นรถยนต์กระบะ สีดำา จำาหมายเลขทะเบียน

ไม่ได้หนีไป โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.64 เวลาประมาณ  

22.44 น. จากการติดตามแกะรอยจนทราบที่กบดานจึงนำา

กำาลังเข้าจับกุม นายทรงพล หรือเอก หนูหมั่น อายุ 41 ปี 

123/1 ม.1 ต.คลองแดน อ.ระโนด จ.สงขลา และนายสุธน หรือ

ช้าง จิตสมบูรณ์ อายุ 43 ปี 38  ม.2 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 

พร้อมยึดรถกระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กม 6038 สงขลา 

จำานวน 1 คัน, แผ่นป้ายทะเบียน ขก 9482 สงขลา จำานวน 

2 แผ่น (ป้ายที่ติดขณะก่อเหตุ), มีดพกสั้น 1 เล่ม, โทรศัพท์

มือถือยี่ห้อแอปเปิล รุ่นไอโฟน 11 สีดำา จำานวน 1 เครื่อง จึง

ยึดไว้เป็นของกลาง ก่อนแจ้งข้อหาร่วมกับพวกที่หลบหนีร่วม

กันปล้นทรัพย์ โดยใช้อาวุธมีดและใช้ยานพาหนะรถยนต์เพื่อ

การกระทำาความผิด หรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นการ

จับกุม หรือรับของโจร โดยคุมผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง  

พงส.สภ.เมืองสงขลาเพื่อดำาเนินคดีต่อไป ในชั้นการจับกุม

นายสุธนให้การรับสารภาพข้อหาปล้นทรัพย์ แต่ปฏิเสธข้อหา

รับของโจร  ส่วนนายทรงพลให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา.

เชิญ ‘โทน่ี’

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้าพรรค

ไทยภักดี ให้สัมภาษณ์ว่า นายทักษิณมีสิทธิ

จะกลับประเทศไทย แต่ต้องมารับโทษตามท่ี

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมืองตัดสินให้จำาคุกในหลายคดี ดัง

น้ันคนไทยทุกคนต้องมีความเสมอภาคทาง

กฎหมาย นายทักษิณต้องจะกลับประเทศโดย

ไม่รับโทษไม่ได้

“ท่ีผ่านมานายทักษิณพูดจะกลับมา

ประเทศไทยหลายสิบรอบ แต่ไม่เห็นจะกลับ

ได้สักที ผมจึงย้ำาเสมอว่าท่านมีสิทธ์ิท่ีจะกลับ 

แต่ถ้ากลับมาแล้วจะต้องรับโทษทางกฎหมาย

ในฐานะท่ีเป็นประชาชนท่ีกระทำาผิดกฎหมาย 

การท่ีกลับแล้วออก กฎหมายนิรโทษกรรม 

แล้วยกโทษให้ทุกอย่าง ผมคิดว่าคนไทยรับไม่

ได้แน่นอน  ถ้าทำาไม่ถูกต้องและไม่ชอบธรรม 

คนนับล้านก็จะออกมา ดังน้ันอย่าไปทำาส่ิงเหล่า

น้ี เคารพกฎหมายจะดีกว่า ถ้ากลับมาแล้วมา

รับโทษเหมือนประชาชนท่ัวไป เชื่อว่าคนไทย

ทุกคนรับได้” 

นพ.วรงค์กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีท่ีนาย

ทักษิณระบุว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม จะล้มเพราะคนของ

พรรคพลังประชารัฐ ตนมองว่าเป็นข้อสังเกต

หลังจากแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ให้มีบัตร

เลือกต้ัง 2 ใบ ทำาให้นายทักษิณม่ันใจมากเป็น

พิเศษ ดังน้ันทีมท่ีปรึกษาของ พล.อ.ประยุทธ์

ต้องอ่านเกมการเมืองให้ดี เพื่อไม่ตกม้าตาย

ตอนสุดท้าย เพราะปล่อยให้คนของพรรคพลัง

ประชารัฐไปจับมือกับพรรคเพื่อไทย 

ด้านนายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นาย

ทักษิณอย่าคิดเข้าข้างตัวเองว่ามีแต่ตัวเองท่ีคิด

ว่าตัวเองเป็นคนดี และเก่งอยู่คนเดียว ทำางาน

แก้ไขปัญหาประเทศได้หมด แต่เป็นคนข้ีโกง 

ทุจริต มีคดีติดตัวจนหนีออกไปอยู่ต่างประเทศ 

ประชาชนในประเทศก็ไม่เอาเช่นเดียวกัน แบบ

น้ีถามกลับว่าน่าภาคภูมิใจตรงไหน

“นายทักษิณคงอยากกลับประเทศมาก 

จนคิดว่านายกฯ จะลาออกหรือยุบสภา แล้ว

พรรคเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลและพาตัวเอง

กลับบ้าน คงฝันหวานอยู่ เห็นพูดมาหลายคร้ัง

แล้ว และหากอยากทำาประโยชน์เพื่อชาติบ้าน

เมือง และอยากออกรอบตีกอล์ฟกับนายกฯ 

ประยุทธ์ ก็ขอให้กลับมาแล้วไปซ้อมในคุกกรม

ราชทัณฑ์ก่อนดีกว่า ขอให้รับโทษท่ีก่อเอาไว้

ก่อน นายกฯ ประยุทธ์คงไม่อยากตีกอล์ฟกับ

นักโทษหนีคดี

“ถ้ากลับมานายทักษิณบอกจะกระซิบ

ลูกสาว น้องอุ๊งอ๊ิง ประธานคณะท่ีปรึกษาด้าน

การมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย

เป็นคนแรก คงไม่เห็นหัวหมอชลน่าน ศรีแก้ว 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเลยหรืออย่างไร จึงไม่

ยอมบอก คงกะว่าจะให้ลูกสาวเป็นนายกฯ 

เสียเองแล้วส่ังให้ออกกฎหมาย พ.ร.บ.นิรโทษ

สุดซอยอีก ล้างคดีและช่วยให้นายทักษิณและ

นางสาวย่ิงลักษณ์กลับประเทศ เหมือนท่ีเคย

ทำามาแล้ว จนประชาชนออกมาไล่เต็มบ้านเต็ม

เมือง ซ่ึงคิดเช่นน้ันอีกบ้านเมืองก็คงกลับมา

วุ่นวายเหมือนเดิม คราวน้ีสงสัยประชาชนจะ

ออกมาไล่มากกว่าเดิมหลายเท่าเป็นแน่”

นายเสกสกลบอกว่า ส่ิงท่ีนายทักษิณกำาลัง

ทำาตัวเป็นหมอดูอยู่ในขณะน้ี มันสะท้อนชัดเจน

ว่านายทักษิณน้ันอยากกลับมาประเทศไทยเสีย

เต็มที อันท่ีจริงเรื่องกลับบ้านน้ัน ตนก็บอกหลาย

คร้ังแล้วว่าไม่มีใครไม่ให้นายทักษิณกลับมา แต่

ท่ีผ่านมานายทักษิณเลือกท่ีจะไม่กลับมาเองใช่

หรือไม่ เป็นเพราะกลัวว่ากลับมาแล้วต้องมาติด

คุกติดตะราง จึงอยากกลับมาอย่างเท่ๆ โดยอยู่

เหนือกฎหมายบ้านเมือง ซ่ึงอย่าได้หวังอีกเลย 

ถ้าจะกลับมาโดยไม่ต้องรับโทษ เพราะคนไทย

เขาไม่ยอมเด็ดขาด ยกเว้นเสียว่ากลับมารับโทษ 

เข้าคุกก็อาจจะยังพอมีโอกาสอยู่บ้าง

อย่�ลืมดูดวงชะต�ของตัวเอง

ส่วนเรื่องท่ีนายทักษิณทำานายเรื่องการ

เป็นอยู่รัฐบาล อันน้ีก็ดูเหมือนว่านายทักษิณ

น่าจะแก่เกินการรับรู้ส่ิงใหม่ๆ แล้ว หรือไม่

อย่างน้ันก็มีลูกน้องท่ีคอยสอพลอรายงาน

เท็จให้นายทักษิณรายวัน เพราะท่ีผ่านมาผล

สำารวจความคิดเห็นประชาชน ก็ชัดเจนว่า

นักการเมืองท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดเวลา

น้ีก็ยังเป็น พล.อ.ประยุทธ์ และประชาชนคน

ไทยก็ยังคงเชียร์ให้น่ังเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีก

สมัย เพราะท่ีผ่านมาทำางานเพื่อบ้านเพื่อเมือง 

มือสะอาดปราศจากการคดโกง และท่ีสำาคัญ

ไม่เล่นการเมือง แต่ทำางานเพื่อบ้านเมือง เพื่อ

ประชาชนอย่างบริสุทธ์ิใจ ผิดกับนายทักษิณ

และบริวาร ท่ีเล่นการเมืองได้ทุกเวลา แม้ใน

ช่วงเวลาท่ีประชาชนกำาลังยากลำาบากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 แต่คนของนายทักษิณ 

รวมถึงนายทักษิณ ยังคงเล่นการเมืองได้ทุกวัน 

ไม่เคยคิดหยุดพูดเพื่อให้บ้านเมืองสงบ ปาก

บอกรักบ้านเมืองรักประเทศไทย ไม่รู้รักแบบ

ภาษาอะไรกัน รักหรือทำาลายกันแน่

“มัวแต่จะดูดวงชะตาคนอื่น อย่าลืมดู 

ดวงชะตาของตัวเองเสียบ้าง ไม่รู้ชาติไหนจะ

ได้กลับ อายุก็มากแล้ว ไม่รู้จะได้อยู่เห็นหน้าลูก

หลานอีกนานแค่ไหน ช่วยดูต่อไปว่าเวรกรรม

ท่ีทำาเอาไว้กับประเทศ ประชาชน มันมากมาย 

ต้ังแต่เหตุการณ์ฆ่าตัดตอนผู้ค้ายาเสพติด เหตุ

การณ์กรือเซะ เหตุการณ์ตากใบ นายทักษิณจำา

ได้ไหมว่าได้ทำาลายชีวิตคนไทยไปก่ีร้อยชีวิต ยัง

ไม่รวมชาวนาจากโครงการรับจำานำาข้าวท่ีนาย

ทักษิณเป็นต้นคิด น้องสาวเป็นคนทำา ท่ีต้อง

ผูกคอตายไปก่ีราย จากการดำาเนินนโยบายของ

พรรคเพื่อไทยและบริวาร พวกพ้องนายทักษิณ 

ดังน้ันก่อนดูดวงชะตาคนอื่น ก็ช่วยดูดวงชะตา

ตัวเองเสียก่อนจะดีท่ีสุด” นายเสกสกลกล่าว

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำาสำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การ

เคลื่อนไหวของนายทักษิณน่าจะเป็นเพียง

การกลบกระแสข่าวท่ีกำาลังถูกร้องเรียนเรื่อง

ของการครอบงำาพรรคการเมืองมากกว่า การ

ท่ีออกมาระบุเช่นน้ีจะทำาให้เป็นกระแสวิพากษ์

วิจารณ์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ และไม่ใช่หนทาง

ท่ีจะนำาไปสู่ความสันติของประเทศ เป็นคำา

อวยพรประชาชนท่ีหวังประโยชน์ในทางการ

เมืองมากกว่าประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน 

ท้ังท่ีในความเป็นจริงแล้วการน่ิงสงบของ

ท่านจะช่วยให้ประเทศสันติมากกว่า หรือ

หากท่านจะมอบของปีใหม่ ก็รีบกลับมาเข้าสู่

กระบวนการทางกฎหมาย เป็นของขวัญให้คน

ไทย ซ่ึงตรงน้ีจะทำาให้ท่านกลับมาไทยได้ไวท่ีสุด 

มิใช่หนีเร่ร่อนอยู่เช่นน้ี

“มุกเดิมท่ีท่านมักใช้คือ ไม่ได้กลับไทย

เพราะมีคนกลัวท่าน ซ่ึงในความเป็นจริงแล้วไม่มี

ใครกลัวคุณทักษิณจะกลับบ้าน  แต่คุณทักษิณ

เองต่างหากท่ีกลัวเอง หนีไปเอง เพราะหากกลับ

มาแล้วต้องรับผิดติดคุกจากคดีความต่างๆ” 

เธอบอกว่า นอกจากคดีท่ีดินรัชดาฯ ท่ีศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการ

เมืองตัดสินลงโทษจำาคุกเป็นเวลา 2 ปีแล้ว ยัง

มีคดีอื่นๆ อีก ท้ังคดีทุจริตโครงการหวยบนดิน

ท่ีถูกตัดสินลงโทษจำาคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญาเช่น

กัน คดีให้ธนาคารเอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้เงินแก่

เมียนมา 4 พันล้านบาท ถูกตัดสินลงโทษจำาคุก 

3 ปี ไม่รอลงอาญา คดีให้นอมินีถือหุ้นชินคอร์ป

เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการโทรคมนาคม 

ศาลตัดสินจำาคุก 5 ปี และยังมีคดีท่ีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของ ป.ป.ช.อีก ท้ังคดีระบายข้าวจีทูจี

และคดีส่ังซ้ือเครื่องบินบริษัท การบินไทยฯ ไม่คุ้ม

ค่า ทำาให้การบินไทยมีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนอีก

ส่วนกรณีท่ีนายทักษิณอ้างว่าจะกลับ

ประเทศมาตีกอล์ฟกับ พล.อ.ประยุทธ์ ส่วนจะ

เป็นเมื่อไหร่ ช่วงไหน จะกระซิบบอก น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร หรือ “อุ๊งอ๊ิง” บุตรสาวคน

เล็ก ว่าตนเป็นห่วงว่าการพูดเช่นน้ีจะส่งผล 

กระทบต่อ น.ส.แพทองธาร ซ่ึงมีตำาแหน่งเป็น

ประธานท่ีปรึกษาพรรคด้านการมีส่วนร่วมและ

นวัตกรรมพรรคเพื่อไทย จะมัวหมอง ถูกครหา

ว่ามีส่วนเก่ียวข้องในการนำาบุคคลท่ีต้องโทษ

หลบหนีคดีหนีโทษ เนื่องจาก น.ส.แพทองธาร 

ถูกสังคมจับจ้องมาตลอด การท่ีคุณทักษิณออก

มาโยนเรื่องวันกลับบ้านให้กับน.ส.แพทองธาร

อีก จะเป็นการสร้างตราบาปให้กับ น.ส.แพ 

ทองธารรอบสองหรือไม่ ดังบทเรียนในสมัยท่ี

คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี น.ส.แพทองธาร

ก็ถูกกล่าวหาเรื่องโกงข้อสอบท่ีย้อนกลับมาเป็น

ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันจนถึงทุกวันน้ี ดังน้ัน

ควรปล่อยให้ น.ส.แพทองธารดำาเนินไปตาม

ครรลองการเมืองของตนเอง มากกว่าท่ีท่าน

จะมาช้ีนำาให้สังคมพุ่งเป้าไปท่ี น.ส.แพทองธาร

เช่นน้ี ท่ีจะเป็นภัยและตราบาปท่ีไม่สามารถลบ

ได้ต่อบุตรสาวของตัวท่านเองอีกคร้ัง

เรียก “ศรีสุวรรณ” ให้ข้อมูลเพ่ิม

นายเจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการทาง

กฎหมายและอดีตท่ีปรึกษาคณะกรรมการร่าง

รัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ปีน้ีหากยังเป็นรัฐบาลชุด

น้ีอยู่ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักท่ีนายทักษิณจะกลับมา

ประเทศไทยได้ แต่จากท่ีเขาพูดก็ไม่รู้ว่าจะไป

มีวิธีการอย่างไร หรือมีข้อตกลงอะไรทางการ

เมืองอย่างไรหรือไม่

เน่ืองจากนายทักษิณยังมีโทษทางคดี

ความอยู่หลายคดี แต่หากอนาคตพรรคเพ่ือ

ไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาล และจะดำาเนินการ

ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้นายทักษิณก็ไม่ง่าย

เหมือนกัน เพราะจะติดกรอบเร่ืองคดีความ

ต่างๆ ท่ีเป็นเรื่องการทุจริตท่ีไม่สามารถดำาเนิน

การได้ง่ายนัก ไม่เช่นน้ันแล้วอาจทำาให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงบรรทัดฐานบางประการ ท้ังท่ีคดี

ของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลย่ิงลักษณ์ 

ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง มีคำาพิพากษาคดีระบายข้าวแบบ

รัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ให้จำาคุก 42 ปี และปัจจุบัน

อยู่ระหว่างจำาคุก ซ่ึงคดีน้ีเป็นคดีทุจริตเช่นกัน 

และจะเป็นคานค้ำาทำาให้การออก พ.ร.บ.นิรโทษ

กรรมเป็นไปได้ยาก

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา 

กล่าวว่า หากพรรคเพื่อไทยไม่ชนะการเลือก

ต้ัง คำาพูดดังกล่าวเป็นเพียงแค่คำาพูดเท่าน้ัน 

ท้ังน้ี ตนมองว่าสถานการณ์ทางการเมือง ท้ัง

ฝ่ายใดเป็นรัฐบาล และใครมีเสียงข้างมาก จะ

เป็นตัวช้ีว่านายทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่

“หากประชาชนนิยมพรรคเพื่อไทย และ

พรรคเพ่ือไทยได้เสียงข้างมากได้เป็นรัฐบาล 

โอกาสท่ีนายทักษิณจะกลับบ้านมีสูง แต่ปี 2565 

หากไม่มีการเลือกต้ัง ผมฟันธงได้คือยังกลับไม่

ได้ ส่วนท่ีพูดตอนน้ีแค่โยนหินถามทาง”

เมื่อถามว่าประเด็นพานายทักษิณกลับ

บ้าน จะถูกใช้เป็นเกมหาเสียงหรือไม่ นายวันชัย

กล่าวว่า มองได้ว่าเป็นประเด็นหาเสียง แต่อีก

ด้านอาจทำาลายเสียงเช่นกัน เพราะเชื่อว่ามีคน

ท่ีกลัวผีทักษิณอยู่ และมีคนท่ีชอบนายทักษิณ

เช่นกัน ดังน้ันอาจเกิดปัญหาขัดแย้ง

“ผมมองว่าแม้กลับมาจริงหรือไม่มา 

ไม่ควรพูด เพราะเป็นประเด็นท่ีนำามาสู่ความ

ขัดแย้งและทำาลายพรรคเพื่อไทย กระแสพา

ทักษิณกลับบ้าน ท่ีผ่านมาเป็น 10 ปี ไม่ได้แรง

เหมือนตอนแรกๆ ดังน้ันกรณีท่ีปลุกกระแส

ตอนน้ี เหมือนกับนำาเพลงเก่าทำาใหม่ ซ่ึงความ

ดังไม่เท่าเพลงเก่าอีกแล้ว” นายวันชัยกล่าว

ขณะท่ีนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ

สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิด

เผยว่า ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จ

จริง สำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง ได้

มีหนังสือเรียกตนให้ไปให้ถ้อยคำาเพ่ิมเติมในวัน 

ท่ี 6 ม.ค. กรณีท่ีได้ร้องเรียนไปยัง กกต. เพื่อ

ขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดนายทักษิณ 

ครอบงำาหรือช้ีนำาพรรคเพ่ือไทยหรือไม่ จาก

เหตุวิดีโอคอลมาในงานเล้ียงคล้ายวันเกิดของ 

ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในหมู่บ้านหรูย่านเหม่งจ๋าย 

เมื่อต้นเดือนตุลาคม 64 ท่ีผ่านมา

ซ่ึงในงานเล้ียงดังกล่าวมีผู้ดำารงตำาแหน่ง

ทางการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง และ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพรรค

เพื่อไทยอยู่ในบริเวณงาน เพื่อฟังนายทักษิณ 

วิดีโอคอลเป็นจำานวนมาก มี ส.ส.พรรคเพ่ือ

ไทยได้ร้องขอนายทักษิณขออนุญาตให้คุณหญิง

พจมาน อดีตภริยา มาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย

เพื่อนำาศึกเลือกต้ัง และมีการคุยโวว่าถ้าเลือกต้ัง

คร้ังใหม่พรรคเพื่อไทยจะชนะแบบแลนด์สไลด์

แน่นอน การพูดกันในประเด็นการเมืองดังกล่าว 

อาจเข้าข่ายการครอบงำาหรือช้ีนำาพรรคการเมือง

หรือไม่ หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืน ม.28 ของ 

พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่

เขากล่าวว่า เรื่องน้ีได้ร้องเรียนไปยัง 

กกต. เมื่อวันท่ี 20 ต.ค.64 และประธานกรรม 

การตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เคยมีหนังสือเรียก

ไปให้ถ้อยคำามาแล้วคร้ังหน่ึงเมื่อวันท่ี 8 พ.ย.64 

แต่ได้มีหนังสือเรียกไปให้ถ้อยคำาเพ่ิมเติม

ประกอบคำาร้องอีกคร้ัง เป็นรอบท่ี 2 ซ่ึงในการ

ให้ถ้อยคำาคร้ังน้ี จะนำาหลักฐานคำาร้องเก่ียวกับ

การออกมาเปิดเผยของ พล.อ.พัลลภ ป่ินมณี ท่ี

ออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าถูกลบชื่อ

ออกจากพรรคเพื่อไทย โดยได้โทรศัพท์ไปคาด

ค้ันต่อ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อ

ไทย ถึงบอกว่าทักษิณให้ปลดออก เพราะกรณี

น้ีอาจช้ีให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยมีบุคคลซ่ึงไม่ใช่

สมาชิกพรรคครองงำาหรือช้ีนำากิจกรรมทางการ

เมืองของพรรค อันเป็นข้อห้ามตามท่ี พ.ร.ป.ว่า

ด้วยพรรคการเมือง 2560 กำาหนดไว้หรือไม่.

อัดฉีด ‘คนจน’

รอบใหม่เหมือนกัน” นายอาคมกล่าว

สำาหรับการลงทะเบียนผู้รับบัตรสวัสดิ 

การแห่งรัฐรอบใหม่ ยังไม่ผ่านการพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากเลขาธิการ

สำานักนายกรัฐมนตรีต้องรอความเห็นจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนก่อน แต่เชื่อ

ว่าจะไม่มีผลกระทบกับสิทธ์ิต่างๆ ท่ีผู้ถือบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับ โดยยังจะได้รับสิทธ์ิ

ต่อไปเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงจนกว่า

จะมีการลงทะเบียนรอบใหม่

อย่างไรก็ดี มาตรการลดภาระค่าครอง

ชีพและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 

ปี 2564 ท่ีได้ส้ินสุดโครงการท้ัง 4 โครงการ เมื่อ

วันท่ี 31 ธ.ค.2564 ประกอบด้วย โครงการเพ่ิม

กำาลังซ้ือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ

ท่ี 3, โครงการเพ่ิมกำาลังซ้ือให้แก่ผู้ท่ีต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ, โครงการคนละคร่ึง 

ระยะท่ี 3 และโครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ โดยมีผู้ใช้

สิทธิสะสมท้ัง 4 โครงการ รวม 41.5 ล้านราย 

ยอดใช้จ่ายสะสมท้ังหมด 254,281.7 ล้านบาท

โดย 1.โครงการเพ่ิมกำาลังซ้ือให้แก่ผู้มี 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะท่ี 3 มีผู้ใช้สิทธิ

สะสมประมาณ 13.55 ล้านราย มียอดการใช้

จ่ายสะสมรวม 24,010 ล้านบาท 2. โครงการ

เพ่ิมกำาลังซ้ือให้แก่ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ

เป็นพิเศษ ผู้ใช้สิทธิสะสมประมาณ 1.51 ล้านราย 

มียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 2,183.3 ล้านบาท

3.โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 มีผู้ใช้

สิทธิสะสมจำานวน 26.35 ล้านราย จากผู้ได้รับ

สิทธิจำานวน 27.98 ล้านราย และมีจำานวนผู้ใช้

สิทธิครบ 4,500 บาท 10.87 ล้านราย มียอดการ

ใช้จ่ายสะสมรวม 223,921.8 ล้านบาท แบ่งเป็น

เงินท่ีประชาชนจ่ายสะสม 113,936 ล้านบาท 

และรัฐร่วมจ่ายสะสม 109,985.8 ล้านบาท และ

มียอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้า 

ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 88,712.9 ล้าน

บาท, ร้านธงฟ้า 36,037 ล้านบาท, ร้านโอท็อป 

10,843.2 ล้านบาท, ร้านค้าท่ัวไป 84,160.7 

ล้านบาท, ร้านบริการ 3,900.1 ล้านบาท และ

กิจการขนส่งสาธารณะ 267.9 ล้านบาท

และ 4.โครงการย่ิงใช้ย่ิงได้ มีประชาชน

ผู้ใช้สิทธิสะสมจำานวน 91,952 ราย จากผู้ได้

รับสิทธิจำานวนกว่า 4.9 แสนราย มียอดใช้จ่าย

สะสมส่วนประชาชน 3,827.4 ล้านบาท มีมูลค่า

การใช้จ่ายสะสมท่ีนำามาคำานวณสิทธิ e-Voucher 

3,064 ล้านบาท และคิดเป็นมูลค่าสะสม  

e-Voucher ท้ังส้ินกว่า 353.8 ล้านบาท และ

มูลค่าการใช้จ่ายสะสมส่วน e-Voucher 339.2 

ล้านบาท และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมส่วน

ประชาชนและ e-Voucher แบ่งตามประเภท

ตามร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

197.6 ล้านบาท, ร้านธงฟ้า 214.4 ล้านบาท, ร้าน

โอท็อป 441 ล้านบาท, ร้านค้าท่ัวไป 3,167.6 

ล้านบาท และร้านบริการ 146 ล้านบาท

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีท่ีนาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา และ

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ปี 2565 จะเป็น

ปีท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ต้อง

รับศึกหลายด้าน สารพัดปัญหาท่ีรัฐบาลหมด

ปัญญาแก้ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ท่ีมาจากการบริหารประเทศท่ีไร้ประสิทธิภาพ 

ว่า รัฐบาลภายใต้การนำาของ พล.อ.ประยุทธ์ 

เข้ามาบริหารประเทศเพื่อมุ่งหวังท่ีจะแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนให้กับประชาชนอยู่แล้ว จึงไม่

เคยคิดว่าเรื่องเหล่าน้ีเป็นปัญหาท่ีจะมารุมเร้า

รัฐบาล แต่มองว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีรัฐบาล

จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้กับประชาชน คงเป็น

เพียงแค่มุมมองของฝ่ายค้านเพียงฝ่ายเดียว

เท่าน้ันท่ีมองปัญหาของประชาชนเป็นเรื่องน่า

หนักใจ อย่างไรก็ตาม ถ้าต้องรับศึกหนักจริงๆ ก็

คงจะเป็นศึกจากฝ่ายค้านท่ีจ้องแต่จะดิสเครดิต

รัฐบาลรายวันโดยปราศจากข้อเท็จจริงและข้อ

เสนอแนะ ซ่ึงมีแต่จะทำาให้เสียเวลาในการแก้

ปัญหาให้กับประชาชน

“ส่วนกรณีท่ีอ้างว่านายกฯ บริหาร

ประเทศมาเกือบ 8 ปี ไร้ผลงานท่ีชัดเจน เชื่อ

ว่าประชาชนไม่ต้องการให้ท่านนายกฯ อยู่ใน

ตำาแหน่งแล้วน้ัน ถ้าพรรคเพื่อไทยจะหลอก

ตัวเองแบบน้ันเพื่อให้ตัวเองสบายใจก็ไม่

ว่ากัน เพราะข้อเท็จจริงเห็นกันอยู่ชัดเจนว่า

นโยบายของรัฐบาล ท้ังนโยบายหลัก 12 ด้าน 

และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่องน้ัน ล้วนเข้าถึง

ประชาชน โดยเฉพาะคนรากหญ้า อาทิ โครง 

การคนละคร่ึง ย่ิงใช้ย่ิงได้ หรือเราเท่ียวด้วย

กัน ท่ีประชาชนต่างเรียกร้องให้เพ่ิมเฟสใหม่ข้ึน

เรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ทางท่ีดีอยากให้ฝ่ายค้านรีบ

ตื่นจากฝัน เลิกละเมอ แล้วกลับมาทำาหน้าท่ีของ

ตัวเองในสภาเสียที” นายธนกรกล่าว.

สงขล� • ตำารวจบุกทลายแหล่ง

ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ 

อ.สะเดา จ.สงขลา จับได้ 1 คน

หนีไป 2 ยึดยาบ้า ยาไอซ์ อาวุธ

ปืนสงคราม ระเบิด เสื้อเกราะ 

และเครื่องกระสุนได้จำานวนมาก 

วันที่ 5 ม.ค.65 พ.ต.ท.รัช

วุฒิ อ่อนแพง รอง ผกก.สืบสวน, 

พ.ต.ต.ธราพงศ์ นิลภักดี สวส.

สภ.สะเดา, ร.ต.อ.นพรุจ บัวทอง 

รอง สว.สส.ฯ พร้อมชุดปราบ

ปรามยาเสพติด สภ.สะเดา บุก

ทลายและจับกุมแก๊งค้ายาเสพ

ติดที่บ้านเลขที่ 20/2 ม.3 ถ.สมาน

มิตร ต.ปริก อ.สะเดา ซึ่งเป็น

บ้านของนายทวิวัส หรือซัน สุริ

วงส์ อายุ 35 ปี หนึ่งในเอเยนต ์

ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ 

อ.สะเดา ที่ร่วมกับเพื่อนร่วม

แก๊งค้ายาเสพติด โดยสามารถ

จับกุมนายสุรเชษฐ์ หมัดเล อายุ 

35 ปี ส่วนอีก 2 คนหลบหนีไปได้ 

ทราบชื่อคือนายทวิวัส สุริวงส์ 

และนายประดิษฐ์ มุสิกะสง อายุ 

43 ปี  

จากการตรวจค้นยึดยาบ้า

ได้ 710 เม็ดและยาไอซ์อีก  10.5 

ตร.ทลายแก๊งค้ายาพบปืน-ระเบิด

กรัม ที่น่าตกใจยังพบอาวุธปืน

และเครื่องกระสุนจำานวนมาก 

ประกอบด้วยอาวุธปืนยาว AK 

47 จำานวน 1 กระบอก, ซองบรรจุ

กระสุนปืนขนาด 7.62 มม. จำานวน 

30 นัด, ปืนยาวอัดลม 1 กระบอก, 

ซองบรรจุกระสุนขนาด 9 มม.  

จำานวน 15 นัด, อาวุธปืนสั้น

ขนาด 9 มม. ซองบรรจุกระสุน

ขนาด 9 มม. จำานวน 13 นัด, 

ซองบรรจุ กระสุนปืนขนาด   

7.62 มม. จำานวน 29 นัด, ระเบิด

ขว้างแบบลูกเกลี้ยง 1 ลูก และ

เสื้อเกราะกันกระสุน 1 ตัว 

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังยึด

รถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า รุ่นคัมรี 

สีขาว ทะเบียน กต 1575 ตรัง อีก 

1 คัน แผ่นป้ายทะเบียนรถอีก 4 

แผ่น คือ กร 9717 สุราษฎร์ธานี 

2 แผ่น  และ กร 609 ภูเก็ต อีก 

2 แผ่น โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง  

และยังพบหนังสือผ่านแดน หรือ 

BORDER PASS ของนายทวิวัส 

รวมถึงพบสำาเนาบัตรประชาชน

ของ น.ส.บุหลัน หมัดหัด อีก  

1 ใบ ซึ่งตำารวจเตรียมเรียกตัว

มาสอบสวนความเกี่ยวข้อง 

สำ า ห รั บ ก า รบุ กทลาย 

เอเยนต์ค้ายาเสพติดรายใหญ่

ในพื้นที่ อ.สะเดาในครั้งนี้ เป็น 

การขยายผลมาจากเมื่อวันที่  

23 ส.ค.64 ที่ตำารวจ สภ.สะเดา

จับกุมตัวนายบุสรี มะแอ พร้อม

ยาบ้าจำานวน 1,981 เม็ดได้ และ

นายบุสรีให้การซัดทอดว่าซื้อมา

จากนายทวิวัส เจ้าหน้าที่จึงได้

สืบสวนและติดตามพฤติกรรม

มาตลอด จึงวางแผนเข้าจับกุม

และตรวจค้นภายในบ้านพัก แต่

สามารถหลบหนีไปได้พร้อมกับ

เพื่อนร่วมแก๊งอีก 1 คน ซึ่งตำารวจ

กำาลังอยู่ระหว่างการติด ตามจับกุม.

ปัตต�นี • เมื่อเวลา 09.30 น. 

วันที่ 5 ม.ค.65 ที่ท่าเรือศูนย์

ป้องกันและปราบปรามประมง

ทะเลปัตตานี  ต .รูสะมิแล 

อ.เมืองปัตตานี นายนิพันธ์ 

บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด

ปัตตานี/ผอ.ศรชล.จว.ปัตตานี 

เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือสู่

ทะเลในปฏิบัติการบูรณาการ

กำาลังตรวจสอบภัยความมั่นคง

ในทะเลพื้นที่จังหวัดปัตตานี 

เพื่อตรวจสอบการใช้เครื่องมือ

ประมงผิดกฎหมาย การตรวจ

เรือประมง การตรวจแรงงาน

ในเรือประมงหรือการค้ามนุษย์ 

และการลักลอบขนน้ำามันและ

บุหรี่โดยไม่ผ่านพิธีทางศุลกากร

ในพื้นที่ทางทะเลของจังหวัด

ปัตตานี ซึ่งจะทำาการตรวจเข้ม

ตั้งแต่วันที่ 5-7 ม.ค.65

สำาหรับหน่วยงานที่ออก

ตรวจและปราบปรามครั้ งนี้   

ประกอบด้วย ทัพเรือภาคที่ 2, 

ศรชล.จว.ปัตตานี, ศูนย์ควบคุม

ความมั่ นคงท่ า เรื อจั งหวัด

ปัตตานี , ตำารวจภูธรจังหวัด

ปัตตานี, ป้องกันจังหวัดปัตตานี, 

ประมงจังหวัดปัตตานี, ด่านตรวจ

ประมงปัตตานี, ศูนย์ป้องกันและ

ปราบปรามประมงทะเลปัตตานี, 

สำานักงานทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งที่ 9, สำานักงานเจ้า

ท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี, ด่าน

ศุลกากรปัตตานี  โดยมีกำาลังพล

เข้าร่วมทั้งหมด 40 นาย และใช้

เรือหลวงตาปี กับเรือหน่วยงาน

ต่างๆ อีกจำานวน 9 ลำาในการ

ปฏิบัติงานในทะเล

นายนิพันธ์เปิดเผยว่า 

จังหวัดได้กำาชับไปยังทุกฝ่ายให้

ทำาการตรวจเข้มในทะเล สำาหรับ

ผู้ที่ทำาผิดกฎหมาย การทำาประมง 

การขนแรงงานต่างด้าว โดยที่

ผ่านมาจังหวัดปัตตานี  ศรชล.จว.

ปัตตานีก็ได้มีการตรวจเข้มและ

ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง หากพบว่า

ทำาผิดจริงก็จะดำาเนินคดีให้ถึงที่สุด

ส่วนการลักลอบขนบุหรี่

เถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้า

มาปัตตานีนั้น เจ้าหน้าที่ได้มีการ

ตรวจตราเป็นประอยู่จำาแล้ว และ

หลังจากนี้ก็จะต้องให้เพิ่มความ

เข้มงวดขึ้น เนื่องจากบุหรี่เถื่อน

มีความต้องการสูงในพื้นที่จังหวัด

ปัตตานี เพราะมีราคาที่ถูก.

ตรวจเข้มทะเลปัตต�นีกันขนบุหรี่เถื่อน

บุรีรัมย์ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จาก

กรณีราคาหมูแพงขึ้นจนส่งผลกระ

ทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องใช้เนื้อหมู

เป็นวัตถุดิบในการทำาอาหาร เช่น

ลูกชิ้นหมูปิ้ง ล่าสุดพ่อค้าแม่ค้าที่

ขาย “ลูกชิ้นยืนกิน” ทั้งบริเวณด้าน

หลังสถานีรถไฟ ซึ่งใช้รถเข็น หรือ

จักรยานยนต์พ่วงข้างมาจอดขาย

เรียงรายอยู่ทั่วไปกว่า  10 ร้านในเขต

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่มีเอกลักษณ์

การกินที่ ไม่เหมือนใคร และมีเพียง

จังหวัดเดียวในประเทศไทย ต่างก็ได้

รับผลกระทบอย่างมาก รวมถึงวัตถุ

ดิบอื่นๆ ที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นด้วยเช่น

กัน ซึ่งที่ผ่านมาต้องแบกรับภาระ

ต้นทุน โดยไม่ปรับขึ้นราคาขายและ

ไม่ลดปริมาณ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็น

ลูกค้าประจำา ประชาชนทั่วไป และ

นักท่องเที่ยวที่ซื้อไปเป็นของฝาก 

ทั้งนี้อยากขอให้ภาครัฐลงมาดูแล

ราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไป เพื่อช่วย

เหลือประชาชนในภาวะเศรษฐกิจ

ช่วงนี้ที่ต่างได้รับผลกระทบจากโควิด

นายเกรียงไกร ทองยัง พ่อค้า

ขายลูกชิ้นหมูปิ้ง “เกรียงไกร” บอก

ว่า ราคาหมูที่แพงขึ้นส่งผลกระ

ทบต่อผู้ประกอบการที่ต้องใช้เนื้อ

หมูเป็นวัตถุดิบในการทำาลูกชิ้นหมู

ขาย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่คุณภาพ 

ปริมาณ และราคาขายยังเท่าเดิม  

ไม่มีการขึ้นราคาแต่อย่างใด ซึ่งยัง

คงมีลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงอยาก

ขอให้ภาครัฐลงมาดูแลราคาสินค้า

ไม่ให้แพงเพื่อช่วยเหลือประชาชน

สำาหรับลูกชิ้นหมูเกรียงไกร 

(ลูกชิ้นหมูทำาเอง) เปิดขายทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. บริเวณ

ถนนศรีเพชร 2 (หน้าโรงรับจำานำา

เก่า) ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

ส่วนเสาร์-อาทิตย์จะขายที่ถนนคน

เดินเซราะกราว ราคาไม้ละ 5  บาท 

หากซื้อเป็นชุด ชุดเล็ก 50 บาท ชุด

ใหญ่ 100 บาท ส่วนน้ำาจิ้มมีเป็น

ขวด กับถุงเล็ก 20 บาท ถุงใหญ่ 

50 บาท  ซึ่งทำาให้พอมีรายได้เลี้ยง

ครอบครัวและญาติพี่น้อง.

พิษหมูราคาแพง

ลูกชิ้นยืนกินโอด

รับค่าใช้จ่ายเพิ่ม
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ชง ศบค.

เสียชีวิตสะสม 5,473,511 ราย ซึ่งเป็น

ไปตามการคาดการณ์ที่มีผู้ติดเชื้อราย

ใหม่สูง แต่ผู้เสียชีวิตยังไม่เพิ่มขึ้นมาก 

พญ.สุมนีกล่าวอีกว่า ขณะที่การ

จำาแนกสายพันธุ์จากข้อมูลการรายงาน

ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีการ

สุ่มตรวจสายพันธุ์ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.

64- 4 ม.ค.65 พบว่าเป็นสายพันธุ์เดล

ตา 78.91%, เป็นสายพันธุ์ โอมิครอน 

20.92% คิดเป็นจำานวนผู้ป่วยโอมิครอน 

2,338 ราย กระจายไป 55 จังหวัด โดย

จังหวัดที่มีการติดเชื้อและแพร่ระบาด

ในจังหวัดพบที่ กทม. กาฬสินธุ์ ชลบุรี 

ร้อยเอ็ด ภูเก็ต และสมุทรปราการ โดย

ครึ่งหนึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจาก

ต่างประเทศ อีกครึ่งติดจากผู้เดินทางมา

จากต่างประเทศ 

กลุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อยังเป็น 

กลุ่มผู้ท่ีไม่ได้รับวัคซีน จังหวัดท่ีฉีดวัคซีน

ให้กับผู้สูงอายุและมี โรคประจำาตัวได้

น้อยต้องเตรียมความพร้อมในการดูแล

รักษา โดย 10 จังหวัดที่มีการฉีดให้กลุ่ม

ดังกล่าวน้อยที่สุด ประกอบด้วย ปัตตานี 

นราธิวาส แม่ฮ่องสอน ยะลา นครนายก 

ขอนแก่น ตาก ลพบุรี สุพรรณบุรี และ

กาญจนบุรี ซึ่งการเตรียมการรักษาที่ว่า

น้ีคือการเตรียมการรักษาในโรงพยาบาล 

และแยกรักษาที่บ้านและในชุมชนเพื่อ

ไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ ซึ่งต้องติดตาม

อาการอย่างใกล้ชิด หากมีอาการจะได้

รักษาทันท่วงที เพราะอาการผู้ป่วยช่วง

นี้จะเป็นในวัยทำางานที่ ได้รับวัคซีนแล้ว 

อาการจึงไม่รุนแรง แต่ต้องแยกกักตัว

ป้องกันการกระจายเชื้อ

พญ.สุมนีกล่าวว่า และหากดูยอด

ผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 

1-4 ม.ค. มียอดสะสม 605 ราย มาจาก

ประเทศสหราชอาณาจักรมากที่สุด 85 

ราย, สหรัฐอเมริกา 76 ราย, เยอรมนี 

45 ราย, สวีเดน 38 ราย, ฝรั่งเศส 28 

ราย สูงสุดคือระบบ Test and Go

สำาหรับ 10 จังหวัดผู้ติดเชื้อมาก

ที่สุด ได้แก่ ชลบุรี 529 ราย, กทม. 408 

ราย, อุบลราชธานี 315 ราย, สมุทร 

ปราการ 259 ราย, ขอนแก่น 164 ราย,                                                    

ภูเก็ต 138 ราย, เชียงใหม่ 135 ราย, 

นครศรีธรรมราช 91 ราย, พัทลุง 87 

ราย, นนทบุรี 78 ราย ซึ่งใน กทม. ตัว 

เลขเคยลดลงไปก่อนวันสิ้นปี และกลับ

มาสูงหลังวันที่ 1 ม.ค.เป็นต้นมา และ

อันดับที่ 1-7 เป็นจังหวัดที่มีผู้เดินทาง

ไปท่องเที่ยวจำานวนมาก และมีการรวม

กลุ่มทำากิจกรรมในช่วงวันหยุดยาวที่

ผ่านมา ขณะที่มี 2 จังหวัดที่ไม่พบการ

ติดเชื้อคือ นราธิวาสและอำานาจเจริญ 

ผอ.สำานักสื่อสารฯ กล่าวว่า สำา 

หรับคลัสเตอร์ที่ ศบค.มีความเป็นห่วง

อย่างมากในช่วงเทศกาลปีใหม่คือ การ

แพร่ระบาดในร้านอาหารที่มีลักษณะ

กึ่งผับบาร์ พบที่ จ.เชียงใหม่ เป็นสถาน

บันเทิงย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ส่วน 

จ.พะเยา ขอนแก่น เป็นร้านลักษณะ

ผับกึ่งบาร์ ที่ จ.ชลบุรี เป็นร้านเหล้า ที่ 

จ.มหาสารคามพบในร้านอาหารกึ่งผับ 

ขณะที่ จ.อุดรธานี อุบลราชธานีและ 

กทม.พบในสถานบันเทิง 

พญ.สุมนีเผยว่า ศปก.ศบค.ได้มี

การประชุมเพื่อเตรียมมาตรการต่างๆ 

เสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 7 

ม.ค. โดยวาระสำาคัญคือการปรับพื้นที่สี

ตามสถานการณ์ จะมีการจำากัดจำานวน

คนและการรวมกลุ่มทำากิจกรรม รวม

ถึงอนุญาตดื่มสุราในร้านอาหาร และ

จะมีการพิจารณาปรับมาตรการในการ

ควบคุมโรค จากเดิมมีแนวโน้มจะเปิด

สถานบันเทิงหรือไม่ แต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่าน

มาพบผู้ติดเชื้อจำานวนมากในคลัสเตอร์

ร้านอาหารกึ่งผับบาร์ และไม่ได้ดำาเนิน

การมาตรการที่ ศบค.กำาหนด ตรงนี้จะ

เป็นข้อมูลและเป็นตัวชี้วัดการตัดสินใจ

สำาคัญในวันที่ 7 ม.ค. ว่าจะมีการเปิด

สถานบันเทิง ผับ บาร์ หรือคาราโอเกะ

หรือไม่ รวมถึงจะมีการปรับมาตรการ

ของผู้ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแบบ 

Test and Go ที่มีการชะลอก่อนหน้านี้ 

รวมถึงมีวาระเพิ่มการเรื่องการจัดการ

สายพันธุ์ โอมิครอน จึงขอให้ประชาชน

ติดตามการประชุมเพื่อปฏิบัติตัวได้ตาม

มาตรการ

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 4 

ม.ค. ถือเป็นวันแรกของการรับมือโค

วิด-19 เข้าปีที่ 3 สิ่งที่คาดหวังในปี

นี้ คือการปรับระบบให้กลายเป็นโรค

ประจำาถิ่น โดยมีปัจจัยหลัก 3 อย่าง 

1.เชื้ออ่อนลง ไม่ทำาให้คนที่ติดเชื้อถึง

ขั้นเสียชีวิต แต่แพร่กระจายได้มากขึ้น 

ซึ่งตรงกับสายพันธุ์ โอมิครอน 2.ประชา 

กรมีภูมิคุ้มกันมากขึ้น เกิดได้จากการ

ฉีดวัคซีน ซึ่งปีนี้จะเป็นการฉีดวัคซีน

เข็มกระตุ้นเข็ม 3 หรือเข็ม 4 และ 

3.การจัดการสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยง 

การรักษาดีขึ้น ทำาให้ระบบสาธารณสุข

รองรับได้และมียามากขึ้น อย่างไร

ก็ตาม ขอเน้นย้ำาผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็ม 2 

ก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ให้ไป

รับการฉีดวัคซีนบูสเตอร์หรือเข็ม 3 ได้ที่

สถานพยาบาลใกล้บ้าน ส่วนบุคลากร

ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ฉีดเข็ม 3 แล้ว

เกิน 3 เดือน ให้เข้ารับเข็ม 4 ได้ เพื่อ

รองรับการระบาดของสายพันธุ์ โอมิ                                        

ครอนต่อไป

ขณะที่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา                                                 

คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

ว่า ไม่อยากให้สังคมตื่นตระหนก แต่ก็

ไม่อยากให้ผ่อนคลายมากเกินไป เชื่อ

ว่าไม่เกิน 1 สัปดาห์นี้ ไทยจะพบการ

ติดเชื้อใหม่ทะลุหมื่นรายแน่นอน และ

ภายในปลายเดือนนี้จะเห็นตัวเลขวัน

ละ 2-3 หมื่นราย อีก 3-4 วันเราก็

เกินหมื่นรายต่อวัน แต่บางคนอาจมอง

ว่าไม่เห็นตัวเลขเสียชีวิตจะเพิ่ม อาจ

ประมาท นี่เป็นสิ่งอันตราย ซึ่งคิดแบบ

นี้ ไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าตัวเองจะติดเชื้อ

แล้วเสียชีวิตหรือไม่ ที่สำาคัญคือคนรอบ

ข้างที่อาจติดเชื้อจากตัวเองแล้วเสียชีวิต

ได้เช่นกัน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหม ติดตามสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 หลังจากหน่วย

งานรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการ ภาคธุรกิจ 

เอกชนกลับมาเปิดดำาเนินการปกติ เพื่อ

เตรียมแนวทางการป้องกันและรักษา

ผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์ต่างๆ ให้ทัน

สถานการณ์ พร้อมนำาเข้าสู่พิจารณา

เพื่อปรับมาตรการในที่ประชุม ศบค. 7 

ม.ค.นี้

นายธนกรกล่าวอีกว่า รัฐบาลจะ

ทำาการประเมินสถานการณ์การติดเชื้อ

ระลอกหลังปีใหม่เป็นเวลาประมาณ 4 

สัปดาห์ โดย 2 สัปดาห์แรกจะประเมิน

สถานการณ์จำานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อ ส่วน 

2 สัปดาห์หลังจะประเมินผู้ป่วยอาการ

หนักและอัตราการเสียชีวิต ก่อนตัดสิน

ใจปรับมาตรการต่างๆ ขอความร่วมมือ

ประชาชน สำาหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน 

โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้

สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง สตรีมีครรภ์ 

ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด 

หรือหากเคยฉีดแล้วก็ควรติดต่อขอฉีด

เข็มกระตุ้น เนื่องจากวัคซีนเข็มกระตุ้น

จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด-19 

สามารถลดการป่วยหนักและอัตราการ

เสียชีวิตได้. 

‘สอนมารยาท’

กับผู้คนมากหน้าหลายตาจากหลาก

แวดวง และได้พบปะพี่น้องประชาชน

ในหลายกลุ่ม หลายจังหวัด ที่ต่างส่ง

เสียงสะท้อนปัญหาว่ากำาลังมองไม่เห็น

อนาคตของประเทศ และไม่เห็นผู้คนใน

โครงสร้างของวันข้างหน้า

“มีข้อเสนอมากมายที่ให้พวกเรา

เข้าร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆ รวม

ทั้งการตั้งพรรคการเมืองที่ ไวต่อความ

เปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตของไทย จาก

การพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกับกลุ่ม

คนที่ต้องการหาทางออกของประเทศ 

จึงได้ตัดสินใจร่วมกันว่า เราควรร่วม

กับผู้มีจิตสาธารณะฟื้นฟูประเทศ ตั้ง

พรรคการเมืองขึ้นมา โดยการรวบรวม

ผู้คนเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทุก

รุ่น ทุกวัย มีส่วนร่วมผสานรอยต่อใน

การสร้างอนาคตของประเทศร่วมกัน

ขณะนี้คณะผู้ก่อตั้งพรรคกำาลัง                                                       

ดำาเนินการในการจดแจ้งจัดตั้งพรรค 

การเมืองที่เป็นทางเลือกใหม่ของสังคม 

ซึ่งจะเปิดตัวพรรคการเมืองใหม่นี้อย่าง

เป็นทางการภายในเดือนนี้ (มกราคม)

ส่วนแนวทางหรือจะมีใครเข้า

ร่วมบ้าง อย่างที่เรียนครับ ภายในเดือน

นี้จะประกาศอย่างเป็นทางการ รอ

คณะผู้จัดตั้งพรรคดำาเนินการ เพราะ

พรรคการเมืองใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้ ไม่ใช่

พรรคที่ผมหรือคุณอุตตมเป็นเจ้าของ 

เราเป็นเพียงสองผู้มีส่วนร่วมเท่านั้น

ที่ผ่านมามีคำาถามมามาก เรา

จึงขอเรียนพี่น้องประชาชนถึงความ

ชัดเจน ว่าเรากำาลังทำาพรรคการเมือง

ใหม่กับผู้ร่วมอุดมการณ์อีกหลายคน

อย่างแน่นอนครับ

ส่วนจะมีใครบ้างพรรคชื่ออะไร

ใครเป็นหัวหน้าพรรค หรือกรรมการ

บริหารพรรค ต้องรอคณะผู้ก่อตั้งพรรค

ตกลงกันก่อนครับ

แต่ยืนยันได้ว่า พรรคการเมือง

ใหม่นี้จะมีผู้เข้าร่วมมากมาย ทั้งผู้มีชื่อ

เสียงในแวดวงธุรกิจ-ภาคประชาชน-

นักวิชาการ-อดีตผู้แทนราษฎร รวม

ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบัน 

เพราะทุกคนเหล่านี้เห็นร่วมกันว่าวันนี้

การเมืองในสภาพปัจจุบันมิใช่การเมือง

เพื่ออนาคตประเทศ แต่เราจะต้องมาส

ร้างอนาคตประเทศไทยในวันนี้ เพื่อส่ง

ต่อให้คนทุกรุ่นทุกวัยอยู่ร่วมกันอย่างมี

อนาคต!!”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นอกจากนี้ 

เวลาเดียวกัน นายอุตตม สาวนายน 

อดีต  รมว.การคลัง  และอดีตหัวหน้า

พรรคพลังประชารัฐ  ยังโพสต์ข้อความ

เดียวกับนายสนธิรัตน์ด้วย

ที่พรรคไทยภักดี นพ.วรงค์ เดช

กิจวิกรม หัวหน้าพรรค พล.ต.ท.ชาญ

เทพ เสสะเวช หรือบิ๊กหยม เลขาธิการ

พรรค และอดีตนายตำารวจราชองครักษ์

พิเศษ แถลงข่าว “เปิดใจบิ๊กหยม กับ

ตำาแหน่งเลขาธิการพรรคไทยภักดี” โดย 

พล.ต.ท.ชาญเทพเปิดใจว่า เกษียณอายุ

ราชการมาแล้ว 3 ปี ไม่เคยคิดทำาการ

เมือง แต่ต่อมา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัย

จินดา อดีต ผบ.ตร. ลงเล่นการเมือง

สนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ตนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ ไปช่วยทำาพื้นที่ ให้

ด้วย แต่เมื่อ พล.ต.อ.จักรทิพย์ตัดสิน

ใจยกเลิกการลงพื้นที่ ตนก็ได้รับการ

ทาบทามจากผู้ ใหญ่หลายคนให้มาร่วม

พรรค ซึ่ง นพ.วรงค์เป็นหัวหน้าพรรค

ไทยภักดี ก็ชวนมาสังกัดพรรค

“หลายครั้งได้คุยกับหมอวรงค์ 

แต่ด้วยตอนนั้นผมยังมีตำาแหน่งเป็น

ตำารวจราชองครักษ์ของในหลวงรัชกาล

ที่ 10 ผมตัดสินใจอยู่หลายเดือน จนคิด

ว่าต้องออกมาทำาเพื่อบ้านเมือง เนื่อง 

จากขณะนี้ประสบปัญหาหลายอย่าง 

ทั้งการแตกแยก จาบจ้วงสถาบัน มี

การทุจริต ดูแล้วถ้าไม่ลงมาช่วยเหลือ 

หรือไม่ช่วยบ้านเมือง แม้จะเป็นส่วน

น้อยก็ขอลงมา จึงตัดสินใจร่วมพรรค

นี้ เพราะมีดีเอ็นเอเดียวกันคือ ปกป้อง

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ปราบปรามการ

ทุจริต ผมได้ทำาหนังสือกราบบังคมทูล

ลา จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้พ้นจากตำาแหน่งดังกล่าว กระทั่งวัน

ที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมใหญ่พรรค

ได้มอบความไว้วางใจให้ผมทำาหน้าที่

สำาคัญนี้” เลขาธิการพรรคกล่าว

พล.ต.ท.ชาญเทพกล่าวต่อว่า วัน

ใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค.นี้ 

พรรคไทยภักดีจะจัดงานเปิดตัวใหญ่

ทีมพรรค ซึ่งมีผู้ ใหญ่หลายคนที่เป็นที่

รู้จักของประชาชนมาร่วมพรรคด้วย 

ทั้งนี้ เป้าหมายของพรรคคือการเป็น

พรรคขนาดใหญ่ แต่ไม่อยากพูดไปก่อน 

เพราะจะดูเป็นการคุย ฉะนั้นขณะนี้จึง

ขอตั้งเป้าเป็นพรรคขนาดกลาง และ                                                   

ถ้าพรรคได้รับความไว้วางใจจากประ 

ชาชนในการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม. 

เขต 9 หลักสี่ จตุจักร ในอนาคตแน่นอน

ว่าจะสนับสนุน นพ.วรงค์เป็นนายก

รัฐมนตรี

ด้าน พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ 

หรือผู้การแต้ม ให้สัมภาษณ์ว่า เบื้อง

ต้นทราบว่าพรรคมีมติไม่ส่งผู้สมัครรับ

เลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 9 หลักสี่ จตุจักร 

และตนก็ไม่มีปัญหาถ้าพรรคจะไม่ส่งลง 

เพราะจะต้องเคารพมติของพรรค ซึ่ง

พรรคอาจคิดว่าส่งไปก็จะได้เป็น ส.ส.ใน

ระยะเวลาอันสั้น ประกอบกับเรื่อง

มารยาททางการเมืองที่เจ้าของพื้นที่เก่า 

คือพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะที่พรรค

ประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาล จึง

ไม่ส่งลงแข่ง การไม่ลงสมัครครั้งนี้นั้น 

คิดว่าในพื้นที่ก็คงไม่มีปัญหา เพราะที่

ผ่านมาได้ลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่าง

ใกล้ชิด โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาด

ของโควิดที่ผ่านมา และต่อจากนี้ตนก็จะ

ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นเดิม

นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส. 

ตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 ตรัง 

กล่าวว่า ตนเองได้รับมอบหมายให้เป็นผู้

อำานวยการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดชุมพร

และสงขลาทั้ง 2 เขต โดยที่ผ่านมา

พรรคได้พยายามจะชี้แจงกับประชาชน

ว่า ส.ส.ที่ต้องพ้นตำาแหน่งไปนั้น ไม่

ได้ ไปช่อ ไปโกง ไปปล้นใครมา แต่

ถูกตัดสิทธิ์ ไม่ให้ลง ส.ส. หรือต้องพ้น

จากตำาแหน่งไปเพราะรักชาติบ้านเมือง 

ต่อสู้คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรม ไป

เป็น กปปส.ต่อสู้กับประชาชน 

เขาบอกว่า ที่จังหวัดสงขลายอม 

รับว่าจะเหนื่อยหน่อย เพราะคู่ต่อสู้แข็ง

แรงมาก ที่ชุมพรก็เข้มข้นไม่เบา แต่

ทั้ง 2 เขตที่เรากังวลคือการใช้อำานาจ

รัฐ ซึ่งโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมา

พูดเรื่องทหารลงพื้นที่ ทั้งนี้ตนต้องถือ

โอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้บัญชาการทหาร

บกที่ท่านเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้และสั่ง

ให้สอบ และล่าสุดตนได้รับข่าวจากชาว

บ้านว่าทหารส่วนหนึ่งได้ถอนกำาลังออก

ไปแล้วที่ชุมพร และมีการระบุว่า เสธ.ต. 

มีตัวจริง อยู่กองทัพภาคที่ 2 ตามข่าว 

“ผมถือโอกาสนี้ขอบคุณ ผบ.ทบ. 

ท่านไม่ละเลย ผมเชื่อว่าการเอาทหาร

ลงพื้นที่ ไม่ใช่นโยบายของกองทัพ แต่

อาจจะมีคนนอกแถวบางคนคิดทำา ซึ่ง

การทำาแบบนี้ผมมองว่ามันทำาให้กองทัพ

เสีย ตามที่ท่าน ผบ.ทบ.เอาจริงเรื่องนี้

ผมเองขอบคุณและผมถือว่าท่านรักษา

ศักดิ์ศรีของกองทัพไว้อย่างดีเยี่ยม แต่

อำานาจรัฐอื่น ผมเองก็กังวลฝั่งกระทรวง

มหาดไทย หรือฝั่งอื่น ฝั่งต่างๆ จับตา

มองอยู่” นายสาทิตย์กล่าว.

สรุป 7 วัน

ดูแลการจราจรตลอด 7 วัน มีปริมาณรถ 

เข้า-ออกจาก กทม. จำานวน 7,540,156 

คัน (ออกจาก กทม. จำานวน 3,718,563  

คัน และเข้า กทม. จำานวน 3,821,593 

คัน) วันที่ประชาชนเดินทางออกจาก 

กทม.มากที่สุดคือวันที่ 30 ธ.ค.64 วัน

ที่ประชาชนเดินทางเข้า กทม.มากที่สุด

วันที่ 3 ม.ค.65 มีการเปิดช่องทางพิเศษ 

(Reversible Lane) จำานวนทั้งสิ้น 126 

ครั้ง (ระบายรถขาออก 52 ครั้ง/ขาเข้า 

74 ครั้ง)

รถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป ที่ขอ

อนุญาตเดินรถในช่วงเวลาห้ามผ่าน

ระบบออนไลน์ จำานวน 23,484 คัน 

อนุญาตให้เดินรถได้ 20,645 คัน (รถ

ที่ ได้รับอนุญาตมากที่สุดคือ รถบรรทุก

น้ำามันหรือแก๊ส (ร้อยละ 60.3) รอง

ลงมาคือ รถบรรทุกอาหาร เครื่อง

อุปโภค บริโภค (ร้อยละ 24.1)) (ไม่

อนุญาตจำานวน 2,839 คัน และพบผู้

ฝ่าฝืนเดินรถในเวลาห้าม จำานวน 82 

ราย เนื่องจากเป็นสาเหตุให้การจราจร

ติดขัด)       

2.การบังคับใช้กฎหมาย 10 ข้อ                                                            

หาหลัก มีการตั้งจุดตรวจทุกวันเพื่อ

บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน ทั่วประ 

เทศจำานวน 1,240 จุด (กวดขันวินัย

จราจร 769 จุด, ตรวจแอลกอฮอล์ 471 

จุด) พบผู้ที่ฝ่าฝืนทั้งสิ้น 573,837 ราย 

ข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา 19,760 ราย 

(มากกว่าปีใหม่ปีที่แล้วคิดเป็น 41.52%) 

ข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัย 167,677 

ราย และข้อหาขับรถเร็วเกินกฎหมาย

กำาหนด จำานวน 48,257 ราย โดย 10 

ข้อหาหลักนี้จะก่อให้เกิดอันตรายอย่าง

ยิ่งต่อผู้ ใช้รถใช้ถนนรายอื่น จึงจำาเป็น

ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 

3.การป้องกันและลดอุบัติเหตุ 

รัฐบาลกำาหนดค่าเป้าหมายให้จำานวน

ครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำานวนผู้เสียชีวิต 

และจำานวนผู้บาดเจ็บ (admit) ต้องลด

ลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับสถิติใน

ช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

(ปีใหม่ 2562-2564) ซึ่งจากการบังคับ

ใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุลดลงตามเป้าใน

ทุกด้าน

การเกิดอุบัติ เหตุ  7 วันของ

เทศกาลปีใหม่ 2565 เกิดจำานวน 2,707 

ครั้ง ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี (3,515 

ครั้ง) เป็นจำานวน 808 ครั้ง (ลดลง 

22.99%) จำานวนผู้เสียชีวิต 7 วันของ

เทศกาลปีใหม่ 2565 มีจำานวน 333 

ราย ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี (388 ราย) 

เป็นจำานวน 76 ราย   (ลดลง 18.58%) 

จำานวนผู้บาดเจ็บ 7 วันของเทศกาลปี

ใหม่ 2565  มีจำานวน 2,672 คน ลด

ลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปี (3,572 คน) เป็น

จำานวน 900 (ลดลง 25.08%)

ทั้งนี้ บช./ภ.ที่มีผลการป้องกัน

และลดอุบัติเหตุทางถนนดีที่สุด ได้แก่ 

ตำารวจภูธรภาค 9, ตำารวจภูธรภาค 3                                                

และตำารวจภูธรภาค 8 จังหวัดที่มีสถิติ

อุบัติ เหตุลดลงมากที่สุด (เมื่อเทียบ

กับค่าเฉลี่ย 3 ปี) 3 จังหวัดแรก คือ 

จ.อำานาจเจริญ จ.ระยอง จ.พิจิตร จัง                                                     

หวัดที่ ไม่มีผู้เสียชีวิต มีจำานวน 9 จัง 

หวัด ได้แก่ นครนายก แพร่ สุโขทัย  

สมุทรสงคราม พังงา ตรัง  สตูล ปัตตานี 

และยะลา

4.การประชาสัมพันธ์ข้อมูล มี

การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ facebook 

ตำารวจทางหลวง และสายด่วน บก.ทล. 

1193, จส.100 สวพ.91 รวมทั้งสื่อหลัก

และสื่อโซเชียล ที่เกี่ยวกับการจราจร

ต่างๆ โดยมีประชาชนสอบถามข้อมูล

การจราจรและแจ้งเหตุผ่านทางสาย

ด่วน 1193 รวมจำานวน 2,463 สาย 

เป็นการสอบถามเส้นทางและสภาพการ

จราจรจำานวน 1,773 สาย และขอความ

ช่วยเหลืออีก 566 สาย

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าวอีกว่า 

การอำานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน เทศกาลปีใหม่ 2565 ของ ตร. 

เป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี  และ 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ที่ต้องการให้ตำารวจอำานวย

ความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเดิน

ทางกลับภูมิลำาเนาโดยสวัสดิภาพ ลด

อุบัติ เหตุและการเสียชีวิตให้ ได้มาก

ที่สุด ซึ่งหลังจากนี้จะมีคำาสั่งให้ทุกกอง

บัญชาการ/ตำารวจภูธร สรุปข้อมูลและ

ถอดบทเรียน ปัญหาการปฏิบัติทุกๆ 

ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วง

เทศกาลสงกรานต์ หรือเทศกาลสำาคัญ

ต่อไป.

จ่าย 5 ล้าน

เป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2564 

ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้

แทนราษฎร มีคำาสั่งสภาผู้แทนราษฎร 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อ

เท็จจริงในเรื่องดังกล่าว จำานวน 5 ราย 

โดยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วัน ต่อมาคณะกรรมการฯ 

ขอขยายระยะเวลาออกไปอีกครั้งละ 30 

วัน จำานวน 2 ครั้ง

นพ.สุกิจกล่าวต่อว่า กระทั่งเมื่อ

วันที่ 28 ธ.ค.64 คณะกรรมการฯ ส่ง

รายงานผลการตรวจสอบต่อประธาน

สภาผู้แทนราษฎร โดยมีเนื้อหาระบุถึง

แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ

คณะกรรมการฯ 

1.ได้เชิญนายวิสาร เตชะธีรา

วัฒน์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในฐานะบุคคล

ซึ่งได้อภิปรายมาให้ข้อมูล ซึ่งได้มาให้

ข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 9 

ก.ย.64 

2.ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล 

เก่ียวกับการเดินทางเข้ามาภายในอาคาร

รัฐสภา การเข้าปฏิบัติภารกิจภายในห้อง

รับรองนายกฯ ที่ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 

ของนายกฯ และผู้ติดตามนายกฯ 

3.ตรวจสอบการเข้าพบนายกฯ 

ของ ส.ส. ที่ห้องรับรองนายกรัฐมนตรี 

ชั้น 3 อาคารรัฐสภา ในช่วงเวลาที่มี

การกล่าวอ้างจากการอภิปรายของ ส.ส. 

ในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวัน

ที่ 2 ก.ย.64

4.เชิญบุคคลที่จะเป็นประโยชน์

ในการตรวจสอบเข้าให้ข้อมูล นอกจาก

นายวิสารแล้วยังมีบุคคลอื่นๆ อีก 10 

คน ทั้งจากฝ่ายของผู้กล่าวหา จากฝ่าย

ผู้ถูกกล่าวหา และฝ่ายที่เป็นกลาง 

5.รวบรวมภาพจากกล้องวงจร 

ปิดของสถานที่ต่างๆ ภายในอาคาร

รัฐสภา เพื่อประกอบการตรวจสอบ และ 

6.พิจารณาตรวจสอบและวิเคราะห์ว่า 

จากข้อมูลและพยานหลักฐานที่คณะ

กรรมการฯ แสวงหาและรวบรวมกรณี

มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะ

ฟังได้หรือไม่ว่านายกฯ จ่ายเงินให้แก่ 

ส.ส. ที่ห้องรับรองนายกรัฐมนตรี ชั้น 3 

อาคารรัฐสภา หรือมีพยานหลักฐานใด

ที่สามารถสนับสนุนหรือฟังได้ว่ามีการ

จ่ายเงินให้แก่ ส.ส. สืบเนื่องจากกรณีดัง

กล่าวภายในบริเวณอาคารรัฐสภา

“คณะกรรมการตรวจสอบข้อ

เท็จจริงได้ดำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จ

จริงกรณีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอ

เสนอความเห็นกรณีดังกล่าวว่า จาก

พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ที่

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้

แสวงหา รวบรวม และตรวจสอบ ไม่มี

ประจักษ์พยาน หรือไม่มีพยานแวดล้อม

เพียงพอที่จะฟังได้ว่านายกรัฐมนตรีได้

จ่ายเงินให้กับ ส.ส. เพื่อให้ลงคะแนน

ไว้วางใจให้กับนายกรัฐมนตรีภายใน

อาคารรัฐสภา ในคราวการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นราย

บุคคล เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 ตามที่นาย

วิสารได้กล่าวอ้างแต่อย่างใด” นพ.สุกิจ                                                      

ระบุ.

สมุทรสาครติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น 39 ราย

สมุทรสาคร • สาธารณสุขจังหวัดเปิดเผยตัวเลขล่าสุดของผู้

ติดเชื้อโควิด-19 (4 ม.ค.2565) มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39 ราย อยู่

ในจังหวัด 24 รายและนอกจังหวัด 15 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อยู่

ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 179 ราย รักษาหายกลับ

บ้านได้ 14 ราย และอยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 14 ราย 

การฉีดวัคซีนโควิด-19 ฉีดได้ 76 โดส เป็นเข็มที่ 1 จำานวน 29 

โดส, เข็มที่ 2 จำานวน 4 โดส, เข็มที่ 3 จำานวน 41 โดส, เข็ม

กระตุ้น 2 โดส ยอดสะสมรวมได้ทั้งสิ้นจำานวน 1,823,308 โดส

ขยายเตียงรับผู้ติดเชื้อพุ่งกว่า 200 ราย 

ภูเก็ต • นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ภูเก็ต กล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการติดเช้ือเพ่ิมมากข้ึน ท้ังคน

ไทยและคนต่างชาติ ตัวเลขเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนถ้าเทียบกับ

เมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงนั้นตัวเลขคนในพื้นที่ประมาณ 

30-40 รายต่อวัน ช่วงสัปดาห์นี้จาก 30 ราย เป็น 40 ราย และ 

60-80 รายข้ึนไปถึงกว่า 120 ราย เป็นกราฟขาข้ึนชัดเจน ข้อมูล 

ณ วันที่ 4 ม.ค.65 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในภูเก็ต 156 ราย Phuket 

Sandbox 46 ราย, Test&Go 13 ราย รวม 215 ราย ถือว่ามาก

สุดในรอบเดือนที่ผ่านมาจากการเปิดเมืองอย่างเต็มที่ เป็นการ

บาลานซ์กันกับการควบคุมโรค การกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบ

กับโอมิครอนเข้ามา ติดง่ายกว่าเดิม แต่ไม่มีอาการ อัตราการ

เสียชีวิตน้อยลงอย่างชัดเจน ผู้ป่วยโอมิครอนส่วนใหญ่เป็นสี

เขียว 98% เมื่อผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ได้เตรียมขยายเตียงรองรับผู้

ป่วยคนไทยและคนต่างประเทศ

เปิดบริการตรวจเชื้อกลับจากเที่ยวปีใหม่

ปัตตานี • สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดีขึ้นมาก 

ผู้ติดเชื้ออยู่ในหลักสิบอย่างต่อเนื่อง โดยติดเชื้อรายใหม่ 17 คน 

ไม่พบผู้เสียชีวิต ทำาให้ขณะนี้มียอดติดเชื้อสะสม 48,358 ราย 

รักษาหาย 47,594 ราย เสียชีวิตสะสม 472 ราย โดยจังหวัดยัง

คงเนน้ย้ำาใหป้ระชาชนเรง่เขา้รบัการฉดีวคัซนี ประกอบกบัใหท้กุ

คนป้องกันและระวังโควิดสายพันธุ์ โอมิครอน เนื่องจากปัตตานี

ติดเชื้อสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วจำานวน 5 ราย หลังเทศกาลปีใหม่

จังหวัดจึงเปิดบริการตรวจคัดกรองแบบ ATK ฟรี ที่ลาดจอดรถ

ประชาชน ตำาบลสะบารัง เทศบาลเมืองปัตตานี สำาหรับผู้ที่เดิน

ทางกลบั โดยจะเปดิใหบ้รกิารตัง้แตว่นันีจ้นถงึวนัที ่15 ม.ค.2565 

เวลา 08.30-16.30 น. โดยบรรยากาศวันแรกพบว่ามีประชาชน

มาเป็นครอบครัวและมากับเพื่อนที่เดินทางกลับจากท่องเที่ยว

ตา่งจงัหวดั กอ่นเขา้บา้นไดท้ยอยเขา้มาตรวจเชือ้กนัอยา่งคกึคกั 

ซึ่งยังไม่พบประชาชนติดเชื้อจากการเที่ยวเทศกาลปีใหม่ 

ควันหลงปีใหม่ ‘โคราช’ ติดอีกเพียบ 

นครราชสีมา • นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วย นพ.

นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุข, พญ.อารีย์ 

เชื้อเดช และ นพ.วิชาญ คิดเห็น รองนายแพทย์สาธารณ

สุขฯ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา 

พร้อมผ่านระบบ zoom ไปยัง 32 อำาเภอ โดยรายงาน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล่าสุด พบผู้

ติดเชื้อรายใหม่ 72 ราย ในจำานวนนี้เป็นผู้ป่วยสายพันธุ์ โอมิ                                                            

ครอน 12 ราย โดยพบมีการติดเชื้อนอกพื้นที่ 16 ราย ในพื้นที่ 

56 ราย มีผู้ป่วยเสียชีวิต 1 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 28 ราย รวม

ผู้ป่วยสะสม 34,473 ราย ยังคงมีผู้ป่วยรักษาอยู่ 518 ราย 

รักษาหายแล้ว 33,673 ราย สำาหรับผู้ป่วยเสียชีวิต 1 คน 

เป็นรายที่ 182 เพศชาย อายุ 70 ปี ชาว ต.ระเริง อ.วังน้ำา

เขียว ป่วยมีไข้ ไอ เหนื่อย ไปตรวจ รพ.วังน้ำาเขียวฯ ATK ผล

บวก ผล PRC พบเชื้อ วันที่ 1 ม.ค.65 เหนื่อยมากขึ้น ส่ง

ต่อ รพ.มหาราชฯ หอบเหนื่อย นอนราบไม่ได้ วันที่ 4 ม.ค.

65 อาการไม่ดีขึ้น ถึงแก่กรรม

ผวา ‘คลัสเตอร์ปาร์ตี้’ โชคดีไร้ โอมิครอน 

อำานาจเจริญ • เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจหาเชื้อโควิด-19 

ด้วยวิธี RT–PCR จำานวน 208 ราย พบผู้ป่วยยืนยันโรคโค

วิด-19 รายใหม่ จำานวน 9 ราย แยกเป็น ติดเชื้อนอกจังหวัด

อำานาจเจริญ จำานวน 3 ราย คือ อ.เมืองอำานาจเจริญ ที่หมู่ 21 

ต.บุ่ง อ.เมืองอำานาจเจริญ จำานวน 1 ราย เดินทางกลับมาจาก 

จ.อุบลราชธานี, อ.พนา จำานวน 1 ราย เดินทางกลับมาจาก 

จ.อุบลราชธานี และที่หมู่ 9 อ.ลืออำานาจ จำานวน 1 ราย ทำางาน

ที ่อ.มว่งสามสบิ จ.อบุลราชธานี ทัง้นี ้ศนูยข์อ้มลูประชาสมัพนัธ์

ร่วมจังหวัดอำานาจเจริญ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการนำาเสนอ

ข่าวว่า “จังหวัดอำานาจเจริญเจอวิกฤต พบ โอมิครอน 47 

ราย” นั้น จังหวัดอำานาจเจริญจึงขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ ได้

เกบ็ตวัอยา่งของผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 สง่ไปยงัศนูยว์ทิยาศาสตรก์าร

แพทย ์จงัหวดัอบุลราชธาน ีเพื่อตรวจยนืยนัวา่เปน็เชือ้โควดิ-19 

สายพันธุ์ใด ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานผลการตรวจจากศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี จึงยังไม่สามารถ

ยืนยันได้ว่าจังหวัดอำานาจเจริญมีผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิ                                                                                 

ครอนตามที่ข่าวนำาเสนอไป หากได้รับผลการตรวจยืนยันสาย

พันธุ์จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดอำานาจเจริญ จะแจ้งให้ทราบทันที

มุกดาหารติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 21 ราย

มุกดาหาร • เพจเฟซบุ๊กโควิด-19 สำานักงานสาธารณสุข 

จังหวัดมุกดาหาร ได้รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด

ระลอกใหม่ ประจำาวันที่ 4 มกราคม 2565 ว่าจากการตรวจ 

หาเชื้อทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลมุกดาหาร ของผู้มีอาการ

เข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ระบบเฝ้าระวัง

และระบบบริการ การเฝ้าระวังเชิงรุกในชุมชน พบมีผู้ป่วยราย

ใหม่ 21 ราย เป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด 12 ราย นอกเขต

จังหวัด 9 ราย แยกเป็นเขตพื้นที่อำาเภอเมืองมุกดาหาร 19 ราย 

อำาเภอหว้านใหญ่ 2 ราย รวมผู้ป่วยระลอกใหม่ สะสมในพื้นที่

จังหวัดมุกดาหาร จำานวน 2,695 ราย รักษาหายสะสม 2,552 

ราย ผู้ป่วยที่พักรักษาในโรงพยาบาล 127 ราย โดยรักษาตัวใน

โรงพยาบาล 52 ราย โรงพยาบาลสนาม 75 ราย เป็นผู้ไม่มี

อาการ 10 ราย มีอาการเล็กน้อย จำานวน 81 ราย ปอดอักเสบ/

มีอาการและภาวะเสี่ยง จำานวน 33 ราย ปอดอักเสบและภาวะ

พร่องออกซิเจน จำานวน 3 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม มีผู้เสียชีวิต

สะสม 16 ราย.


